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ขอเชิญทุกทานพบกับความ
เปลีย่นแปลงทีเ่ขมขนมากยิง่ขึน้ 
ณ บัดนี้... 

ใชแลวคะ...พลัง+งาน ฉบับที่อยูในมือ
ของทานนี้ มีผูรูมาเสริมทัพถายทอด   
วิทยายุทธใหพวกเรากาวไปขางหนาอยาง
แข็งแกรง... 

ไมวาจะเปนทีมงานจากสถาบัน
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พวกเราทุกคน ในฐานะผูใชบริการโทรศัพท
มือถือ อินเตอรเน็ต และโทรศัพทสาธารณะ 

สารพัดสิทธิที่พวกเราไมเคยรูหรือนึก 
ไมถึง จะคอยๆ ถูกบอกกลาวผานคอลัมน
ใหมลาสุด นั่นคือ...พลังคน-พลังคลื่น เพื่อ
ใหทุกคนเปนปากเปนเสียงใหกับตัวเองได
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ที่คุณอาจคาดไมถึง เปดฉากดวยเหมือง
ทอง (คํา) กอปญหาอะไรบาง ติดตามได
ใน...มลพิษติดปลายนวม 

เสริมทัพดวย “นักขาวมือฉมัง” กฤษฎา 
ศุภวรรธนะกุล ที่คลุกคลีกับความทุกขของ
ชาวบานจากการพัฒนาที่ “โถมเขาใส” จน
ตองถายทอดใหรูทัว่กนัผาน...จบัเขาเลาเรือ่ง 

แมจะมีแมทัพนายกองเสริมพลังกันเขา
มาใหม แตขุนพลของแทและดั้งเดิมของเรา
ก็ยังอยูกันอยางพรอมหนาพรอมตา เพื่อทํา
หนาที่แขงขันกันผลิตผลงานเพื่อติดอาวุธ
ทางปญญาใหกับผูอานทุกทานเชนเคย 

และเมื่อคอลัมนิสตคึกคัก ความเขมขน
ก็จะถูกสงตอไปถึงผูอานทุกทาน สวนจะคิด
เห็นอยางไร ติชมและเสนอแนะเขามาไดทุก
เมื่อคะ                                                              

พบกันอีกครั้ง 3 เดือนขางหนาคะ 
 
 

อวยพร แตชูตระกูล 
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หลังจากเพียรพยายามมานานกวา 20 ป 
บัดนี้ รีสอรตของครอบครัวแมคเลนนอนก็
สามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิด 
100 เปอรเซ็นต 

กระทั่งควารางวัล...รีสอรตแหงแรกของ
ประเทศออสเตรเลีย ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และ “ปลอด “กาซเรือนกระจก 

แมจะไมงาย แตก็ไมเกินความ
พยายามของรีสอรตเล็กๆ ซึ่งตั้งอยูทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองทาวน
วลิล รฐัควนีแลนด ประเทศออสเตรเลยี 
ทีมุ่งมัน่วาจะผลกัดนัใหการดาํเนนิธรุกจิ
ของครอบครัวเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และไมกอผลกระทบตอภาวะโลกรอน 

รีสอรตที่ชื่อ Hidden Valley 
Cabins ของครอบครัวแมคเลนนอน 
จึงถูกออกแบบตั้งแตเริ่มตนวาจะตอง
ทาํใหกลมกลนืกบัสภาพแวดลอมทีร่าย
ลอมดวยภูเขาและแมน้ำใหมากที่สุด 

เมื่อเปนเชนนี้การกอสรางบานพัก
แตละหลงัจงึไมมเีหลก็เปนสวนประกอบ 
แตจงใจที่จะใชไมจากในทองถิ่น และ
สวนใหญก็เปนไมที่ถูกใชประโยชนมา
กอนหนาแลว 

เชนเดียวกับเฟอรนิเจอรตางๆ ที่
เนนวาตองผลิตขึ้นจากฝมือของคนใน
ทองถิ่น ใชเครื่องจักรใหนอยที่สุดเทาที่
จะทําได รวมทั้งไมพิสมัยการใชวัสดุ
อื่นใดที่ตองนํามาจากที่ไกลๆ ใหสิ้น
เปลืองพลังงาน 

ไมเพียงเทานั้น ตนไมที่ใหรมเงา
อยูรอบรีสอรตกวา 2,000 ตน ลวน
เปนพืชประจําถิ่น ซึ่งเกื้อหนุนใหสัตว
หลากหลายชนิดที่มีอยูในพื้นที่แหงนี้ 
เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนก ผีเสื้อ 
วอลลาบี ตุน รวมถึงสัตวเลื้อยคลานที่
ออกหากินในยามค่ำคืน 

ขณะเดียวกันกิจกรรมที่จะรองรับ
นักทองเที่ยวก็ลวนแตพุงเปาไปเพื่อ
การเรียนรูธรรมชาติ ทั้งการเดินปา ดู
นก ดูผีเสื้อ สองสัตวกลางคืน และลอง
แมน้ำ โดยเสนทางเดินปาถูกออกแบบ
อยางเรียบงาย แตสามารถปองกันการ
พังทลายของผิวดินได 

สวนการจัดการขยะและของเสีย

www.hiddenvalleycabins.com.au/
environmentally_friendly.html 

รีสอรต 
“ปลอด” 
กาซเรือนกระจก 

ขอมูลจาก 

ขอบคุณ
ภาพ

บางสวนจาก www.flickr.com
 

พลังงานจากตางแดน เรื่อง : ดาวพลูโต 
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ภายในรีสอรต ซึ่งมีอยูจํานวนนอย 
เพราะเลือกใชผลิตภัณฑที่ยอยสลายได 
ก็อาศัยหนอนมาชวยกําจัด และใช
กระบวนการรีไซเคิลอยางเขมขน 

เมื่อพื้นฐานของรีสอรตถูกวางแผน
ไวอยางรอบคอบเชนนี้ เหลืออีกเพียง
อยางเดียวที่ครอบครัวแมคเลนนอน
ตองใชความพยายาม และความอดทน
อยางยิ่ง นั่นคือ ทําอยางไรรีสอรตแหง
นี้จะ “โบกมือลา” จากการใชพลังงาน
ที่กอผลกระทบตอโลก 

นัน่เปนเพราะกระแสไฟฟาทีใ่ชภาย 
ในรีสอรต ตองอาศัยเครื่องปนกระแส
ไฟฟาที่ใชน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิง 

พลังงานจากแสงอาทิตยและการ
ประหยดัพลงังานจงึเปนคาํตอบทีด่ทีีส่ดุ 
โดยคอยๆ เริ่มตนขึ้นทีละนอยตั้งแตป 
2529 เปนตนมา 

จากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต 
สําหรับหลอดไฟในหองพัก ก็คอยๆ 
ขยับไปสูพื้นที่สวนอื่นๆ พรอมกับการ

ทยอยเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไสมา
เปนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ในยาม
คำ่คนืกป็ดสวติชทวีบีรเิวณบารเครือ่ง
ดืม่และโซนพักผอน แตกระแสไฟฟาที่
ผลิตไดก็ยังใชงานไดไมครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั้งหมดของรีสอรต 

จนกระทั่งไดรับการสนับสนุนดาน
เงินทุนจากรัฐบาลทองถิ่นในป 2543 
เพื่อสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน
ในพืน้ทีห่างไกลโดยไมตองอาศยักระแส
ไฟฟา ทําใหรีสอรตของครอบครัวแมค
เลนนอน กาวเขาสูความสําเร็จถึงขั้น 
“ปลดแอก” จากการใชกระแสไฟฟา
จากเชื้อเพลิงสกปรกคือน้ำมันดีเซลได
อยางสมบูรณแบบ 

แถมยังพูดไดเต็มปากวา รีสอรต
แหงนี้ไมกอภาวะโลกรอน เพราะจาก
เดิมเคยพึ่งพาน้ำมันดีเซลกวา 
26,000 ลิตร/ป ซึ่งกอใหเกิดกาซ
คารบอนไดออกไซด 78 ตนั กไ็มเกดิขึน้ 
คารบอนเครดติทีไ่ดจากการผลติกระแส

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ก็ถูกนํา
ไปหักลบกับการปลอยกาซคารบอน 
ไดออกไซดจากการใชแกส LPG เพื่อ
ทําระบบน้ำรอนและปรุงอาหารแทน 

ภายใตหลักคิดเชนนี้เอง ทําใหป 
2551 Hidden Valley Cabins ควา
รางวัลรีสอรตแหงแรกของประเทศ
ออสเตรเลียที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และไมปลอยกาซเรือนกระจก จากการ
ใชพลังงานแสงอาทิตยแบบ 100 
เปอรเซ็นตเต็ม 

ทกุวนันีก้ารตอนรบัผูมาเยอืนรสีอรต
ของครอบครัวแมคเลนนอนจะเริ่มขึ้น
ดวยการบรรยายใหแขกทุกคนรับรูวา 
การใชชวีติอยูภายในรสีอรตแหงนีจ้ะถกู
สอดแทรกดวยการเรียนรูเรื่องการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและชาญ
ฉลาด โดยมี “ตัวชวย” คือเคล็ดลับ 
10 ขั้นตอนของการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ แจกใหกับทุกคน 

ระหวางการใชชีวิตอยูในรีสอรต
แหงนี้ ก็จะพบศูนยการเรียนรูเรื่อง
พลังงานที่จะกระตุนใหแขกทุกคน
อยากมีสวนรวมกับการใชพลังงาน
อยางชาญฉลาด 

และกอนอําลาจากไป ทุกคนก็จะ
ไดรับประกาศนียบัตรรับรองวาไดมี
สวนรวมในการใชพลังงานอยางยั่งยืน 
เพื่อเปนที่ระลึกใหรูสึกภาคภูมิใจและ
อยากนําไปใชตอบาง 

แนนอนวา Hidden Valley Cabins 
ไมเพยีงเปนตวัอยางและแรงบนัดาล
ใจใหกับลูกคาผูมาเยือนเทานั้น แต
ยังทําหนาที่ในการสื่อสารใหเจาของ
กจิการรายอืน่ๆ ทีอ่ยูละแวกใกลเคยีง
ขยับเขาใกลการดําเนินธุรกิจที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นอีกดวย 

 

3 

4 

www.energymatters.com.au/
index.php?main_page=news_article&
article_id=450 

www.hiddenvalleycabins.com.au/
solar_power.htm 
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ชุมชนต้นแบบ 

“เราพยายามที่จะแก้บ่วงให้พี่น้องเกษตรกร”
นีเ่ปน็หนึง่ในประโยคแรกๆทีถ่กูเอย่ขึน้เมือ่สพุรรณ์นาคสนิ

เปิดฉากเล่าถึงแนวคิดและเป้าหมายของกลุ่มแม่กลองสามัคคี
การเกษตรซึ่งเขารับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในฐานะประธาน
กลุ่ม

แน่นอน...“บ่วง”ที่เขาพูดถึงนั้นคือหนี้สินจากการทำกิน
ซึ่งกำลังถูกแกะปมออกทีละน้อยด้วยเครื่องมือทางกฎหมาย
ที่ชื่อ“พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”

ชาญชัยสิทธิขำเลขาฯกลุ่มแม่กลองสามัคคีการเกษตร
เสริมว่า“กฎหมายฉบับนี้มีอยู่แล้วแต่นอนอยู่เฉยๆไม่ถูกนำ
มาใช้กระทั่งกลุ่มแม่กลองสามัคคีฯไปช่วยกันรื้อฟื้นขึ้นมาและ
ใช้ให้จริงจังกว่าเดิม”

จดุเริม่แรกของพวกเขาในปี2546จงึเปน็การรวมพลพรรค
ชาวหนี้ทั่วจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมกับกำหนดให้มีตัวผู้นำ

ทีช่ดัเจนแลว้คอ่ยรกุตอ่ดว้ยการชีแ้จงทำความเขา้ใจใหช้าวบา้น
ตื่นตัวกับแนวทางการปลดหนี้ด้วยพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯ

มนัมใิชก่ารแจกจา่ยเงนิในลกัษณะของนโยบายประชานยิม
แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวส่งเสริมให้เกษตรกรไทยรวมกลุ่มกัน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
โดยกำหนดรายละเอียดไว้ว่าต้องนำเสนอแผนแก้ปัญหาหนี้
สินผ่านกระบวนการฟื้นฟูอาชีพซึ่งสามารถเพิ่มพูนรายได้ให้
กับสมาชิกกลุ่ม

หากแผนดังกล่าวผ่านการพิจารณาความเป็นไปได้กลุ่ม
เกษตรกรจะได้รับอนุมัติเงินสำหรับการใช้หนี้ก้อนเดิมหรือพูด
ง่ายๆว่าโอนหนี้มาไว้กับกองทุนฟื้นฟูหรือกองทุนรวมเพื่อช่วย
เหลือเกษตรกร(คชก.)

โดยในช่วง5ปีแรกเกษตรกรไม่ต้องพะวงเรื่องหนี้ที่ต้อง
ชำระคืนกองทุนเพราะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่เปิดโอกาส
ให้สมาชิกกลุ่มทำงานหาเงินด้วยการปฏิบัติตามเส้นทางที่พวก
เขาช่วยกันขีดไว้ในแผนแก้ปัญหาหนี้สินอย่างจริงจังแล้วจึงเริ่ม

ใช้กฎหมายคลายบ่วง 

เรื่องและภาพ:ฐิตินันท์ศรีสถิตและอวยพรแต้ชูตระกูล

หนี้สินเป็นปัญหาเรื้อรังของเกษตรกรทั่วไทยมาทุกยุคสมัย 
ชาวบ้านแถบลุ่มน้ำแม่กลองก็เช่นกัน ชีวิตของพวกเขาถูกเกาะกุมด้วยบ่วงหนี้
มานานพอควร การเลี้ยงชีพด้วยนาเกลือ ทำสวน ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วัยอ่อน ผลิตน้ำตาลมะพร้าวในช่วงหลายปทีี่ผ่านมา หรือสำหรับบางราย  

อาจหมายถึงทั้งชีวิต ยังมิอาจปลดเปลื้องภาระการเงินได้ 
ทว่านับจากนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป...ในทางที่ดีขึ้น 

ฝมีือชาวแม่กลอง 

ปลูกปลดหนี้... 

สามัคคีฯ 
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ทยอยนำรายได้ที่งอกเงยส่งคืนกองทุนเมื่อย่างเข้าสู่ปีที่6ของ
การดำเนินการ

แม้จะขาดแคลนต้นทุนความรู้ทางกฎหมายแต่พวกเขา
มิได้ย่อท้อยอมลองผิดถูกล้มลุกอยู่สักพักก่อนจะจับหลักได้
มั่นคงกระทั่งขยับขยายขึ้นเป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคประชาชน
ที่เข้มแข็งในปัจจุบัน

...พร้อมกับความภาคภูมิใจในฐานะเกษตรกรกลุ่มแรกของ
ประเทศไทยที่นำร่องรวมตัวกันใช้สิทธิตามพ.ร.บ.กองทุน
ฟื้นฟูฯอย่างเต็มรูปแบบ

แม้วันนี้สมาชิกกลุ่มจะลดลงจากจำนวนรวมกว่า3พันคน
ในตอนแรกเหลือเพียงผู้ที่ยังมุ่งมั่นจริงจังกับการปลดแอกตน
เองราวๆ200คนเท่านั้นแต่พวกเขายังยึดมั่นในแนวทางสาง
หนี้ที่เป็นไปได้จริงและกำลังออกเดินทีละก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้


สุพรรณ์ซึ่งจบการศึกษาเพียงชั้นป.2เล่าให้ฟังว่า“เราได้

งบก้อนแรกมาจำนวน55,000บาทก็พาคณะกรรมการของ
กลุ่มไปดูงานและอบรมที่ศูนย์ภูมิรักษ์”

ศูนย์ภูมิรักษ์ที่เขาอ้างถึงตั้งอยู่ในต.หินตั้งอ.เมือง
จ.นครนายกเปน็ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละศกึษาทฤษฎเีกษตรพอเพยีง
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใน
มกีารจดัแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรธรรมชาติ
นับตั้งแต่ทฤษฎีแก้มลิงการปลูกหญ้าแฝกการทำเกษตร
ผสมผสานไปจนถึงสารพัดพลังงานทางเลือก

เมื่อกลับมาก็ประชุมกลุ่มกันอีกครั้งจึงได้ข้อสรุปตรงกัน
ว่า...จะใช้ไบโอดีเซลเป็นทางออกสำหรับปลดหนี้

“ผมก็สอบถามและติดตามจนเจอต้นตอของไบโอดีเซล
จึงได้บุกไปพบอาจารย์ดร.สมัยใจอินทร์ที่กรมอู่ทหารเรือ
คุยกับท่านได้ข้อมูลว่ามีเครื่องต้นแบบที่ผลิตไบโอดีเซลให้
วังสวนจิตรฯก็กลับมาประชุมกลุ่มกันอีกครั้งแล้วตัดสินใจ

ตั้งต้นที่ไบโอดีเซล 

ใครจะมาช่วยเรา 
แก้ปัญหาหนี้ 
เราต่างหาก 

ที่ต้องช่วยตนเอง 

ชาญชัยสิทธิขำ

เลขาฯกลุ่มแม่กลองสามัคคีการเกษ
ตร

ชาญชัยสิทธิขำพาชมเครื่องผลิตไบโอดีเซล

ทวีโรจน์โพธิ์เอี่ยมกับไบโอดีเซลB100ที่พร้อมเติมพลังให้เครื่องยนต์



ที่พวกเขาผลิตกันเองแล้วประโยคสุดท้ายยังสร้างเสียงหัวเราะ
ครืนใหญ่จากวงสัมภาษณ์ด้วย

ทุกอย่างผ่านไปด้วยความราบรื่นจนกระทั่งราคาน้ำมันใน
ปั๊มถีบตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคาของวัตถุดิบเขยิบตามไปด้วย

“น้ำมันเก่าจากที่เคยขายกิโลละ11-12บาทก็ขึ้นเป็น
กิโลละ20บาทเราก็ทำต่อไม่ได้ตอนหลังจึงหันมาใช้น้ำมัน
หมูน้ำมันไก่แต่วัตถุดิบพวกนี้ก็ขึ้นราคาอีกจากเคยซื้อไขมัน
ไก่กิโลละสิบกว่าบาทก็กลายเป็น22-23บาทต้นทุนมันก็
เลยสูงขึ้นไปอีก”ชาญชัยบอกเล่าพร้อมหัวเราะอย่างขื่นๆกับ
ความผันผวนทางราคาของวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล

ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องเจอกับคู่แข่งรายใหญ่อย่างปตท.แย่ง
ซื้อไขมันสัตว์ทำให้พวกเขาหาวัตถุดิบได้ยากลำบากขึ้น

ทวีโรจน์โพธิ์เอี่ยมรองประธานกลุ่มแม่กลองสามัคคี
การเกษตรเปิดอกเล่าว่า“คือทีแรกปตท.ไม่เชื่อเราว่าเรา
ทำได้พอเราทำสำเร็จปั๊ปปตท.ก็เลยกว้านซื้อวัตถุดิบไปทำ
B5ยกใหญ่เราไม่มีเงินไปซื้อไปสู้ราคากับเขาแล้วปตท.
ใช้วิธีวางเงินก้อนผมวิ่งซื้อประจำรู้เลยระยะหลังๆนี่ซื้อไม่ได้
แล้วเพราะเขาเหมาน้ำมันที่ชาวบ้านเจียวไปหมดแล้ว”

อุปสรรคระลอกแล้วระลอกเล่าทำให้พวกเขาหวนกลับมา
มองทางเลือกในการพึ่งพิงตนเองอย่างจริงจังสุดท้ายก็ตัดสิน
ใจเลิกตระเวนซื้อน้ำมันเก่าหรือไขมันสัตว์แต่คราวนี้เขาจะ
ลงมือผลิตน้ำมันต้นทางกันเองเลย

...ใช่แล้วพวกเขาตัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัด
ชายทะเลที่ชื่อสมุทรสงคราม

สั่งเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากกรมอู่ทหารเรือที่สามารถผลิต
ไบโอดีเซลได้200ลิตรต่อชั่วโมงมา1เครื่อง”สุพรรณ์กล่าว

จากนั้นชาวแม่กลองสามัคคีก็เริ่มระดมทุนจากสมาชิกโดย
สมัครใจภายใต้เงื่อนไขการลงหุ้นในสัดส่วนร้อยละ5.5ของ
ยอดหนี้ใครเป็นหนี้มากก็ต้องลงหุ้นมากหน่อยก่อนจะนำเงิน
ส่วนนี้ไปซื้อน้ำมันใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบให้พวกเขาได้บรรเลง
ฝีมือกันเป็นครั้งแรก

ความตั้งใจที่ใส่ลงไปในทุกขั้นตอนของการผลิตไบโอดีเซล
ออกผลลัพธ์เป็นน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพเยี่ยมยอดถึงขนาด
ต้นตำรับจากกรมอู่ทหารเรือเองยังออกปากยอมรับว่า“ดีกว่า”
และติดต่อขอซื้อไบโอดีเซลจากกลุ่มแม่กลองสามัคคีฯไปใช้
งานด้วยส่วนที่เหลือถูกแบ่งใช้แบ่งขายกันในหมู่สมาชิกและ
ผู้สนใจโดยอ้างอิงกับราคาน้ำมันไบโอดีเซลในท้องตลาด

รถกระบะป้ายแดงของกลุ่มถอยออกมาก็เติมB100เลย
แถมยังติดสติ๊กเกอร์เพื่อป่าวประกาศว่ารถคันนี้ใช้ไบโอดีเซล
B100ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่กลองสามัคคีการเกษตร

“วิ่งกลางถนนรถที่เติมดีเซลทั่วๆไปกวดรถเราไม่ทันนะ
บางคนจอดถามเลยนะว่าใช้B100จริงๆเหรอแล้วก็ไม่ต้อง
กลวัมลพษิดว้ยพอจอดรถปัป๊หมาตอมเลยมนันกึวา่รถไกย่า่งมา”
คำบอกเล่านี้นอกจากจะยืนยันคุณภาพเกินร้อยของไบโอดีเซล

�

เราพยายาม 
ที่จะแก้บ่วงให้ 

พี่น้องเกษตรกร 
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สุพรรณ์นาคสิน

ประธานกลุ่มแม่กลองสามัคคีการเก
ษตรสมาชิกชาวแม่กลองบางส่วนที่ยืนหยัดสามัคคีเข้าร่วมวงปลดหนี้มาตั้งแต่แรก
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ชาญชัยอธิบายเพิ่มเติมว่า“ปาล์มน้ำมันจะเริ่มให้ผลหลัง
จากปลูกไปแล้วประมาณ3ปีช่วงแรกๆที่ต้นยังเล็กผลก็ยัง
ไม่ใหญ่ถ้าเราเก็บลูกมันมาเลยจะยิ่งทำให้ต้นแคระแกร็น
ต้องรอให้ต้นปาล์มโตเต็มที่ให้ผลที่สมบูรณ์เต็มที่จึงจะตัดผล
มาผลิตไบโอดีเซลถ้าเราอดทนรอจนถึงปีที่5หนึ่งทะลายอาจ
จะได้ถึง70กิโล”

นั่นหมายความว่าเมื่อถึงกำหนดเริ่มส่งเงินคืนกองทุน
ปาล์มน้ำมันที่ปลูกไว้ก็น่าจะพร้อมเต็มที่สำหรับสร้างรายได้
จากการตัดผลป้อนเข้าเครื่องผลิตไบโอดีเซล

แต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้ปรับสภาพพื้นที่มากนักพื้นที่ราบ
ประมาณ8ไร่ของสนามกอล์ฟเก่าก็กลายสภาพเป็นนาข้าวไป
เสียแล้วด้วยเหตุผลสำคัญผลผลิตข้าวจะช่วยให้สมาชิกมีกิน
ไม่ต้องเพิ่มรายจ่ายจากการซื้อข้าว


แม้กลุ่มแม่กลองสามัคคีฯจะยังก้าวไปไม่ถึงสถานภาพ

“ปลอดหนี้”แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็พอจะสะท้อนชัดแล้ว
วา่ความพยายามและอดทนตลอดระยะเวลากวา่6ปทีีผ่า่นมา
ไม่เคยสูญเปล่า

ยิง่เมือ่ประสบการณก์ารบกุเบกิปลดบว่งดว้ยพ.ร.บ.กองทนุ
ฟื้นฟูฯถูกถ่ายทอดและแผ่ประโยชน์ให้เกษตรกรเปื้อนหนี้
กลุ่มอื่นๆได้เดินตามรอยโดยสะดวกเชื่อแน่ว่าอานิสงส์นี้จะ
ยิง่ชว่ยใหภ้ารกจิปลกูปลดหนีข้องพวกเขามอีนาคตสดใสขึน้อกี...
ไม่มากก็น้อย


ก่อนหน้านี้นักวิชาการจากกระทรวงเกษตรฯเคยบอกว่า

พื้นที่ละแวกลุ่มน้ำแม่กลองไม่สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ทว่า
พวกเขาเห็นต่างไปจากข้อมูลที่รับฟังมา...ในเมื่อผืนดินนี้ปลูก
มะพร้าวได้ปาล์มซึ่งเป็นพืชในตระกูลใกล้เคียงก็น่าจะปลูกได้
เช่นกัน

ความคิดดังกล่าวไม่ได้ลอยหายไปกับการสลายตัวของวง
พูดคุยหารือในหมู่สมาชิกแต่กลายเป็นข้อสันนิษฐานที่ถูก
พิสูจน์ด้วยการลงมือปลูกจริงในแปลงทดลองพื้นที่11ไร่

...ผา่นไปประมาณสองปีวนันีต้น้ปาลม์ของพวกเขาเริม่ออก
ทะลายให้เห็นบ้างแล้ว

เมื่อเค้าลางความเป็นไปได้เริ่มชัดเจนขึ้นก้าวต่อไปคือการ
มองหาทำเลเหมาะๆสำหรับการปลูกปลดหนี้ของสมาชิกกลุ่ม
แม่กลองสามัคคีฯสุดท้ายก็มาลงตัวณสนามกอล์ฟเก่าขนาด
3,567ไร่ในอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี

“เราขอกู้งบกลางเพื่อดำเนินการซื้อทั้งแปลงแล้วจะแบ่งให้
พีน่อ้งคนละ15ไร่ตอนนีอ้ยูใ่นระหวา่งแบง่รงัวดักนั”สพุรรณ์
อธิบายถึงความคืบหน้าในปัจจุบัน

ตามแผนที่วางไว้ที่ดินผืนใหญ่แปลงนี้จะแปรเปลี่ยนเป็น
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันสองสายพันธุ์คือยังกัมบิ(Yangambi)
และเทเนอร่า(Tenera)ซึ่งจะสร้างรายได้สองต่อจากการตัด
ทะลายมาผลิตไบโอดีเซลและจากการขายคาร์บอนเครดิตให้
กับบริษัทต่างชาติ

ส่วนเครื่องผลิตไบโอดีเซลโมเดลของกรมอู่ทหารเรือที่
ปัจจุบันมีอยู่2เครื่องก็จะถูกขนย้ายไปตั้งที่โน่นด้วยเพื่อให้
ใกล้แหล่งวัตถุดิบและไม่ต้องสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการขนส่ง
ปาล์ม

ฝากหวังไว้ที่ปาล์มน้ำมัน 

เราฝันแบบมี 
ความจริง คือฝัน 

ด้วยแล้วเราทำด้วย 
ไม่ใช่นั่งฝันอย่างเดียว 

ชาญชัยสิทธิขำ

เลขาฯกลุ่มแม่กลองสามัคคีการเกษ
ตร



เพราะการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน ไมอาจ “ผูกขาด” วาตองอยูใน
หองเรียนเสมอไป... 

แตจะเปนเชนไร ถาหองเรียนเปลี่ยน
มาเปนคายพกัแรมหรอืรสีอรตแสนสบาย 
เพื่อเชื้อเชิญใหทุกคนมาพักผอนอยาง
สนกุสนานดวยกนั โดยมสีารพดักจิกรรม
ที่ซุกซอนเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และพลังงานที่เปนมิตรตอโลก ใหได
สัมผัสทดลอง 

ผลการแคมปปงและทองเทีย่วทีแ่อบองิ
กบัพลงังานจะเพลดิเพลนิ และนาลิม้ลอง
แคไหน ตองตามไปดูพรอมกัน... 

เ พ ลิ น 
พลังงาน 

ที่พักสําหรับผูเขารวมการอบรม ณ ศูนยรวมตะวัน 
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เรื่องจากปก เรื่องและภาพ : อวยพร แตชูตระกูล และ ฐิตินันท ศรีสถิต 



กวา 70,000 คนไดแวะเวียนเขาไปเรียนรู อาจารยจิรพล 
บอกวา “ใชเวลายาวนาน” 

เริ่มจากป 2529 หลังจากสอนหนังสือเสร็จในชวงเชา 
อาจารยจิรพลก็หอบเครื่องสุขภัณฑทั้งกอกน้ำ ฝกบัว และ
หลอดไฟ ใสทายรถปคอัพแลวขับตระเวนไปตามวัดตางๆ 
ในพื้นที่นนทบุรี เพื่อขออนุญาตเจาอาวาสวัดตางๆ ใช
ใตถนุกฏุบิาง ลานวดับาง บรรยายเรือ่งการใชชวีติทีท่าํราย
สิ่งแวดลอมนอยที่สุดเปนอยางไร แนนอนวาวัดสวนแกว 
และพระพยอม กัลยาโณ กลายเปนสีสันหนึ่งของความ
ทรงจําที่เกิดขึ้น เพราะถึงขั้นติดอกติดใจจนตองรองขอให
มีการบรรยายครั้งตอๆ มา 

กระทั่ง ป 2533 จากรถปคอัพขับตระเวนไปตามวัด
ตางๆ ก็กลายเปนตูคอนเทนเนอร 2 ตู โดยไดรับเงิน
สนบัสนนุจากสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
เพื่อใหออกตระเวนไปทั่วประเทศ กอนขยายเปนการ
ดัดแปลงจากเรือบรรทุกขาวสารที่ผูกโยงกันถึง 8 ลํา ให
กลายเปนหองเรียนเคลื่อนที่จํานวน 8 สถานีแลนแวะไป
ตามลําน้ำ 

แตเมื่อเนิ่นนานไป...สุดทายก็ถึงเวลาตองลงหลัก   
ปกฐาน 

“เราตระเวนไปเรื่อย ไมไดพัก เพราะนั่งรถกันทั้งคืน 
ตองวิ่งกลับมาสอนหนังสือที่มหิดลอีก สุดทายก็ไมไหว 
ขายเรือทั้งหมด แลวเอาเงินมาซื้อที่ดิน” อาจารยจิรพล
เลายอนถึงจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้น 

หลังจากควานหาที่ดินนานกวา 5 ป เพราะมีขอจํากัด
เรื่องเงินทุนที่ไดมาจากการขายเรือ ที่ดินผืนแรกจํานวน 
20 ไรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ก็ถูกเริ่มตนนับหนึ่งเพื่อ
สรางศูนยการเรียนรูที่มีหลักแหลงแนนอน 

กวาจะเปนศูนยรวมตะวัน 
หากจะถามวามีสถานที่แหงไหนเปดใหเด็กๆ ไดเขา

คายพักแรมใชชีวิตผจญภัยและไดเรียนรูนอกหองเรียนไป
พรอมกัน 

เชื่อแนๆ วา “ศูนยรวมตะวัน” ซึ่งมีอาณาบริเวณกวา 
30 ไร หอมลอมดวยภเูขา ฟากตรงขามเปนหนวยพทิกัษปา
หวยสะตอง เขตรกัษาพนัธสุตัวปาสลกัพระและสถานพีฒันา
และสงเสริมการอนุรักษสัตวปา เขาน้ำพุในพื้นที่ ต.ชอง
สะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี คือคายพักแรมที่ขึ้นชื่อลือชา
มาเนิน่นานวามุงเนนใหผูมาเยอืนไดเรยีนรูเรือ่งการอนรุกัษ
สิ่งแวดลอมและพลังงานในรูปแบบที่ไมเหมือนใคร จนติด
อันดับตนๆ ของเมืองไทย 

ยิ่งไปกวานั้นคือการเรียนรูในคายแหงนี้มีแตความ
สนุกสนานและประทับใจไมรูลืม โดยเฉพาะหองมืดยาว 
12 เมตร ที่สรางความอกสั่นขวัญแขวนใหผูมาเยือนจาก
รุนสูรุน 

“คายนี้เนนใหเด็กมีความสุข ทําใหเขาสนุกเหลือเกิน 
สนุกกวาไปโรงเรียน แตไดความรู เราจะเลนเกมโดยไมมี
การบรรยาย เรียกวาสนุกจนไมมีเวลาวางเลยละ” 

ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารยคณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสวมหมวกอีกใบ
ในฐานะอุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(ประเทศไทย) และมีศูนยการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมและ
พลังงานชื่อวา “ศูนยรวมตะวัน” อยูในความรับผิดชอบ 
กลาวเชนนั้น เมื่อถูกถามถึงลักษณะของการจัดคายที่ขึ้น
ชื่อลือชาวา...สนุกสนานยิ่งนัก กับการเรียนรูสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน 

แตกวาจะมาเปนศูนยรวมตะวันที่ทั้งเด็กและผูใหญ

บรรยากาศเขียวๆ ภายในศูนยรวมตะวัน 

11พฤษภาคม - กรกฎาคม 2553 



“ศูนยรวมตะวัน” จึงเริ่มตนขึ้นอยางเปนทางการในป 
2546 และมุงหนาสรางการเรียนรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชกิจกรรมที่
สนุกสนานเปนเครื่องมืออยางโดดเดน 

 
เมื่อคุณหนูๆ มาอยูคาย 
แมศนูยรวมตะวนัจะเปดกวางเพือ่สรางการเรยีนรูใหกบั

ผูคนทั้งเด็กและผูใหญ หากแตสีสันแหงความสนุกสนาน
ยังคงฉายชัดในหมูเด็กๆ ยามมาอยูรวมกันแบบ “เขาคาย
แคมปปง” 

“เด็กๆ จะตองชวยกันหุงขาวเอง ตองชวยกันคํานวน
ในกลุมวาตองใชขาวกี่ถวยจึงจะพอกินทุกคน ตองใชถาน 
กี่กิโลกรัมเพื่อหุงขาว ทอดไข และผัดผัก จากนั้นก็ใหไป
เลือกเตาวาจะใชแบบไหน” นั่นคือ ตัวอยางหนึ่งของ
กิจกรรมที่อาจารยจิรพลหยิบยกมาเลาใหฟงดวยเสียง
หัวเราะ 

แนนอนวา แคการทําอาหาร 1 มื้อก็สรางความ
สนุกสนานที่เด็กทุกคนจะไดเรียนรูโดยอัตโนมัติ เพราะ

บางกลุมหุงขาวยังไมสุก แตถานหมดเสียกอน ขณะที่กลุม
อื่นหุงขาวสุกพอดีและเริ่มทํากับขาว เพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น เด็กก็จะพยายามหาคําตอบ ซึ่งก็คือ เพราะเลือก
เตาไมประหยัดพลังงาน ทําใหถานไหมจนหมด ทั้งที่ขาว
ยังไมทันสุก และกับขาวก็ยังไมไดลงมือทํา 

...การแลกเปลี่ยนจึงตามมา ทั้งแลกไขกับถาน หรือ
บางกลุมก็ใชน้ำมันทอดไขจนหมดโดยไมมีเหลือสําหรับ
การผัดผัก เด็กก็จะตองคิดแลววา จะเอาอะไรไปแลกดี.. 

กวาจะออกมาเปนอาหาร 1 มื้อ เด็กๆ จึงมีโอกาสได
เรยีนรูมากมาย ทัง้ตองวางแผนลวงหนาและเลอืกใชอปุกรณ
ใหถูกตอง 

อาจารยจิรพลเลาดวยเสียงหัวเราะวา เมื่อถึงเวลาที่
อนุญาตใหเด็กแตละกลุมไดโทรศัพทกลับบานภายในเวลา
ที่กําหนด เด็กๆ ลวนบอกเลาใหแมฟงถึงการหุงขาวและ
ทําอาหารมื้อที่ผานมาดวยน้ำเสียงตื่นเตน 

“บางคนตะโกนบอกวา แม...แมจา หนูหุงขาวดิบ 
อาจารยลอวาหนูเปนลูกญี่ปุน เพราะขาวก็ดิบ ไขก็ดิบ” 

ทุกกิจกรรมที่ถูกบรรจุไวตามสถานีการเรียนรูจํานวน 
15 แหงของศูนยรวมตะวัน ลวนสอดแทรกดวยเกมที่สราง
ความสนุกสนาน กระตุนใหเด็กไดคิดและพยายามคนหา
คําตอบ เชน การตั้งคําถามวาจะใชหลอดไฟแบบไหน เพื่อ
จะไดอานหนังสือไดนานขึ้นโดยไมฟุบหลับ เสื้อสีไหนใส
แลวทําลายสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ใสนาฬกาแบบไหนถึงไม
ทํารายโลก ฯลฯ 

แนนอนวาความไมรูและงุนงงที่เกิดขึ้น จะถูกเฉลยเมื่อ
เด็กทุกคนเขาไปในแตละสถานี... 

แตทีด่จูะตดิหนบึอยูในความทรงจาํของเดก็ๆ มากทีส่ดุ 
เห็นจะเปนสถานีแหงความมืดมิดที่ชื่อ “โลกไรตะวัน” ซึ่ง
เปนหองมืดที่มีความยาว 12 เมตร แลวทุกคนตองเดินฝา
ความมืดเขาไปแลวกลับออกมาใหได 

อาจารยจิรพลบอกวา “บางคนเขาไปแลวรองกรี๊ด
อยางเดียว ไมยอมเดิน บางคนจะคลานยังไมกลาคลาน 
ถามวากลัวอะไร เด็กบางคนก็บอกวาหนูกลัววาจะมี
เถาวัลยมาพันคอ บางคนก็กลัววาจะมีงูหลนลงมาบนหัว 
สารพัดจะกลัว แตจริงๆ แลวไมมีอะไรเลย มีแตความมืด
กับหองเปลาๆ” 

และนี่คือตัวอยางหนึ่งของกิจกรรมที่ทุกคนจําไมรูลืม
วา...วนันีม้สีวติชไฟใหปด แตถาทกุคนไมชวยกนัปด วนัหนึง่
เมื่อไมมีไฟใหเปด ก็ตองอยูกับความมืดมิดแบบนี้ 

ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวากับกิจกรรมคายเยาวชน 
ที่ศูนยรวมตะวัน 
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การเอาความรูมาสรางกิจกรรมเพื่อใหคนมาเรียนรูได
สนุก...จึงเปนรูปแบบเฉพาะตัว ของศูนยรวมตะวันแหงนี้ 

ปจจุบันแมศูนยรวมตะวันจะยังหางไกลจากผลกําไร 
แตผูบรหิารของศนูยฯ ยงัคงเดนิหนาจดักจิกรรมใหกบัเดก็
และผูใหญที่อยากเรียนรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดยไมตองฟงการบรรยาย แตจะไดทํากิจกรรมที่
สนุกสนานและสรางความจดจําจากความเขาใจกลับไป
ภายในระยะเวลา 2 คนื 3 วนั เพยีงแตตองมกีารนดัหมาย
และเตรียมการลวงหนาเทานั้น 

โดยคาใชจายในการเขาคายจะถูกสงตอไปยังชุมชนที่
อยูรายรอบ เพราะทั้งการดูแลรักษาความสะอาดทั้งเครื่อง
นอนและสถานที่ รวมถึงทําอาหารตลอดระยะเวลาที่มี
กิจกรรม ลวนถูกดําเนินการโดยคนในชุมชนนั่นเอง 

 
นอนเตนทหรูที่วังดุมเมาเทนแคมป 
และหากตองการเรียนรูเรื่องพลังงานทดแทนผานการ

เขาคายที่แตกตางจากเกมและกิจกรรมในรูปแบบของ 
ศูนยรวมตะวัน ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่อยูไมไกลกันนัก 
นั่นคือ... 

วังดุมเมาเทนแคมป ศูนยการเรียนรูเรื่องพลังงาน
ทดแทน ที่เพิ่งเปดใหมในพื้นที่ 40 ไรของ ต.บานใหม 
อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 

แมอาณาบริเวณของวังดุมเมาเทนแคมปจะโดดเดน
และดูสะดุดตากับเตนทสีขาวรูปทรงทันสมัย ติดแอรเย็น
ฉ่ำใหพักแบบเดียวกับ “บูติก รีสอรต” ตั้งเรียงรายอยู
หลายหลัง 

แตพาเพิ่ม เพชรอุดมสมบูรณ ผูจัดการวังดุมฯ ก็
ยืนยันวา “ที่นี่ไมใชรีสอรต เราไมรับแขก walk in รับ
เฉพาะคนที่ตองการเขามาเรียนรูเรื่องพลังงานทดแทน 
จริงๆ โดยตองจองลวงหนา” 

กระนั้นก็ตาม แมจะเพิ่งเปดศูนยแหงนี้ไดแคปเดียว 
แตผูจัดการโครงการทานนี้ก็บอกวา “มีคนเขามาเต็ม
ตลอด” 

นัน่เพราะกลยทุธในการแจงขอมลูขาวสารผานโบรชวัร
ถูกสงไปยังสถานศึกษาตางๆ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก 
เพราะเหตุวากระทรวงศึกษาเนนใหเด็กที่เรียนสาย
วิทยาศาสตร มาเขาคายวิทยาศาสตรแบบบูรณาการ  
โดยสนับสนุนงบประมาณให 

เชนเดียวกับการสงโบรชัวรไปยังชุมชนตางๆ ที่
กระทรวงพลังงานมีนโยบายสงเสริมเรื่องพลังงานชุมชน
ผานชองทางการติดตอ ประสานงานกับสํานักงาน
พลังงานจังหวัด ทําใหชุมชนที่อยูในเครือขายของพลังงาน
จงัหวดัจากทัว่ประเทศหมนุเวยีนเขามาเรยีนรูเรือ่งพลงังาน
ทดแทนที่นี่ 

แนนอนวา กระแสความสนใจเรื่องพลังงานทดแทนสง
ผลโดยตรงตอความคึกคักที่วังดุมเมาเทนแคมปแหงนี้ 
โดยสามารถรองรับผูใหญไดถึง 100 คนหรือเด็กจํานวน 
200 คน เพื่อมาเขาคายนาน 2 วัน 1 คืน 

“แคพาเด็กมาเทานั้น เราจัดการใหทั้งหมด” พาเพิ่ม
สรุปชัดๆ ถึงการดําเนินการของวังดุมเมาเทนแคมปที่มี
สถานีเรียนรูเรื่องพลังงานทดแทนโชวใหดู อาทิ การผลิต
ไฟฟาจากแสงอาทิตย กังหันลมผลิตไฟฟา กังหันน้ำขนาด
เลก็ เตาถานประหยดัพลงังาน การทาํงานของพลงังานจาก
โฮโดรเจน ฯลฯ ซึ่งสวนหนึ่งของไฟฟาที่ผลิตไดจากแผง
โซลารเซลลถูกนําไปใชกับระบบแสงสวางริมทางเดินใน
ยามค่ำคืนมาเยือน 

เมื่อวางเปาหมายชัดเจนวา ตองการเปนศูนยเรียนรู
เรื่องพลังงานและธรรมชาติอยางครบวงจร จึงมีโครงการ
ในอนาคตวาจะปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใหชุมชนเขามา
เรียนรู แลวเอากลับไปทําใหเปนธุรกิจชุมชน ซึ่งวังดุมฯ 

พาเพิ่ม เพชรอุดมสมบูรณ 
ผูจัดการวังดุมเมาเทนแคมป 

เตนทสีขาวสไตลบูติก รีสอรต, โซลารเซลล 
ของวังดุมเมาเทนแคมป 
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จะจัดการเรื่องการตลาดและขนสงให 
ทั้งศูนยรวมตะวันและวังดุมเมาเทนแคมปจึงเปนความ

เหมือนที่แตกตางของการมาเขาคายเพื่อเรียนรูเรื่องการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมที่สอดแทรกเรื่องพลังงานใหผูสนใจได
มีทางเลือกเพิ่มขึ้น 

 
จุดเริ่มพลังงานทดแทนที่คําแสด  
ริเวอรแคว 
นอกเหนือจาก “เพลิน” เรื่องพลังงานผานกิจกรรม

เขาคายแลว การพาตัวเองไปพักผอนหยอนใจทามกลาง
ธรรมชาติสีเขียวๆ ก็ยังสามารถ “เพลิน” กับความสนใจ
ของหลากหลายพลังงานไดเชนกัน 

ดวยเหตุที่พลังงานเปนอีกปจจัยจําเปนของชีวิต ซึ่ง 
นับวันก็มีแตจะราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ และกลายเปนตนทุน
สําคัญที่โรงแรมหรือรีสอรตทั้งหลายตองแบกรับ จึงไมนา
แปลกใจที่ผูประกอบการการทองเที่ยวบางรายเริ่มปรับตัว
และหนัมาใหความสนใจกบัการอนรุกัษพลงังานหรอืพึง่พา
ตัวเองเรื่องพลังงานเพื่อเปนชองทางลดภาระคาใชจาย 

และหนึง่รายทีห่นัมาลงมอือยางเอาจรงิเอาจงักบัเรือ่งนี้
เปนอันดับตนๆ ของประเทศไทยก็คือ...คําแสด ริเวอรแคว 
รีสอรท ซึ่งเปดดําเนินการมาตั้งแตป 2536 

ดวยระยะทางอันยาวนานบนเสนทางบริการการทอง
เที่ยว รีสอรตเนื้อที่กวา 100 ไรริมแมน้ำแควใหญใน 
ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เจอมรสุมทางเศรษฐกิจ
มาแลวนับครั้งไมถวน 

จากระลอกแรกคือวิกฤตไอเอ็มเอฟเมื่อป 2540 ก็ยัง
พอจะประคบัประคองใหผานมาได แตจากนัน้ยงัตามกนัมา
อีกหลายระลอก โดยเฉพาะชวงหลังๆ ทั้งโรคซารส 
รฐัประหาร ไขหวดันก หรอืแมกระทัง่ขาวลอืเรือ่งเขือ่นแตก 
เหลานี้กระทบถึงจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในรีสอรต
ทั้งสิ้น 

ยุทธการ มากพันธุ ในฐานะรองผูจัดการ เลาถึงที่มา 
ที่ไปของการจัดการพลังงานของคําแสด ริเวอรแคว 
รีสอรท ที่ขยายผลไปถึงเรื่องสิ่งแวดลอมวา ความไม
สม่ำเสมอของรายไดที่ขึ้นลงสลับไปมา ทําใหตองปลด
พนกังานออกแลวรบัพนกังานใหมอยูหลายครัง้ จงึมานัง่คดิ
อยางจริงจังวา นาจะมีวิธีการแกปญหาไดดีกวาการปลด
พนักงาน 

พลังงานทดแทนเปนตัวเลือกที่นาสนใจ เพราะการ  

ดําเนินกิจการรีสอรตตามปกติก็สรางวัตถุดิบตนทางที่
สามารถแปรเปนพลังงานไดอยูแลว ซึ่งเมื่อหยิบมันขึ้นมา
เปลีย่นเปนพลงังานอยางเปนรปูธรรม สิง่ทีเ่คยถกูมองขาม
เพราะไรคาก็จะมีราคาทันที แถมเปนราคาที่เพิ่มคาขึ้น 
ทุกวัน ทั้งยังใชเทคโนโลยีที่ไมซับซอน พนักงานที่คุนชิน
กับงานบริการภายในรีสอรตก็สามารถเรียนรูได 

หลังจากหารือทําความเขาใจเรื่องที่พนักงานแตละคน
ตองแบงภาคไปดูแลงานดานพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก
งานที่รับผิดชอบอยูเดิม โดยเฉพาะในชวงที่มีลูกคาเขาพัก
นอย และทุกคนเห็นดีเห็นงามอยางเปนเอกฉันท สารพัน
โครงการพลังงานทดแทนในรีสอรตจึงเริ่มตนขึ้น 

ยุทธการเปดใจวา คําแสด ริเวอรแคว รีสอรท ไมได
นับหนึ่งเรื่องพลังงานดวยการมองผลลัพธในเชิงธุรกิจวา
จะมีตัวเลขตอบแทนกลับมาเทาไหร คืนทุนเร็วชาแคไหน 
เพราะสิ่งที่สําคัญเหนืออื่นใดคือ การคํานึงถึงศักยภาพ
ทางพลังงานของตนเองวามีเทาไหรก็ทําใหเต็มศักยภาพ
นั้น เพื่อยืนหยัดบนขาของตัวเองและลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกใหไดมากที่สุด 

“พลงังานจงึไมใชเรือ่งทีต่องพึง่พาคนอืน่ เพราะเราเอง
ก็มีศักยภาพที่จะทําเองได ซึ่งดีกวาอยูเฉยรอวันตาย” เขา
เชื่อมั่นเชนนั้น 

...พลังงานทดแทนจึงดูจะเปนคําตอบที่แกปญหาได
เบ็ดเสร็จและนาพอใจ 

 
จากกาวแรก 
ถึงวันนี ้
คําแสดริเวอรแคว 

รีสอรท ออกเดินกาว
แรกเมื่อประมาณ 5 
ปที่แลวดวยไบโอแกส
หรือกาซชีวภาพที่มี
ตนทางเปนการหมัก
เศษอาหาร ซึ่งรองผู
จัดการรีสอรตยอมรับ
วา “ลมเหลวไปเยอะ 
กวาจะสําเร็จก็เหนื่อย 
ใชเวลาเปนป” 

เริ่มจากถังหมัก 
200 ลิตรที่บรรจุเศษ
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อาหาร 1 กิโลกรัม ปรากฏวาไดแกสนอยนิดแคพอทอดไข 
จากนั้นจึงขยับขยายระบบขึ้นเปนบอหมักขนาด 8 หมื่น
ลิตรที่ตองปอนเศษอาหารมากถึงวันละ 1 ตัน และกําลัง
จะเสริมทัพดวยกาซที่มีคุณสมบัติติดไฟซึ่งไดจากการเผา
ถานไมในสภาพอบัอากาศหรอืมอีอกซเิจนนอยกวาปกติ
ดวยเตาแกสซิไฟเออรที่พิเศษกวาใครๆ เพราะเปนรุนที่ถูก
ผลิตขึ้นและใชงานกันมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2! 

ยุทธการเปดเผยวา “มันเปนเตาแกสซิไฟเออรที่ติดอยู
ดานหลังรถสิบลอของรัสเซีย ไดมาจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กําแพงแสน ตอนนี้มีอยู 2 เตา กําลังจะ
สรางเพิ่มตามตนแบบที่มีอยู” 

ในอนาคตอันใกลกาซที่ไดจากการหมักเศษอาหาร
และจากเตาชวีมวลกจ็ะยิง่มปีรมิาณเหลอืเฟอสาํหรบัการใช
เพื่อตม-ผัด-แกง-ทอดในหองครัว และเมื่อวันนั้นมาถึง ก็
ไมจําเปนตองซื้อแกสหุงตมบรรจุถังอีกตอไป แตจะหันมา
ใชกาซที่ผลิตไดเองทั้งรอยเปอรเซ็นตแทน 

ถดัมาเปนเรือ่งพลงัสะอาดสาํหรบัขบัเคลือ่นเครือ่งยนต 
นานกวาสองปแลวที่รถยนตของรีสอรตไมตองแวะเขาปม
เพื่อจายเงินเติมน้ำมัน เพราะน้ำมันเกาที่ผานมือพอครัว
แมครัวจะถูกรวบรวมสงเขาเครื่องผลิตไบโอดีเซลและ
เปลี่ยนมันเปนไบโอดีเซลประมาณ 100 – 200 ลิตรตอ
เดือน ซึ่งเมื่อถามถึงประสิทธิภาพก็ไดรับคํายืนยันจากผูใช
งานจริงวา ไมเคยมีปญหาใดๆ 

แมแตพลังงานฟรีอยางแสงแดด ก็ยังมีสวนชวยลด
ตนทุนใหกับรีสอรต โดยเฉพาะโรงเรือนกระจกสําหรับ
การตากแหงซึ่งไมเพียงรอนผาวดวยความรอนที่สะสมอยู
ภายใน แตยังอวลไปดวยกลิ่นออนๆ ของสารพันดอกไม 
ใบพืช อาทิ ดอกปบ ดอกโมกข ดอกลีลาวดี ดอกกุหลาบ 
ใบหมี่ 

...อันเปนที่มาของความหอมจากธรรมชาติที่ผสมอยู

ในสบู แชมพู เจลลางมือ 
เจลอาบน้ำ และน้ำมัน
บํารุงผิว ซึ่งผลิตขึ้นสําหรับ
การใชงานของแขกที่เขาพัก
ในรีสอรต และภายหลังได
รับความนิยมมากขึ้น จน
ตองผลิตขายเปนของที่
ระลึก 

เนื่องจากอาณาเขตอัน
กวางขวางของรีสอรตไดรับ
การระบายสีเขียวดวยสนาม 
หญาและรมเงาของตนไมใหญจํานวนมาก การตัดแตง
สวนที่ดําเนินการกันเปนประจํา จึงสรางขยะชีวภาพอยาง
สม่ำเสมอ 

หากปลอยทิ้งไปเฉยๆ มันก็ตองยอยสลายตามวัฏจักร
และคืนประโยชนใหกับธรรมชาติอยูแลว แตถาเขาไป
จัดการเสียหนอย ก็จะใชประโยชนตอยอดไดอีกมาก 

ขยะไซซเล็กอยางเศษหญาเศษใบไมจึงถูกแยกสงไป
หมักรวมกับมูลวัวควายเพื่อเปลี่ยนปุยและวนกลับมาบํารุง
ความอุดมสมบูรณแกพื้นที่สีเขียวภายในรีสอรตอีกไมรูจบ 
สวนเศษกิ่งไมซึ่งมีจํานวนมากและยอยสลายชาก็จะถูก
ปอนเขาเตาเผาชีวมวล ทั้ง 7 เตาที่ตั้งเรียงรายกันเปนแถว 
โดยรวบรวมนำ้สมควนัไมทีไ่ดระหวางการเผาไวใชกบัตนไม
ในสวน และสงถานไมเขาเตาชีวมวลอีกครั้งเพื่อผลิตกาซ
เชื้อเพลิงสําหรับงานครัว ดังที่เลาไปกอนหนานี้ 

...ไมเพียงขยะจากพื้นที่สีเขียวเทานั้น ขยะจากสวน
ตางๆ ของรีสอรตก็ยังตองผานขั้นตอนคัดแยกอยางเปน
ระบบเชนกัน 

หลง ทรพัยประเสรฐิ พนกังานดแูลสวนซึง่พวงตาํแหนง
หัวหนาโครงการคัดแยกขยะ เลาใหฟงวา เขาและทีมงาน

เตาชีวมวลมีใหหมุนเวียนใชงานอยางตอเนื่อง 

ถังหมักกาซชีวภาพจากเศษอาหาร 

ยุทธการ มากพันธุ รองผูจัดการคําแสด 
ริเวอรแคว รีสอรท 
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ทุกอยางดูจะไปไดสวย แตคําแสด ริเวอรแคว รีสอรท 
มิไดหยุดอยูเพียงเทานี้... 

“เรามีแผนที่จะสรางโรงไฟฟาเล็กๆ 400 กิโลวัตตเปน
ของตัวเอง เพื่อผลิตไฟฟาสําหรับใชภายในรีสอรต เพราะ
ทุกวันนี้เราจายคาไฟเดือนละ 3 แสนกวาบาท ถาโรง
ไฟฟามาชวยแบงเบาไดสัก 5 หมื่นกวาก็นาพอใจแลว เรา
ตั้งใจจะขายไฟฟาเขาระบบดวย เพื่อวาในชวงที่ไมมีแขก ก็
จะยังมีรายไดจากการขายไฟฟาดวย” ยุทธการกลาวถึง
เสนทางที่วางไวดวยน้ำเสียงมุงมั่น 

โรงไฟฟาแหงนี้ถูกคาดหมายวาจะสรางเสร็จในชวง
ปลายป 2553 โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 สวน 
สวนแรกเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชมูลสัตวและ
ขยะจากภาคการเกษตร เชน ตนขาวโพด เปนเชื้อเพลิง 
และสวนที่สองเปนโรงไฟฟาชีวมวล ซึ่งใชแทงเชื้อเพลิง  
ชีวมวลเปนตนทางการผลิตกระแสไฟฟา 

“โรงเรียนเกษตรกร” ซึ่งเปนชองทางการเผยแพรเรื่อง
พลังงานและสิ่งแวดลอมที่ไดจากเรียนรู ผานการลองผิด
ลองถูก คืองานอีกสวนที่กําลังจะเดินคูขนานไปดวยกัน 

โดยกอนหนานี้รีสอรตเคยเปดคอรสใหเกษตรกรและ
ชาวบานในจงัหวดักาญจนบรุทีีส่นใจเขารวมอบรมการผลติ
ไบโอแกส ไบโอดีเซล ถานชีวมวล ปุยหมัก หรือแมแต
ผลิตภัณฑพวกสบู แชมพู เจลอาบน้ำไปบางแลว แตตอนนี้
ตองหยุดพักชั่วคราว เพื่อหาชองทางระดมทุนอยางเปน
ระบบ เพราะการกินอยูและพักคางคืนที่นี่ตลอดระยะเวลา 
3 วันของผูเขารวมอบรม 1 คนนั้น คิดเปนคาใชจายราวๆ 
2,500 บาท 

หลง ทรัพยประเสริฐ 
หัวหนาโครงการคัดแยกขยะ 

อีก 3–4 คน จะแบงหนาที่รับผิดชอบ เริ่มจากแบงกลุม
ของขยะที่มีมูลคา เชน ขวดพลาสติก ขวดแกว กระดาษ 
แลวจึงแยกประเภทขยะอยางละเอียดอีกครั้ง 

“อยางขวดน้ำพลาสติกกับฝาตองแยกออกจากกัน 
เพราะขายไดคนละราคา ฝาเครื่องดื่มชูกําลังก็เหมือนกัน 
ตองเอาตะปูงัดกระดาษออก เพื่อใหขายฝาอะลูมิเนียมได
อีกราคานึง” หลงเลาใหฟงอยางคลองแคลวพรอมกับพา
เดินชมบริเวณโดยรอบของโรงปุยและโรงคัดแยกขยะ เปน
ไปไดวาเขาผานการอธิบายการทํางานของเขาใหกับผูคน
ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมดูงานแลวนับครั้งไมถวน 

“ที่นี่เราอยูกันเหมือนครอบครัว แตละคนมีหนาที่ 
แตกตางกนั แตทกุคนมคีณุคาเทาเทยีมกนั ไมมกีารบงัคบั
ใหตองทํางานเสริมพวกนี้ พนักงานทุกคนรูวารายไดหลัก
ของเรามาจากแขกทีเ่ขาพกั แตชวงทีไ่มมแีขก กย็งัพอมเีงนิ
จากการแยกขยะและงานเสริมอื่นๆ มาชวย” หลงทิ้งทาย 

 
กาวตอไปในวันหนา 
นอกจากเรื่องพลังงานที่เดินลวงหนาไปหลายกาว ยังมี

แปลงเกษตรอนิทรยีและผกัไฮโดรโปนกิสทีอ่ยูในชวงแรกเริม่
และวางแผนจะเพิ่มพื้นที่ปลูกใหเพียงพอกับความตองการ
ใชประกอบอาหารในครัวของรีสอรต 

ถังเก็บไบโอดีเซลที่ผลิตใชกัน 
ภายในรีสอรต 

เตาแกสซิไฟเออรสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 

น้ำสมควันไมผลผลิต 
จากเตาเผาชีวภาพ 
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“คิดวาจะตองจัดตั้งมูลนิธิคําแสดธรรมทานเพื่อรับ
บริจาค ใครสนใจชวยสนับสนุนทุนสวนนี้ก็บริจาคเงิน ถา
ไดยอดเงินครบสําหรับผูอบรมประมาณ 20 – 30 คน จึง
จะเปดอบรมฟรีเปนรุนๆ ไป” ยุทธการเปดเผย 

วนันีโ้ครงการดานพลงังานและสิง่แวดลอมทีช่าวคาํแสด
ชวยกันลงมือลงแรงไปแลวนั้น ยังพอจะทําใหพวกเขาเอา
ตัวรอดจากเศรษฐกิจที่ผันผวนตามสถานการณบานเมือง
ไปไดอีกหลายเดือน แตสําหรับอนาคต... 

“เราหวังวา ถาไมมีแขกเลย เราจะอยูได เลี้ยงตัวเอง
ได นี่คือเปาหมายสูงสุด ถาทําไดแบบนั้นก็จะไมมีการปด
กิจการ ไมมีการเลิกจาง ไมมีคนตกงาน”...นี่คือความฝนที่

ยุทธการอยากใหมันเกิดขึ้นจริง 
เมือ่เรือ่งของพลงังานและสิง่แวดลอมกลายเปนสวนหนึง่

ในชีวิตของผูคนที่คําแสด ริเวอรแคว รีสอรท และพวกเขา
ก็ยินดีที่จะเลาสูกันฟง นี่จึงเปนอีกสิ่งที่ผูเขาพักจะไดรับ
กลบัไปพรอมความประทบัใจในบรรยากาศ และการบรกิาร 

...เปน “เพลินพลังงาน” ที่กลมกลืนกับการพักผอน
หยอนใจทามกลางธรรมชาติและนาสนใจไมแพการ
เขาคายพักแรมของเด็กๆ เลยทีเดียว 

มาเยี่ยมเยือนกาญจนบุรีเมืองแหงเขื่อน แนนอนวา...ขึ้น
ชื่อเรื่องรสชาติความสดของปลาน้ำจืด 

จึงตองสั่งฉูฉี่ปลาคังมาลิ้มลอง จานนี้อรอยสมความคาด
หวัง ทั้งเนื้อหวานนุมของปลาคัง ความหอมและเผ็ดกําลังดี
ของพริกแกง ผสมโรงใหกลมกลอมดวยกะทิ 

สวนไขเจียวซาลาเปาที่เลือกมาเปนเครื่องเคียงนั้น     
รูปลักษณอาจจะแบนไปสักหนอย ดูไมคอยจะซาลาเปาเทา
ที่ควร แตก็นับวาเขากับอาหารจานแรกไดเปนอยางดี 

ตักฉูฉี่ปลาคังหนึ่งคํา ไขเจียวซาลาเปาหนึ่งคํา สลับกัน
ไปเพลินๆ 

...เผลอแพลบเดียวขาวสวยเกลี้ยงจานเสียแลว 
อาหารทั้งสองรายการนี้เสิรฟโดยราน “พริกแกง”...เขา

มีปายหมึกแดงการันตีความอรอยดวยนะ 
หากสนใจตามรอยมาชิม ใหตั้งตนจากตัวเมือง

กาญจนบุรี ใชเสนทางหลวง 3199 มุงหนาสู อ.ศรีสวัสดิ์ 
เมื่อถึงสี่แยกลาดหญาจึงเลี้ยวซายลอดซุมประตูวัดลาดหญา 
แลนตามทางไปเรื่อยๆ จะเจอรานตั้งอยูทางขวามือ 

ฉูฉี่ปลาคัง 
ควงคู ไขเจียวซาลาเปา 
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ดร.จิรพล สินธุนาวา 
ตนตํารับ...ใชชีวิตลดโลกรอน 
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หองรับแขก เรื่องและภาพ : อวยพร แตชูตระกูล และ ฐิตินันท ศรีสถิต 



ไมวาเวลาจะผานมาเนิ่นนานเพียงใด นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.จิรพล สินธุนาวา วัย 54 ป ยังคงเดินหนากระตุนเตือน   
ใหสังคมไทยตระหนักถึงการใชชีวิตที่ทําลายสิ่งแวดลอมเชนที่เปนอยูในปจจุบัน    
วาจะทําใหเกิดภาวะโลกรอน และตองเผชิญหนากับภัยธรรมชาติหลากหลาย      
รูปแบบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น  

ไมเพียงแคพูด แตสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการทานนี้  
ปฏิบัติตนใหเห็นอยาง “สม่ำเสมอ” นั่นคือ ใชชีวิตที่  
ลดรอยเทาฝากโลก (foot print) ไมวาจะเปนขี่จักรยาน
แทนการขับรถยนตบาง ใชปากกาหมึกซึม เพราะเติม
หมึกไดโดยไมตองโยนทิ้ง เลี่ยงการใชหลอดกาแฟ ใช
นาฬกาแบบไมงอแบตเตอรี่ ฯลฯ 

ถึงวันนี้ ดร.จิรพล สินธุนาวา ย้ำเสียงดังฟงชัด     
ซ้ำอีกครั้งวา ถาจะเอาตัวรอดจากภาวะโลกรอน ตอง  
ลงมือทํา...ทันที 

 
พลัง+งาน : ถือไดวาอาจารยเปนคนแรกๆ ที่ออกมาพูด
เรื่องการใชชีวิตที่ทําลายสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการใช
พลังงานวาจะทําใหเกิดภาวะโลกรอน กอนหนาที่กระแส
โลกรอนจะเปนที่รูจักกันแพรหลาย นั่นเปนเพราะเหตุใด
ดร.จิรพล : เราไมไดสนใจวาจะตองกอนคนอื่นหรือไม 
แตเรามองไปในอนาคตไกลๆ วาถาสังคมเปนแบบนี้ 
พฤติกรรมการบริโภคเปนแบบนี้ วิธีการคิดของราชการ
เปนแบบนี้ จะเกิดอะไรขึ้น ก็คือบริโภคมากขึ้น เอา
ทรัพยากรจากธรรมชาติมาใชมากขึ้น เร็วขึ้น มีกาก  
ของเหลือของเสียทิ้งมากขึ้น เราก็มองเห็นภาพชัดเจน
มากขึ้น ประกอบกับโดยพื้นฐานของตัวอาจารยเองก็
เปน System Thinker (นักคิดอยางเปนระบบ) อยู สอน
วิชานี้มานาน 30 ปแลว ฉะนั้นเวลาเขามาทํางานดาน
สิ่งแวดลอมก็มองเห็นวาตอไปแนวโนมจะเปนอยางไร  
 
พลัง+งาน : ชวงเวลานั้นเสียงตอบรับเปนอยางไรบาง
ดร.จิรพล : ครั้งแรกที่ออกมาพูดเรื่องภาวะโลกรอนเนี่ย 
แมแตลูกนองใกลตัวที่สนิทกัน นั่งทํางานดวยกัน ก็ยัง
หันมามองหนาวาอาจารยนึกยังไงที่อยูๆ ออกมาพูด
เรื่องโลกรอนวาเปนเรื่องเรงดวนมาก ตอไปจะเปนภัย
คุกคามตอพวกเราทุกคน เขาก็ยังงง...นึกภาพไมออก 

ไปพดูกบัทีป่ระชมุขององคกรดานสิง่แวดลอม เขากบ็อกวา
ยังไมเรงดวน แตพอคนควาขอมูลเรื่องน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต
มาใหดู ก็สะดุด ตอมาหนังสือพิมพก็เริ่มสัมภาษณ วิทยุ
เริม่สมัภาษณ ตอนนัน้ป 2541-2542 แลวหลงัจากนัน้
ขาวตางประเทศกเ็ริม่ออกวาเรือ่งโลกรอนนีด้วนมากแลว 
ก็กลายเปนความตื่นตัวตามมา ทั้งๆ ที่คนไทยพูดมาตั้ง
นานแตไมมีใครฟง ตองใหฝรั่งมาพูด ถึงจะเชื่อกัน  
 
พลัง+งาน : จากความตื่นตัวเรื่องภาวะโลกรอน 
อาจารยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางไรหรือไม 
ดร.จิรพล : คือเรื่องนี้ถึงแมจะทํามานานหลายสิบป แต
รัฐบาลก็ยังไมทุมเท จะจับเปนแคประเด็นความสนใจ 
แตยังไมเปนประเด็นของการขับเคลื่อนไปสูการ
เปลีย่นแปลง รฐับาลกย็งักลวัวาตวัเองจะไมมผีลงานการ
เติบโตทางดานเศรษฐกิจ แตอยาลืมนะวาการที่เราจะ
เจริญเติบโตขึ้นไดตองประกอบดวย 2 อยาง นั่นคือ 
หนึ่ง...หาไดมากขึ้น และสอง...ใชใหนอยลง แตทําไมเรา
ไปหามากขึ้นตลอดเวลาละ 

เรานําเขาพลังงานมากขึ้น และแทนที่จะนํามาใชให
เกิดผลผลิต กลับนํามาใหคนที่อยูในหองแอร หรือหยุด
อยูกลางถนนโดยลอรถไมหมุน แบบนี้มันสมควรมั้ย 
รัฐบาลก็พูดแตเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูตลอด
เวลาจนเราลืมไปวา คําวาเติบโตกับการพัฒนามันไม
เหมือนกัน   
 
พลัง+งาน : แสดงวาแมเรื่องโลกรอนจะกลายเปน
กระแส แตก็ไมเกิดอะไรตามมา 
ดร.จิรพล : ยัง ไมเลย  
 
พลัง+งาน : ในทัศนะของอาจารย มองวาเปนแคความ
ตื่นตัวระดับไหน 
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ดร.จิรพล : รู แตไมทํา   
 
พลัง+งาน : แตก็เห็นวามีการออกรณรงคใหใชถุงผากัน
มากขึ้น 
ดร.จิรพล : ไมไดผล (ตอบทันที) คุณไมเห็นเหรอ เอา
ถงุผาไปตระเวนรบัถงุพลาสตกิใสเขาไปอกีท ีแลวไดผลมัย้ 
เสียดายถุงผาที่เอาไป คุณไมเห็นเหรอวาถุงผาไมถูก 
เอามาใช พับเก็บไวในลิ้นชักเรียบรอย คุณไมเห็นเหรอ 
แมบานเดนิไปตลาดมอืเปลาอยูทกุวนั แบบนีไ้ดผลหรอืไม 
เขาไมเขาใจเรื่องการเอาถุงผามาใช การสื่อเรื่องถุงผา
ลดโลกรอน ไมไดสื่อแบบบริสุทธิ์ใจ สื่อวาชวยลด
ปริมาณถุงพลาสติกเทานั้นแหละ แมบานก็ยังเปน
ตวัการใหเกดิภาวะโลกรอนอยูดวยการเอาถงุกอบแกบทีไ่ด 
มาจากตลาดไปใสเศษอาหาร หรือใสเปลือกสับปะรด 
แลวเกรงวามันจะฟุงออกมา ก็เลยผูกปากถุงซะแนนเลย
แลวโยนทิ้งไป ผานไป 2 วันหันกลับมาดูอีกที ถุงเปง
พองเลย เพราะเปลือกสับปะรดกําลังยอยสลายโดยไมมี
ออกซิเจน มันก็ใหแกสมีเทน 

มีแมบานจํานวนไมนอยเหมือนกันที่เอาอาหารใสถุง
กอบแกบแลวยัดใสเขาไปใน ตูเย็น ไมใสใจที่จะเอาถุง
กอบแกบออกกอน ใสแตถุงแกงอยางเดียวก็พอ ถามวา
ถูกมั้ย ไมถูก เพราะถุงกอบแกบจะกลายเปนตัวสกัดกั้น
ความเย็นใหเขาไปถึงแกงชาลง ความเย็นก็ลงมาถึงผัก
ไดชาลงตามไปดวย ตูเย็นก็ทํางานหนักขึ้น แตความเย็น
ผานไปไมได น้ำแข็งก็เกาะเร็วขึ้น กินไฟเทาเดิม แต
ความเย็นไมลงไปขางลางเพราะติดผลึกน้ำแข็ง นี่คือ  
คําอธิบายที่การรณรงคใชถุงผาไมเคยอธิบายใหเขาใจ 

และที่ถูกตองถุงผาควรจะอยูในลิ้นชักของรถยนต
หรือใตเบาะรถเครื่อง พรอมใชไดทันที   
 
พลัง+งาน : แมวาการรณงคลดภาวะโลกรอนยงัไมไดผล
ในทัศนะของอาจารย แตถาจะพูดถึงการเตรียมรับมือ
กับผลที่จะเกิดขึ้นตามมา ตองทําอยางไรบาง 
ดร.จิรพล : ก็ทําได 3 วิธี คือ ปองกัน เตรียมรับ และ
ปรับตัว ถามวาปองกันทําไดมั้ย ก็ทําไมได การเตรียม
รับกับภัยพิบัติก็ยังไมมีเลย ซึ่งคนที่ตองทํามากๆ คือ 
อบต. เทศบาล ถามตออีกวาโรงพยาบาลในทองที่รับมือ
ไหวมัย้ เวชภณัฑเพยีงพอมัย้ เรือ่งพวกนีเ้ปนผลประโยชน
ของชุมชนอยางแทจริง จึงเปนหนาที่ของเทศบาลและ
อบต. โดยตรง ในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่ปองกัน
ไมได 

สวนการปรับตัวก็คือการสอนเด็กใหวายน้ำเปน ตอง
สอนเด็กใหเขาใจวาคลื่นความรอนมาลอมบานแลว ควร
ทาํยงัไง ในบงัคลาเทศสอนเดก็และผูหญงิใหวายนำ้เปน 
เพราะจากการศึกษาพายุหมุนที่ถลมเขามา 2 ลูกติดกัน
เนีย่ รอยละ 97 ของคนทีต่ายแลวถกูเอามาวางเรยีงรายไว
ทีข่างถนนเปนผูหญงิกบัเดก็ สวนผูชายอยูบนยอดมะพราว 
ซึ่งประเพณีของบังคลาเทศ ผูหญิงจะโดนตําหนิมากเลย
ถาออกจากบานโดยไมดูแลญาติฝายสามีกอน ดังนั้น
การวายน้ำเปนจึงถือเปนการปรับตัว 

แตถามวาเคยไดยินหรือไมวา ประเทศไทยมีการทํา
อะไรเกีย่วกบัเรือ่งแบบนีบ้าง และนีก่ค็อืทีบ่อกวาประเทศ

“การรณรงคใหใชถุงผาไมไดผล คุณ 
 ไมเห็นเหรอ เอาถุงผาไปตระเวนรับ 
 ถุงพลาสติกใสเขาไปอีกที แลวได  
 ผลมั้ย เสียดายถุงผาที่เอาไป” 
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ไทยกําลังเอาชีวิตคนเปนเดิมพัน ซึ่งถาเกิดฉุกละหุกขึ้น
มาจะเกิดการแยงอาหารแบบเดียวกับที่เฮติมั้ย 

เราพูดกันเยอะ แตไมไดทําอะไรที่เปนรูปธรรมเลย  
 
พลัง+งาน : ถาอยางนั้น การที่ชุมชนในตางจังหวัด
หลายแหงลุกขึ้นมาใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อนํา
มาผลติเปนเชือ้เพลงิแทนนำ้มนัหรอืกาซหงุตม ถอืเปนการ
ปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับภาวะโลกรอนดวยหรือไม 
ดร.จิรพล : ใชเลย เพราะการจะปรับตัวใหเขากับภาวะ
โลกรอนจริงๆ ก็ตองเปลี่ยนวิถีชีวิตใหลดการพึ่งพิงจาก
ภายนอก เพราะฉะนั้นการหาแหลงพลังงานที่ใกลตัวใน
ชุมชน ถือเปนเรื่องที่จําเปน เพราะเทากับเปนการฝกรับ
สถานการณพิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นไดดีกวาคนที่ไมเตรียม
อะไรเลย คนบางคนพอปดไฟก็ทําอะไรไมไดแลว แคหา
ของก็หาไมเจอแลว แตคนที่พัฒนาหาแหลงพลังงาน  
ขึ้นมาใชเองในชุมชนได ทั้งใชฟางขาว ซังขาวโพด แกส
โซฮอลล พลังลม หรือพลังน้ำขนาดเล็ก ถือวาคนเหลานี้
กําลังฝกปรับตัว เมื่อเกิดการขาดแคลนน้ำมันขึ้นมา เขา
เหลานั้นจะอยูรอดได   
 
พลัง+งาน : แลวคนกรุงเทพฯ นี่ถือวาปรับตัวยากที่สุด
หรือไม 
ดร.จิรพล : มันเปนอยางนั้นจริงๆ แตก็ไมไดโทษเขาที
เดียว แตเปนเพราะความเคยชินกับความสะดวกสบาย
หลายปที่ผานมา ทําใหเขาไมตองกังวล 

แลวปจจุบันถาจะลงมือทําเรื่องโลกรอนจริงๆ จะตอง
หมุน 180 องศาเลยนะ หันมาทําเรื่อง Green 
Consumer เทานั้น ซึ่งหมายถึงทุกคนตองลงมือทํา
กันเอง ตองไมรอรัฐบาลสั่ง ไมตองรอใหรัฐบาลออก
มาตรการแลวคอยทํา บริโภคเทาที่จําเปน และการ
บริโภคนั้นตองใหมีรอยเทาที่เล็กลง ซึ่งทําไดโดยการ  
ซื้อใกลบาน ทานใกลบาน   

แลวถาดินที่บานคุณปลูกตนโกสนได ดินนั้นก็ปลูก
มะเขือได แลวที่ผานมาทําไมไมปลูกละ เพราะคุณไม
ใสใจ ไมสนใจไง ดินที่ปลูกเฟองฟาได ก็ปลูกมะเฟองได 
แลวทําไมถึงปลูกแตเฟองฟาละ คนละเรื่องเลยนะ 

ลองไปดูตามหมูบานจัดสรรสิ แทบทุกบานปลูกแต
ไมดอกประดบั ไมไดปลกูพชือะไรทีม่นัลดการพึง่พาตลาด
ภายนอกเลย เวลาคุณอยากจะกินผัดกะเพรา ก็ขับรถ
ออกจากบาน ผานซอย ออกสูถนนใหญ แลวตองไป     
ยูเทิรนอีก เพื่อซื้อใบกะเพรา 1 กําที่ตลาดฝงตรงขาม 

แลวขับรถยูเทิรนกลับบานอีก นี่คือชีวิตที่เราตองพึ่งพิง 
แตถาที่บานมีดินที่ปลูกโปยเซียนอยู ก็เอาออกไปซะ 
แลวปลูกตะไครหรือใบกะเพราที่เราตองกินตองใชแทน 
แลวก็รดน้ำเทากับปลูกโปยเซียนดวย ทําไมไมปลูกละ   

 
พลัง+งาน : อาจารยพูดเรื่องพวกนี้มานานแสนนาน 
รูสึกยังไงที่ยังมองไมเห็นการเปลี่ยนแปลง 
ดร.จิรพล : คุณก็เห็นผมยังมีชีวิตอยู แตจนจบชีวิตไป
ผมก็คิดวายังไมมีการแกไข เพราะผูคนเอาแตความ
สะดวก งาย แลวก็คิดเพียงแคใหเกิดความสบายกับตัว
เองแคนั้น ไมไดคิดถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคมหรือ
ระบบนิเวศที่เราพึ่งพิงเลย คิดเฉพาะหนาแควันนี้ พรุงนี้ 
แตระยะยาวมนัเปนปญหา เปนเรือ่งยากนะทีจ่ะทาํใหคน
คิดไปขางหนา ขามไปถึงเปนเดือนเปนป ยากนะ   

“ปจจุบันถาจะลงมือทํา 
 เรื่องโลกรอนจริงๆ...    
 ทุกคนตองลงมือทํำ 
 กันเอง...บริโภคเทาที่  
 จําเปน และการบริโภค 
 นั้นตองใหมีรอยเทาที่ 
 เล็กลง ซึ่งทําไดโดย 
 การซื้อใกลบาน ทาน  
 ใกลบาน” 

“การจะปรับตัวใหเขา 
 กับภาวะโลกรอนจริงๆ  
 ก็ตองเปลี่ยนวิถีชีวิตให 
 ลดการพึ่งพิงจาก 
 ภายนอก” 
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แต่ปรากฏว่า เมื่อดำเนินการจริงกลับกลายเป็นการทำแผนพีดีพี  
ที่เร่งรีบ รวบรัด และข้ามขั้นตอน การวางแผนพีดีพี 2010 กลับกลาย
เป็นการวางแผนแบบลวก-จิ้ม คือ ทำกันแบบลวกๆ และอยากได้
ตัวเลขตัวไหนก็จิ้มเอา ขอเพียงให้ได้ผลตามที่ฝ่ายการเมืองต้องการ 

ทั้งที่แผนพีดีพี 2010 เป็นแผนแม่บทของการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ใน 20 ปีข้างหน้าที่กำหนดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 
50 โรง มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 4 ล้านล้านบาท (ย้ำ! สี่ล้านล้าน
บาท) ซึง่โครงการเหลา่นีก้อ็าจสรา้งผลกระทบทางเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม 
และความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุนแรงได้ ดังเช่นโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 5 โรง โรงไฟฟ้าถ่านหิน 11 โรง และเพิ่มการนำเข้าไฟฟ้า
จากประเทศพม่าและลาวมากกว่า 10,000 เมกะวัตต์ เป็นต้น 


การพยากรณ์ที่ไม่สมบูรณ์
 
ความเร่งรีบของกระทรวงพลังงาน ทำให้มีการข้ามลัดขั้นตอนใน

กระบวนการจัดทำแผน โดยการพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(GDP) ในอนาคตที่กระทรวงพลังงานและสภาพัฒน์ฯ เป็นผู้ว่าจ้างให้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าทำการศึกษา เพื่อนำไปใช้
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตและจัดทำเป็นแผนพีดีพีต่อไป 
กย็งัดำเนนิการไมแ่ลว้เสรจ็ แตก่ลบัดำเนนิการขัน้ตอนอืน่ๆ จนทำแผน
พีดีพี 2010 ออกมาแล้ว 

ความเร่งรีบและรวบรัดทำให้แผนพีดีพี 2010 กลายเป็นแผนพีดีพี
หรือแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับแรกที่ไม่รอให้มีการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าให้ถูกต้องเสียก่อน 

 ในที่สุด แผนพีดีพี 2010 ก็ขึ้นต้น

จากลำไม้ไผ่ แต่กลับลงท้ายเป็น

บ้องกัญชาไปเสียได้ 

 ไม่น่าเชื่อว่า แผนพีดีพี 2010 จะ

เปลีย่นจากกระบวนการทำแผนพดีพีี

สเีขยีว ทีค่าดวา่จะเปดิใหป้ระชาชน

ได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน

ในสังคมว่า อนาคตไฟฟ้าไทยจะไป

ในทิศทางใด อันจะช่วยลดทอน

ความขัดแย้งในโครงการโรงไฟฟ้า

ต่างๆ ลงได้บ้าง 

 ‘ลวก-จิ้ม’ 
แบบ 

www.rsunews.net/News/NuclearPowe...ants.htm 

www.flickr.com/photos/gpsea/3329684405 
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ความรวบรัดในการรับฟังความเห็น
 
สำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก็

ข้ามลัดขั้นตอนไปด้วย 
โดยทางกระทรวงพลังงาน จัดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง 

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต ในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจัดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย
เรื่อง สมมติฐานในร่างแผนพีดีพี ในวันเดียวกัน 

ถัดมาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ กระทรวงพลังงานก็จัดรับ
ฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างแผนพีดีพี 2010” โดยการศึกษา
ของนิด้า ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

สำหรับเวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างแผนพีดีพี 
2010” มีการประกาศเชิญล่วงหน้าเพียง 7 วันและไม่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลร่างแผนพีดีพี 2010 ล่วงหน้าแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ในเวทีดังกล่าวก็ไม่มีการให้ข้อมูลประเภทโครงการ
โรงไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในแผนและถูกตั้งคำถาม จนมีการสรุป
ในช่วงท้ายเวทีว่า เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อสมมติฐาน
ในการวางแผน และจะจดัรบัฟงัความคดิเหน็ตอ่รา่งแผนพดีพีี
อีกครั้งหนึ่ง 

ในส่วนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่มาให้
ข้อมูลในเวทีของคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภาเมื่อวันที่ 4 
มนีาคมทีผ่า่นมา อธบิายวา่ เวทวีนัที ่17 กมุภาพนัธ ์เปน็การ
รบัฟงัความคดิเหน็ตอ่สมมตฐิานในการวางแผน แตท่างโรงแรม
ขึ้นชื่อเวทีผิด! ซึ่งสะท้อนถึงการจัดรับฟังความคิดเห็นแบบ 
‘ลวกๆ’ ของกระทรวงพลังงาน 

สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะต่อร่าง
แผนพีดีพี 2010 ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม ก็จัดหลังจากเวที

รับฟังความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะต่อผลการศึกษาของนิด้าเพียง 
4 วัน โดยกระทรวงพลังงานประกาศเชิญล่วงหน้า 4 วัน 
และเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าทางเว็บไซต์ในวันเสาร์อาทิตย์ 
อนัเปน็การตอกยำ้ความ ‘ลวกๆ’ ในการจดัรบัฟงัความคดิเหน็
ของประชาชน 


การอิงแอบกระแสการเมือง
 
ยิง่ไปกวา่นัน้ ยงัรบีจดัการประชมุคณะอนกุรรมการจดัทำ

แผนพีดีพีในวันที่ 9 มีนาคม 2553 หลังการรับฟังความคิด
เห็นเพียง 1 วัน โดยออกจดหมายเชิญประชุมคณะอนุกรรม
การฯ ในวันที่ 8 มีนาคม จดหมายทางไปรษณีย์มาถึงผมซึ่ง
เป็นอนุกรรมการฯ ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 ปรากฏว่า 
เมื่อจดหมายมาถึง คณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบกับ
แผนพีดีพีไปเรียบร้อยแล้ว 

เหตผุลทีเ่รง่รบีกเ็พือ่เสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบ
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มผู้ชุมนุม
เสื้อแดงเริ่มรวมพลวันแรกพอดี ทำให้ข่าวการตัดสินใจของ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตทิีเ่หน็ชอบกบัแผนการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 โรง และโรงไฟฟ้าถ่านหินอีก 
เงียบหายไปกับกระแสความขัดแย้งทางการเมือง 


ความถูกต้องของข้อมูลการวางแผน
 
จากปญัหาในกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 

จึงนำมาสู่ปัญหาในการเลือกใช้ข้อมูลในการวางแผนพีดีพี 

การวางแผนพีดีพี2010

กลับกลายเป็นการวางแผน

แบบลวก-จิ้มคือทำกันแบบ

ลวกๆและอยากได้ตัวเลขตัวไหน

ก็จิ้มเอาขอเพียงให้ได้ผลตาม

ที่ฝ่ายการเมืองต้องการ

www.oaep.go.th/dt_news1.php%3Fid%3D219 



www.most.go.th/portal/index.php/...link/299 
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2010 ที่ไม่รอผลการศึกษาวิจัยที่กระทรวงฯ เป็นผู้ว่าจ้าง
เองหรือไม่ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุด แต่กลับเลือก ‘จิ้ม’ 
ตัวเลขมาใช้จัดทำแผนเลย 

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต ทั้งที่การศึกษาของนิด้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ ส่วน
ตัวเลขความยืดหยุ่นของการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการเพิ่ม
ขึ้นของการใช้ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในอนาคต ที่อุตส่าห์เสียงบประมาณไปว่าจ้างมูลนิธิ
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา มิได้นำผลการศึกษานั้นมาใช้ 

ทั้งนี้ หากเรานำตัวเลขการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
สูงสุดของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมมาดู พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2573 ความต้องการไฟฟ้าของไทยจะมีเพียง 51,123 
เมกะวตัตเ์ทา่นัน้ ซึง่ตำ่กวา่การคาดการณท์ีก่ระทรวงพลงังาน
เลือกจิ้มเอาเองถึง 1,767 เมกะวัตต์ 

เช่นเดียวกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะซึ่งคาดการณ์ว่า 
ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุในป ีพ.ศ. 2573 จะมเีพยีงประมาณ 
49,743 เมกะวัตต์เท่านั้น หรือต่างจากกระทรวงพลังงาน
กว่า 3,097 เมกะวัตต์ 

เมื่อบวกกับว่า เราต้องสำรองกำลังการผลิตไฟฟ้าไว้อีก
ร้อยละ 15 ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ดังนั้น การปรับ
คาดการณ์ความต้องการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมาก
ขึ้นจะช่วยลดความต้องการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ไปได้ถึง 
3,562 เมกะวัตต์ หรือเท่ากับไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ไป 3 โรง ประหยัดเงินลงทุนไปได้กว่า 350,000 
ล้านบาท 



การละเลยศักยภาพการประหยัดพลังงาน
 
ปัญหาที่สำคัญอย่างมากอีกประการหนึ่งก็คือ กระทรวง

พลังงานเลือกใช้ตัวเลขเป้าหมายด้านการประหยัดพลังงาน 
หรือการจัดการด้านความต้องการไฟฟ้า (หรือ DSM) ไว้ต่ำ
มาก ทั้งที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง 

โดยกระทรวงพลังงานระบุเป้าหมายในการประหยัด
พลังงานในปี พ.ศ. 2573 ไว้เพียง 240 เมกะวัตต์ หรือ
เท่ากับร้อยละ 0.5 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

หรือเท่ากับว่ากระทรวงพลังงานวางแผนว่า ในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ประเทศไทยของเราจะประหยัดความต้องการ
ไฟฟ้าได้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ของความต้องการใช้ไฟฟ้าตาม
ปกติ 

นี่หรือคือความสำเร็จในการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าที่
กระทรวงพลังงานชอบกล่าวอ้าง 

และยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ล่าสุดใน
วารสารวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับศักยภาพของ DSM ใน
ภาคครัวเรือนของประเทศไทยของ ดร.ธีระ ฟอแรน พบว่า 
ประเทศไทยเรามีศักยภาพในการประหยัดพลังงานได้ถึง
ร้อยละ 29 ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 

ผมจึงเสนอว่า หากเราตั้งเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยตั้งเป้าการลดการใช้ไฟฟ้าส่วนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพลงให้ได้ร้อยละ 15 ของความต้องการไฟฟ้า
สงูสดุ (หรอืประมาณครึง่หนึง่ของศกัยภาพทีเ่ราจะประหยดัได)้ 
แทนที่จะลดลงเพียงร้อยละ 0.5 ตามที่กระทรวงพลังงาน

ความเร่งรีบและรวบรัดทำให้แผน

พีดีพี2010กลายเป็นแผนพีดีพีหรือ

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับแรก

ที่ไม่รอให้มีการพยากรณ์ความต้องการ

ไฟฟ้าให้ถูกต้องเสียก่อน



แต่การวางแผนพีดีพีครั้งนี้

กลับสะท้อนความต้องการของ

ภาคการเมืองและกระทรวงพลังงาน

อย่างชัดแจ้งที่ต้องการจะเดินหน้า

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้า

ถ่านหินโดยเอากระบวนการวางแผนพีดีพี

เป็นฉากบังหน้าเท่านั้น
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เลอืกจิม้ เรากจ็ะประหยดัพลงังานไปไดอ้กี 7,461 เมกะวตัต ์
จากการประหยัดพลังงานดังกล่าว เราจะสามารถลด

ความจำเปน็ในการสรา้งโรงไฟฟา้ไดอ้กีกวา่ 8,580 เมกะวตัต์ 
เหลือเท่ากับลดความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ได้ 5 โรง แถมยังลดความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินไปได้อีกด้วย รวมแล้วประหยัดเงินในการสร้าง  
โรงไฟฟา้ไปไดเ้กอืบหนึง่ลา้นลา้นบาท (ยำ้หนึง่ลา้นลา้นบาท!!!) 

 
ผลพวงที่จะตามมา
 
แม้ว่า การวางแผนแบบลวก-จิ้มจะได้รับการยอมรับจาก

ภาคการเมืองไทย แต่การวางแผนดังกล่าวได้รับการปฏิเสธ
อย่างหนักแน่นจากภาคประชาสังคม โดยเฉพาะประชาชน
ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ทั้งนี้เพราะประชาชนเหล่านี้ไม่เห็นว่า การวางแผนซึ่ง  
จะนำมาสูก่ารกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ตา่งๆ ตามมาเปน็การวางแผน
ที่มีความรอบคอบ และได้พิจารณาความเป็นไปได้ในทุกๆ 
ทางเลือกอย่างแท้จริง 

แตก่ารวางแผนพดีพีคีรัง้นีก้ลบัสะทอ้นความตอ้งการของ
ภาคการเมืองและกระทรวงพลังงานอย่างชัดแจ้งที่ต้องการ
จะเดนิหนา้โครงการโรงไฟฟา้นวิเคลยีรแ์ละโรงไฟฟา้ถา่นหนิ 
โดยเอากระบวนการวางแผนพีดีพีเป็นฉากบังหน้าเท่านั้น 

ผลพวงที่ตามมาคือ การไม่ยอมรับในแผนพีดีพี และ
โครงการต่างๆ ที่ตามมา โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 

เช่นเดียวกับความเร่งรีบและรวบรัดในการทำแผนพีดีพี 
2007 และการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าเอกชน 4 โรงในปี พ.ศ. 
2550 ซึ่งแม้ว่าจะอนุมัติการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทั้ง 4 
โรงได้ แต่ในความเป็นจริงโรงไฟฟ้าทั้ง 4 โรงก็ยังเดินหน้า

ไม่ได้ เพราะได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนใน
พื้นที่ 

ด้วยเหตุนี้เอง คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   
จึงขอให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เตรียม
จัดทำแผนพีดีพีสำรองในกรณีที่ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ได้ตามแผน 

 
เส้นทางปลอดนิวเคลียร์
 
จริงๆ แล้ว การสร้างเส้นทางที่ปลอดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

นั้นเป็นเรื่องไม่ยากอย่างที่กระทรวงพลังงานคิด 
เพราะลำพังเพียงแค่การประหยัดพลังงานลงให้ได้เพียง

ร้อยละ 10 ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในปี 
พ.ศ. 2573 ซึ่งเท่ากับเราจะลดความจำเป็นในการสร้าง  
โรงไฟฟ้าไปได้มากกว่า 5,750 เมกะวัตต์ ซึ่งก็เท่ากับเราไม่
จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 โรงไปแล้ว 

นิตยสาร พลัง+งาน จะเตรียมการเพื่อทำการวิเคราะห์
และรณรงค์เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายของการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชนให้
ได้ร้อยละ 10 ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยให้ครัวเรือน ชุมชน 
และภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมได้อย่างกว้างขวาง 

ทัง้นี ้มใิชเ่พือ่คดัคา้นโรงไฟฟา้นวิเคลยีร ์แตเ่พือ่ใหส้งัคม
ไทยได้มีทางเลือกของอนาคตไฟฟ้าไทยอย่างแท้จริง แทนที่
จะถูกจำกัดอยู่ภายใต้กระบวนการวางแผนแบบลวก-จิ้ม 
เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

www.democraticthai.com/board/ind...3D8359.0 



ลดความรอ้น

ภาพประกอบ
01 http://maew.org/wp-content/uploads/2009/08/Q15322.jpg
02 http://img6.imageshack.us/img6/2830/02fu.jpg
03 http://i933.photobucket.com/albums/ad173/inthemoodx/
 84b50e9e.jpg
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ชาวบ้านจะตีกันตายเพราะแย่งน้ำ
ทำนาขณะที่ชาวเมืองใหญ่ๆยังคงใช้น้ำ
กันราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยดับร้อน
กันด้วยการติดแอร์

แอร์ยี่ห้อหนึ่งฉวยโอกาสโฆษณา
ตอนคนกำลังหน้ามืดจากความร้อนว่า
“โลกร้อนขึ้นทุกวันแอร์...ช่วยท่านได้”

อีกทั้งกระทรวงพลังงานก็ย้ำถึงการ
เดนิหนา้แผนการสรา้งโรงไฟฟา้นวิเคลยีร์
เพือ่รองรบัการใชไ้ฟสงูสดุทีเ่กดิขึน้ไมก่ีว่นั
ในรอบปี

ชาวบา้นชาวเมอืงอยา่งเราจะทำอยา่งไร
กนัดีจะยอมทนรอ้นอยูใ่นบา้นเปน็ไกอ่บ
หรือลงทุนซื้อแอร์มาติดดีหรือไปนั่งเล่น
ในหา้งรบัแอรฟ์รี(แตจ่ะทนกบัสิง่ยัว่ยวน
หัวใจได้หรือ)

ไม่ยากค่ะ...กูรูจากหลายสำนักเสนอ
วิธีการ“ลดความร้อนให้บ้าน+ทำบ้าน
รับโลกร้อน”ไว้มากมายตั้งแต่วิธีง่ายๆ
จ่ายน้อยๆไปจนถึงวิธีที่สลับซับซ้อน
ต้องใช้มืออาชีพเข้าช่วย

วันนี้จะเสนอพอเป็นไอเดียก่อนเพื่อ
ท่านจะได้ไปหาข้อมูลเจาะลึกกันต่อไป…

เริ่มจากสำรวจดูสิว่าฤดูร้อนตอน
ช่วงบ่ายแดดส่องเข้าบ้านทางทิศไหนก็
ไปหาต้นไม้ขนาดใหญ่พอที่จะพึ่งพา

อาศัยเงาให้พาดผ่านมาบังบ้านได้ก็ช่วย
ได้เยอะ

หรือจะปลูกซุ้มทำระแนงไม้เลื้อย
แบบดอกสวยอิม่ดว้ยกไ็ดไ้มว่า่กนัหลกัการ
อยู่ที่เงานั่นเองหรือถ้าเป็นไปได้ควรจัด
ห้องน้ำไว้ด้านนี้เพื่อลดความร้อนที่จะ
เข้าบ้าน

ฤดูร้อนลมจะพัดมาจากทิศตะวันตก
เฉยีงใตแ้ละทศิใต้พยายามเปดิหนา้ตา่ง-
ประตรูบัลมเขา้บา้นอยา่ลมืทำความสะอาด
มุง้ลวดและเปดิทางลมออกในทศิอืน่ดว้ย
ถึงอากาศจะร้อนแต่ถ้ามีลมผ่านก็จะช่วย
ลดความชื้นของเหงื่อได้จะสบายตัว
ขึ้นมาก

หากใครอยู่ระหว่างการมองหาบ้าน
ใหม่ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกแบบบ้าน
ประหยัดพลังงานซึ่งเข้าไปดูแบบได้ที่
เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานแบบเขาก็
มีแจกนะจ๊ะ

ถ้าจะให้เจ๋งขึ้นไปอีกก็เลือกใช้วัสดุที่
ลดความร้อนได้ด้วยเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี
หลากหลายเช่นบ้านดินบ้านฟาง
บา้นโฟมสารพดัแบบคลูบลอ็คโยธาโฟม
แอร์บล็อคฯลฯหลังคามุงจากหลังคา
หนา้จัว่ทรงสงูแบบมชีอ่งลมแบบเคลอืบ
เซรามิคโค้ดติ้งฯลฯ

บ้านทรงยุโรปดังที่เห็นในหมู่บ้าน
จัดสรรทั่วไปควรเลือกบ้านที่หันด้านใต้
หรือเหนือและควรมีจุดบังแดดยามเช้า
และบ่ายเช่นเงาของบ้านข้างๆหรือ
ต้นไม้ใหญ่ขณะเดียวกันก็ควรสำรวจ
ดว้ยวา่ชัน้สองรอ้นหรอืไม่เพราะสว่นใหญ่
ชั้นสองจะร้อนมากเพราะหลังคาเตี้ย
(ทางผู้ขายมักจะใช้กลยุทธ์แถมแอร์ทุก
ห้องชั้นบนตอนซื้อก็ยิ้มดีใจแต่ตอน
จ่ายตังค์เกือบร้องไห้)แถมบางหมู่บ้าน
จะไม่ใส่ฉนวนกัน/สะท้อนความร้อน
แล้วยังไม่มีช่องลมให้อากาศร้อนไหล
ออกอีก...ทำไงดี

ทางออกก็ไม่ยากค่ะหาผู้รับเหมา
ต่อเติมไปเปิดฝ้าดูว่าจะปูฉนวนได้หรือ
ไม่ถ้าได้ก็เสร็จเราเลือกฉนวนกัน/
สะท้อนความร้อนคุณภาพดีอายุการใช้
งานนานหน่อยแล้วให้ช่างติดตั้งได้เลย
ใช้เวลาวันเดียวก็เรียบร้อย

ออ้...อยา่ลมืเจาะชอ่งระบายความรอ้น
หรือเปลี่ยนฝ้าเป็นแบบมีช่องด้วยจะช่วย
ไดเ้ยอะคะ่จะตดิระบบสเปรยน์ำ้บนหลงัคา
เพิ่มอีกวิธีหนึ่งก็ได้แต่ระวังคนอื่นเขาจะ
นินทาก็แล้วกัน

เรื่อง:รุ่งทิพย์สุขกำเนิดemail:tiffunnies@hotmail.com

อากาศปนีี้ร้อนกว่าปกติจริงๆ แถมยังมีภัยแล้ง
จากปรากฏการณ์ลานินญาเข้าร่วมสำทับอีกแรง 
จนแม่น้ำนานาชาติอย่างแม่น้ำโขง แห้งจนเดิน
ข้ามได้ และน้ำในเขื่อนก็มีระดับต่ำมากเข้าขั้นวิกฤต



Low cost, 
No cost 

หอการค้าไทย...
ประหยัดพลังงานแบบ 

แม้จะเป็น “มือใหม่” ในแวดวงอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน แต่ความกระตือรือร้นของคนรุ่นใหม่  
ที่ผนึกกำลังกับ “ความเก๋า” ของผู้มากประสบการณ์จากการไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย  

ก็ทำให้ศูนย์ฯ แห่งนี้มีเคล็ด “ไม่” ลับของการประหยัดพลังงานมานำเสนอ 

มหาชัยมารีน
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เฉลิมพลสิริโชติวงศ์คือผู้นำทีมคนหนุ่มไฟแรงแห่งศูนย์
ปรึกษาการประหยัดพลังงาน-หอการค้าไทยโดยมีตำแหน่ง
ผู้จัดการที่พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นกับเจ้าของกิจการที่
อยากประหยัดพลังงานแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

ขณะที่ชัยศักดิ์ทองเดชศรีผู้อาวุโสที่พกประสบการณ์
กว่า35ปีจากการไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทยก็ใช้ช่วง
เวลาหลังจากเกษียณอายุราชการออกเดินสายให้คำแนะนำ
ที่ปฏิบัติได้จริงและประหยัดค่าไฟได้จริงโดยนั่งเก้าอี้ที่
ปรึกษา

จากคนสองวัยก็กลายเป็นทีมงานเล็กๆแห่งศูนย์ปรึกษา
การประหยัดพลังงาน-หอการค้าไทยที่ยินดีให้บริการทั้งให้
คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่สถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมและSMEs

จดัสมัมนาและกจิกรรมตา่งๆใหแ้กเ่อกชนในการอนรุกัษ์
พลงังานรวมทัง้ใหข้อ้มลูทางวชิาการและแนะนำผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านพลังงานแก่ภาคเอกชนในการดำเนินการอนุรักษ์
พลังงาน

เฉลมิพลเลา่วา่ศนูยฯ์แหง่นีเ้ปน็ความรว่มมอืกนัระหวา่ง

กระทรวงพลังงานและหอการค้าไทยก่อตั้งมานาน4ปีแล้ว
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานเพื่อ
ให้การกระจายข้อมูลเรื่องพลังงานไปสู่ภาคเอกชนได้อย่าง
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้หอการค้าไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมของภาคเอกชนที่มี
ทั้งผู้บริหารซีอีโอของบริษัทต่างๆจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่อุด
ช่องว่างดังกล่าวได้

“เราเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่จะ
ส่งเสริมเรื่องการประหยัดพลังงานของภาครัฐให้กับสมาชิก
หอการคา้ไทยทีอ่ยูส่ว่นกลางซึง่มปีระมาณ3,000รายกอ่น
ซึ่งบางส่วนก็สามารถเอามาตรการต่างๆที่รัฐช่วยส่งเสริม
ไปลงมอืดำเนนิการไดเ้ลยแตบ่างแหง่กต็อ้งการใหผู้เ้ชีย่วชาญ
เข้าไปช่วยตรวจสอบ”

ซึ่งนั่นก็กลายเป็นที่มาของการหาที่ปรึกษาทางเทคนิค
เพื่อให้เกิดการลงมือประหยัดพลังงานอย่างได้ผล

ด้วยเหตุนี้ประสบการณ์ของอดีตผู้อำนวยการเขตจาก
การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทยจึงถูก“งัด”ออกมาใช้
ในหลากหลายรูปแบบ

การลงทุนสีเขียวเรื่องและภาพ:คู่หูสี่ขา



ชัยศักดิ์ทองเดชศรี

โฉมหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ.เพชรบุรี

เรื่องนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่

ทำได้เท่าเทียมกันและถ้าจะให้ได้ผลจริงๆ

ก็ต้องขอให้ทุกคนเริ่มต้น

ทำที่บ้านของตัวเองก่อน

ส่วนจะสำเร็จหรือไม่

บิลค่าไฟฟ้าจะให้คำตอบได้ที่ดีสุด

สภาคริตจักรในประเทศไทย
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“ผมไปทีไ่หนกจ็ะสอนเรือ่งการประหยดัพลงังานไปเรือ่ย
ซึ่งบางเรื่องเขาก็ไม่รู้อย่างไปกินก๋วยเตี๋ยวผมก็จะบอกที่
ร้านเลยว่ารู้มั้ยว่ากระติกน้ำร้อนที่เสียบอยู่ตลอดเวลาแบบ
นี้มันกินไฟเท่าไหร่ไปฟังสวดที่วัดก็บอกหลวงพ่อว่ารู้มั้ย
เปิดแอร์ทั้ง8เครื่องโดยมีคนมานั่งฟังพระสวดแค่10คน
แบบนี้หลวงพ่อต้องจ่ายค่าไฟอานเลยนะทำไมไม่ใช้ม่าน
กั้นห้องแล้วจะได้เปิดแอร์ตามจำนวนคนล่ะ

หรือไปบรรยายให้ธุรกิจโรงแรมฟังก็จะบอกเลยว่า
ประหยัดพลังงานแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมก็คือการ
ใชค้นของเขาเองใหช้ว่ยกนัทำเชน่ตูเ้ยน็ในหอ้งพกักใ็หแ้มบ่า้น
ดึงปลั๊กออกด้วยทำแค่นี้เท่านั้นก็จะได้เงินคืนกลับมาทันที
เลย”อาจารย์ชัยศักดิ์เล่าถึงการกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคน
ช่วยกันประหยัดพลังงานโดยย้ำว่า“เรื่องนี้ไม่ว่าเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ทำได้เท่าเทียมกันและถ้าจะให้ได้ผลจริงๆก็ต้องขอ
ให้ทุกคนเริ่มต้นทำที่บ้านของตัวเองก่อนส่วนจะสำเร็จหรือ
ไม่บิลค่าไฟฟ้าจะให้คำตอบได้ที่ดีสุด”

สิง่ทีเ่ฉลมิพลและอาจารยช์ยัศกัดิ์เนน้ยำ้บอ่ยครัง้นัน่คอื
ไม่ว่าจะทำอะไรต้องLowcost,Nocostคือลงทุนต่ำหรือไม่
ต้องลงทุนเลยโดยจะเริ่มมองจากจุดนี้ก่อนว่าถ้าไม่ต้อง
ลงทุนจะทำอย่างไรได้บ้างประหยัดเงินค่าไฟได้เท่าไหร่

คำแนะนำในรูปแบบLowcost,Nocostเป็นอย่างไร
ดูเหมือนว่าตัวอย่างจากการให้คำปรึกษากับธุรกิจห้องเย็น
อย่างมหาชัยมารีนจะกลายเป็นความทรงจำที่โดดเด่นและ
สนุกสนาน

“เคสมหาชัยมารีนอาจารย์ชัยศักดิ์ก็ไปช่วยให้คำแนะนำ
ว่าแค่เปลี่ยนช่วงเวลาทำงานจากกลางวันมาเป็นกลางคืน
เพราะค่าไฟมันถูกกว่ากันเยอะทำแบบนี้ก็เห็นผลทันที
เพราะค่าไฟลดลงจาก3ล้านบาท/เดือนเหลือ2.5ล้าน
บาท/เดือนคือประหยัดไปได้ทันที5แสนบาท”เฉลิมพล
เล่าด้วยอารมณ์ขัน

“หลังจากที่เราเข้าไปให้คำแนะนำผ่านไป2เดือนเขา
โทรมาเลยว่า...อาจารย์ชัยศักดิ์ช่วยเช็นต์รับรองให้ผมได้ไหม
วา่มาใหค้ำแนะนำใหเ้ราทำตามแบบนีจ้รงิๆเพราะการไฟฟา้
จะมาจับผมหาว่าโกงค่าไฟ”อาจารย์ชัยศักดิ์เสริมขึ้นพร้อม
กับเสียงหัวเราะ

แนน่อนวา่ทกุรายทีโ่ทรศพัทเ์ขา้มาปรกึษาทีศ่นูยฯ์แหง่นี้
จะไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมเสมอไปเพราะบางกรณีการลงทุน
เพิ่มเพียงเล็กน้อยก็คุ้มค่ากว่าอย่างเห็นได้ชัด

อาคารสำนักงานกลางสภาคริตจักรในประเทศไทยคือ
อีกตัวอย่างของการให้คำปรึกษาจากศูนย์ฯแห่งนี้นั่นคือ



เฉลิมพลสิริโชติวงศ์

เพราะต้องการให้อาคารมีความสวยงามไม่มีอุปกรณ์ใดๆ
ยื่นออกไปนอกตัวอาคารทำให้คอมเพรสเซอร์ของเครื่อง
ปรับอากาศถูกวางไว้ที่อาคารจอดรถซึ่งหมายถึงลมร้อนทิ้ง
ที่ถูกระบายออกมาจะทะลักเข้าไปในประตูสำนักงานที่อยู่
บริเวณเดียวกันแอร์จึงต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาที่มี
การเปิดประตูเข้า-ออก

การติดตั้งท่อลมสำหรับระบายลมร้อนออกไปภายนอก
ตวัอาคารทีใ่ชเ้งนิลงทนุ15,000บาทจงึกลายเปน็คำแนะนำ
ที่ประหยัดเงินค่าไฟได้อย่างชัดเจนเพราะประหยัดค่าไฟได้
ถึง256,105บาท/ปีโดยมีระยะเวลาการคืนทุนเพียงแค่
22วันเท่านั้น

หรือตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับโรงแรมลำปางเวียงทองซึ่งครั้ง
หนึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานสัมมนาของศูนย์ฯเมื่อเจ้าของ
โรงแรมทราบกข็อใหช้ว่ยตรวจสอบการใชพ้ลงังานของโรงแรม
ด้วยว่าทำไมค่าไฟถึงสูงมากก็พบว่าเครื่องทำความเย็น
ขนาดใหญ่ที่ใช้มานานเกือบ20ปีคือตัวปัญหาจึงแนะนำ
ให้ผู้บริหารโรงแรมลงทุนซื้อเครื่องทำความเย็นตัวใหม่

โดยศูนย์ฯได้ช่วยประสานกับธนาคารนครหลวงไทยซึ่ง
มีความตกลงระหว่างกันกับกระทรวงพลังงานคือโครงการ
เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานทำให้โรงแรมนี้ได้

เข้าไปร่วมในโครงการดังกล่าวซึ่งกระทรวงพลังงานจะช่วย
สนบัสนนุเงนิลงทนุใหส้ว่นหนึง่เหลอืเงนิลงทนุทีผู่ป้ระกอบการ
ต้องจ่ายเองเพียง30เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

เหล่านี้คือตัวอย่างของการทำงานที่ผู้บริหารศูนย์แห่งนี้
กล่าวชัดเจนว่า“เราไม่ใช่หน่วยงานที่แสวงหากำไร”เพราะ
เจ้าของกิจการที่ขอคำแนะนำมาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
ยกเว้นค่าเดินทางของผู้เชี่ยวชาญที่จะไปตรวจสอบระบบ
พลังงานของสถานประกอบการเพื่อนำไปสู่คำแนะนำที่
สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

ทกุวนันี้การทำงานของศนูยป์รกึษาการประหยดัพลงังาน-
หอการค้าไทยเริ่มขยายเครือข่ายออกไปสู่หอการค้าในพื้นที่
ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายความว่านักวิชาการด้าน
พลงังานทีอ่ยูใ่นสถาบนัการศกึษาในตา่งจงัหวดัจะไดร้บัเชญิ
ใหเ้ขา้มาเปน็ทีป่รกึษาเพือ่ชว่ยใหค้ำแนะนำดา้นการประหยดั
พลังงานกับสถานประกอบการต่างๆด้วยเช่นกัน

เพราะการประหยัดพลังงานลงมือทำเมื่อไหร่...สบาย
กระเป๋าทันที

อยากประหยัดค่าไฟ
แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

ติดต่อได้ที่...
ศูนย์ปรึกษาการประหยัด
พลังงาน-หอการค้าไทย
www.escctcc.com

โทร02-6221860-70
ต่อ312 

โรงแรมลำปางเวียงทอง
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สุขภาพนอย 
รถยนตมาก 

ในบรรดารูปแบบตางๆ ของการ
ขนสงทั้งทางบก ทางน้ำ และทาง
อากาศนั้น รถยนตเปนรูปแบบหลักที่
ใชกันอยูในบานเรา 

แตหากพิจารณาในดานพลังงาน
แลว ปรากฏวา รถยนตโดยทั่วๆ ไป 
สูญเสียพลังงานสวนใหญไปกับระบบ
เครื่องยนต ระบบขับเคลื่อน และสวน
อื่นๆ โดยสามารถใชพลังงานไปใน
การขับเคลื่อนไดรอยละ 12.6 
เทานั้น 

ซึง่สวนของพลงังานทีใ่ชขบัเคลือ่น
นี้ เกือบทั้งหมดก็ถูกใชไปขับเคลื่อน
ตัวรถ ในสวนของการขับเคลื่อนคน 
ซึ่งก็คือการพาคนจากที่หนึ่งไปยังจุด

การเดินทางและการขนสง กลายมาเปน
สวนสําคัญในชีวิตประจําวันของผูคนสมัยนี้ 
และยังมีการใชพลังงานเปนจํานวนมากดวย 

ขอมูลชวนคิดในฉบับนี้ จึงชวนคิดเรื่องการ
ขนสงบาง หลังจากที่วากันเรื่องไฟฟามาหลาย
หัวขอแลว 

หมายปลายทาง คิดเปนพลังงาน
เพียงรอยละ 0.6 ของพลังงานใน
น้ำมันที่เราเติมเขาไปเทานั้น 

หลายฝายจึงมีความพยายาม
ปรับปรุงและหาทางเลือกตางๆ 
ตัวอยางเชน การหาทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผาไหมของ
เครื่องยนตใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบันอีกรอยละ 20 หรือการ
พัฒนารถยนตพลงังานไฟฟาทีม่ี
ประสทิธภิาพพลงังานรอยละ 75 แต
ทัง้นีก้ต็องคาํนงึถึงแหลงที่มาของการ
ผลิตไฟฟาที่ไมสรางปญหาผลกระทบ
ดวย 

นอกจากประเด็นปญหาดาน

ประสิทธิภาพพลังงานแลว รถยนต 
ยังเปนสาเหตุสําคัญของปญหา     
ผลกระทบทางสุขภาพในหลายดาน
อีกดวย 

ขอมูลขององคการอนามัยโลก
ภาคพืน้ยโุรป ระบถุงึปญหาผลกระทบ
จากการขนสงไว 6 ดาน ซึ่งเรื่องที่เรา
อาจจะทราบอยูแลวไดแก อุบัติเหตุ 
มลพิษทางอากาศ และเสียงดังจาก
การจราจร 

แตการขนสงยงัอาจมผีลกระทบ
ในการลดการออกกําลังกายของ
ผูคน ปญหาความสัมพันธในชุมชน
ที่ลดลงจากการจราจรหนาแนน
และใชความเร็วสูง รวมทั้งผล
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กระทบตอการเปลี่ยนแปลง      
ภูมิอากาศโลก หรือปญหาโลกรอน
อีกดวย 

การศึกษาตนทุนผลกระทบจาก
การขนสงทั้งทางบก ทางน้ำ และทาง
อากาศ ในเรื่องตางๆ เหลานี้ พบวา 
การขนสงทางบก เปนสาเหตหุลกัของ
ผลกระทบตางๆ โดยคดิเปนรอยละ 
92 ของตนทุนผลกระทบจากการ
ขนสงทั้งหมดในสหภาพยุโรป 

ซึ่งการขนสงทางบกสวนใหญก็คือ 
การใชรถยนตและรถบรรทุกนั่นเอง 
โดยการใชรถยนต มีตนทุนผล
กระทบคิดเปนรอยละ 60 ในขณะที่
การใชรถบรรทุก คิดเปนรอยละ 28 

เคลื่อนรถ 
ไปขางหนา  

“น้ำมันรถหายไปไหน” : ประสิทธิภาพพลังงานของรถยนตโดยทั่วไป 

ของตนทุนผลกระทบทั้งหมด 
ทั้งนี้มีมาตรการหลายรูปแบบใน

การแกไขและปองกนัปญหาผลกระทบ
จากการใชรถยนต ไมวาจะเปนการลด
อุบตัเิหตทุางรถยนต การลดผลกระทบ
สิง่แวดลอมจากการใชรถยนต ตลอดจน
แนวทางในการลดความตองการใช
รถยนตและการสรางทางเลือกใหมใน
การเดินทางและการขนสง 

ซึ่งเราควรชวยกันเรียนรูและ
ผลักดัน กอนที่ปญหาจากการใช
รถยนตที่มีเปนจํานวนมากอยูแลว
ในปจจุบัน จะยิ่งรุนแรงและขยาย

สูญเสีย 
ในระบบ 
ขับเคลื่อน 

ชุดแตงรถ 

การสูญเสียของ
เครื่องยนต  

รอบเดินเบา 

อัล กอร, 2552, Our Choice : 
ปฏิบัติการกูโลกรอน ทางเลือกสูทาง
รอดแบบยั่งยืน,  มติชน, กรุงเทพฯ, 
หนา 260 

เดชรัต สุขกําเนิด, 2552, หยุดรถ 
หยุดโรค : นโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพดานการขนสงในทวีปยุโรป 
ในเรียนรูโลก หางไกลโรค, วิพุธ พูล
เจริญ เดชรัต สุขกําเนิด และวิภวา 
ชื่นชิต บรรณาธิการ, สํานักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 
นนทบุรี 

1 )  
 
 
 

2 )  

เอกสารอางอิง 

พาคนขับ 
เคลื่อนไปยัง 

ที่หมาย 

62.4%

17.2%

12%

5.6%

2.2%
0.6%
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เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ชาว
บาน 3 หมูบานในเขตรอยตอจังหวัด
พิจิตร-เพชรบูรณ ไดยื่นหนังสือถึง
รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงพฒันาการ
สังคมและความมั่นคงของมนุษยใน
สมัยนั้น เพื่อขอใหดําเนินการแกไข
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมบริเวณ
ใกลเคียงเหมืองทองชาตรีของบริษัท
อัคราไมนิ่ง จํากัด เนื่องจากตรวจพบ
สารไซยาไนดในบอน้ำตื้นเกินคา
มาตรฐาน 

เมื่อกุมภาพันธ 2552 สํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดเลย ไดประกาศ
เตือนประชาชนใหระมัดระวังเรื่องการ
ใชน้ำอุปโภคบริโภคจากแหลงน้ำ ใน
พื้นที่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่ง
เปนที่ตั้งของเหมืองทองทุงคําของ
บริษัททุงคําจํากัด เนื่องจากกอนนั้นได
ตรวจพบสารหนูและแมงกานีสใน  
ลําหวยธรรมชาติ และพบแคดเมียม
ในระบบประปาบาดาลและบอน้ำตื้น 

แนนอนวาทั้งสองกรณี ผูประกอบ
การลวนแกตางเปนเสียงเดียวกันวา 
“สารพิษที่วา มีอยูแลวตามธรรมชาติ” 
(เหมือนๆ กับกรณีที่เคยตรวจพบ
แคดเมียมที่แมตาว จ.ตาก และตะกั่ว
ในลําหวยคลิตี้ที่ จ.กาญจนบุรี ซึ่งผู
ประกอบการก็ใหเหตุผลไวแบบ
เดียวกัน) 

มั่งคั่งคือมายา  
กอปญหาคือของจริง 

การ(ไมได)ใชประโยชน 
ของทองคํา 
ขอมูลจากสภาทองคําโลก (World 
Gold Council) ระบุวา ตลอด
ประวัติศาสตรมนุษยชาติที่ผานมา 
มีการนําทองคําออกมาจากแหลง
ธรรมชาติแลวประมาณ 1.61 แสน
ตัน ในจํานวนนี้ราว 78 เปอรเซ็นต
นํามาทําเครื่องประดับ, 10 
เปอรเซ็นตถูกเก็บไวในรูปของทอง

คําแทงทั้งในคลังของรัฐบาลและ
เพื่อการเก็งกําไรของเอกชน, มีเพียง 
12 เปอรเซ็นตเทานั้นที่นํามาใช
ประโยชนในภาคอุตสาหกรรมและ
ทันตกรรม ฉะนั้นทองคําจํานวน 
มหาศาลที่ถูกผลิตขึ้น จึงแทบไมได
กอประโยชนโภชผลใดๆ นัก 

“ทองคํา” แมเปนเครื่องแสดง
ฐานะถึงความมั่งคั่งร่ำรวย แตแทจริง
แลวเปนเชนนั้นหรือ...เพราะในอีกดาน
หนึ่ง การผลิตทองคําแมเพียงนอยนิด 
กลับสงผลกระทบมากมาย ทั้งในแง
สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพ 

เคยมีการประเมินกันวา ในการทํา
เหมืองทอง เพียงเพื่อใหไดทองคําแค 
1 ออนซ หรือเทียบเทากับแหวน
แตงงาน 1 วง กอใหเกิดของเสียกวา 
79 ตัน 

ของเสยีทีว่านี ้เกดิจากกระบวนการ
ผลิต ทั้งการระเบิดหิน การบดยอยหิน 
และการแตงแร โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กระบวนการแตงแร ผูประกอบกิจการ

เหมืองโดยมากนิยมใชไซยาไนดในการ
สกัดแรทองออกจากกอนหิน 

ซึ่งไซยาไนดเปนสารเคมีที่มีพิษ
รายแรง เพราะเพียงแคหยิบมือเดียว ก็
สามารถฆาคนใหตายไดภายในพรบิตา 
โดยมันจะไปทําลายระบบประสาทสวน
กลาง ระบบหายใจ ระบบหัวใจ และ
หลอดเลือด 

ดังนั้นหากเกิดการรั่วไหลปนเปอน
สูสิง่แวดลอม ไมวาจะเปนการแทรกซมึ
ลงสูน้ำใตดิน หรือถูกชะลางลงสูลําราง
สาธารณะ ยอมตองเกิดผลเสียหาย
รุนแรงตอระบบนิเวศ ไมสามารถ
นําน้ำมาใชอุปโภคบริโภคได ดังเชน
อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นหลายตอหลาย
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ครั้งในหลายประเทศ อาทิ 
เมื่อป 2535 เหมืองทองบริวเวอร 

ในรัฐเซาท คาโรไลนาร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดปลอยไซยาไนดปน
เปอนลงในแมน้ำลินซ เปนระยะทาง
กวา 80 กิโลเมตร ทําใหปลาในแมน้ำ
ตายกวา 11,000 ตัว 

หรือกรณีเมื่อป 2543 ทีป่ระเทศ
โรมาเนีย เกิดภาวะฝนตกหนัก ทําใหมี
การชะลางน้ำลางแรในเหมืองอาแมร 
แพรกระจายลงไปในแมน้ำ ตัดวงจร
การอุปโภคบริโภคน้ำของประชากร
กวา 2.5 ลานคน และปลาในแมน้ำ
ตายเปนเบือ 

นอกจากไซยาไนดที่มีพิษรายแลว 
การทําเหมืองทองยังกอใหเกิดสารพิษ
อีกหลายชนิด เชน ตะกั่ว ซึ่งมีฤทธิ์  
ทําลายระบบประสาทและเซลลสมอง 
ทําใหเกิดการผิดเพี้ยนทางพันธุกรรม 

แคดเมียมซึ่งเปนโลหะหนักอีก
ชนิดหนึ่งที่มักจะปะปนอยูในอากาศ 
น้ำ ดิน หากไดรับพิษสะสมเปนเวลา
นาน จะทําลายเซลลของหลอดไตและ
ปอด ทําใหกระดูกผุกรอน เสี่ยงตอการ
เปนมะเร็ง และทําใหเสียชีวิตได 

สารหนูซึ่งเปนสารพิษที่สามารถ
เขาสูรางกายไดดวยการกินและสูด
หายใจ มีผลทําลายระบบทางเดิน
อาหารและสวนอื่นๆ ของรางกาย รวม
ทั้งเปนสารกอมะเร็งและทําใหถึงขั้น

เสียชีวิตได 
สําหรับประเทศไทย ถึงแมจะยัง 

ไมเคยประสบอุบัติภัยรายแรงจาก
เหมืองทอง แตหาใชวาจะปราศจากผล
กระทบเสียทีเดียว เพราะทีห่มูบาน 
หนองระมาน หมูบานเขาหมอ 
จ.พิจิตร และหมูบานหนองแสง 
จ.เพชรบูรณ ชาวบานไมสามารถใชน้ำ
จากแหลงนำ้ธรรมชาตริอบพืน้ทีเ่หมอืง
ได เนื่องจากกังวลวามีสารพิษเจือปน  

ทุกวันนี้จึงตองซื้อน้ำกินน้ำใช แบก
รับภาระคาใชจายทั้งที่ตนเองไมไดกอ 
ซ้ำรายยังไดรับความเดือดรอนจาก
ปญหาฝุนละออง เรื่องกลิ่น เรื่องเสียง 
บางคนมีอาการผื่นคันและแผลพุพอง
ขึ้นตามรางกาย โดยจับตนสายปลาย
เหตุไมได บางคนไอ จาม หายใจไม
สะดวก กลายเปนความเจ็บปวยเรื้อรัง 

ขณะที่บอกักเก็บกากหางแรซึ่งมี
สารไซยาไนดปะปนอยูดวย ก็เปนบอที่
มีขนาดใหญกวา 200 ไร และอยูหาง
จากชุมชนบานเขาหมอเพียง 2 
กิโลเมตร ฉะนั้นหากเกิดการรั่วไหล 
ยอมเปนอันตรายรายแรง 

สวนความเดือดรอนของชาวบานที่ 
ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ก็มีชะตา
กรรมไมแตกตางกนันกั เพราะตาํแหนง
เหมืองทองของที่นี่ตั้งอยูบนที่สูงกวา
ชุมชน และอยูหางจากชุมชนเพียง 
300–500 เมตร จึงนับเปนความ

เสี่ยงอยางยิ่งหากสารพิษเกิดการรั่ว
ไหล 

ขณะที่ปญหาเรื่องฝุนละอองและ
เสียงดังก็รุมเราหนัก เนื่องจากชุมชน
อยูใกล ในเรื่องน้ำสําหรับการอุปโภค
บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลยก็ถึงกับเตือนประชาชนวาไมควร
นําน้ำมาดื่มกินโดยตรง ไมควรนําน้ำ
มาใชประกอบอาหาร หรือแมกระทั่ง
อาบ ซักผา ถูบาน ก็ไมควร นอกจากนี้ 
ยังตรวจพบชาวบานหลายรายมีสาร
ไซยาไนดในเลือด 

แมในปจจุบัน ภายใตรัฐบาลชุด
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะมีการตั้ง
คณะอนุกรรมการแกไขปญหากรณี
เหมืองทองคําขึ้น หากก็บรรเทาปญหา
เล็กๆ นอยๆ ไดเพียงบางเรื่องเทานั้น 
เชนการปรับเปลี่ยนชวงเวลาทํางานใน
เวลากลางคืน แตปญหาใหญอยาง
เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ฝุนละออง 
ความเจ็บไขไดปวย ลวนยังคงลอยลม
อยางไรหวัง 

“ทองคํา” แมเปนเครื่อง
แสดงฐานะถึงความมั่งคั่ง
ร่ำรวย แตแทจริงแลวเปน
เชนนั้นหรือ...เพราะในอีก
ดานหนึ่ง การผลิต  ทอง
คํา แมเพียงนอยนิด กลับ
สงผลกระทบมากมาย ทั้ง
ในแงสังคม สิ่งแวดลอม 
และสุขภาพ 

ภูเขาที่คาดวาจะเปนแหลงแร ทองคํา

ในอนาคตของเหมืองชาตรี 

เหมืองทองชาตรี  

บอกกัเกบ็หางแร หรอืทีม่กัเรยีกกนัวา 

บอไซยาไนด 

ซาย 

 

กลาง 

ขวา 

คำบรรยายภาพ 

ภาพ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานทรัพยากรแร กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 

“ทองคํา” แมเปนเครื่อง“ทองคํา” แมเปนเครื่อง“ทองคํา” แมเปนเครื่อง“ทองคํา” แมเปนเครื่อง
แสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่ง
ร่ำรวย แตแทจริงร่ำรวย แตแทจริงร่ำรวย แตแทจริงร่ำรวย แตแทจริง
แสดงฐานะถึงความมั่งคั่ง
ร่ำรวย แตแทจริง
แสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่ง
ร่ำรวย แตแทจริง
แสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่ง
ร่ำรวย แตแทจริง
แสดงฐานะถึงความมั่งคั่ง
ร่ำรวย แตแทจริง
แสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่ง
ร่ำรวย แตแทจริง
แสดงฐานะถึงความมั่งคั่งแสดงฐานะถึงความมั่งคั่ง

แลวเปนแลวเปนแลวเปนแลวเปน
เชนนั้นหรือ...เชนนั้นหรือ...เชนนั้นหรือ...เชนนั้นหรือ...เพราะในอีกเพราะในอีกเพราะในอีกเพราะในอีก
ดานหนึ่ง ดานหนึ่ง ดานหนึ่ง ดานหนึ่ง การผลิต  ทองการผลิต  ทองการผลิต  ทองการผลิต  ทอง
คํา แมเพียงคํา แมเพียงคํา แมเพียงคํา แมเพียงนอยนิด นอยนิด นอยนิด นอยนิด กลับกลับกลับกลับ
สงผลสงผลสงผลสงผลกระทบมากมายกระทบมากมายกระทบมากมายกระทบมากมาย ทั้งทั้งทั้งทั้ง
ในแงในแงในแงในแงสังคม สิ่งแวดลอมสังคม สิ่งแวดลอมสังคม สิ่งแวดลอมสังคม สิ่งแวดลอม
และสุขภาพ และสุขภาพและสุขภาพ และสุขภาพ 
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รักความสบายมากขึ้น และมีภาระที่จะต้องผลิตปริมาณมาก

ขึ้น มนุษย์จึงคิดค้นเครื่องมือที่จะช่วยทุ่นแรง แต่ใช้พลังงาน

มากขึ้นแทน 

การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง แม้ว่าจะช่วยให้มนุษย์สบาย

มากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ก็ทำให้มนุษย์ออกกำลังกายน้อยลง 

และอ้วนมากขึ้น จนต้องหันมารณรงค์ให้ออกกำลังกายกัน

ในปัจจุบัน 

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการสร้างศูนย์ออกกำลังกายจำนวน

มาก แต่ด้วยความรักสบายของมนุษย์ ศูนย์ออกกำลังกาย  

จึงมักติดแอร์เย็นฉ่ำ มีทีวีจอโต และติดไฟสีสันมากมาย 

ทำให้การออกกำลังกายของมนุษย์กลับต้องบริโภค

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้พลังงานจำนวน

มากเพื่อความสะดวกสบายให้กับการดำรงชีวิตของตนเอง   

มีผู้เคยประมาณการณ์ว่า มนุษย์ในปัจจุบันใช้พลังงานเพื่อ

การดำรงชีพ (รวมถึงพลังงานจากอาหารที่บริโภค) มากกว่า

มนุษย์ในอดีตถึง 100 เท่า 

บางคนจึงตั้งคำถามย้อนกลับมาว่า แล้วตัวมนุษย์เอง  

จะสามารถสร้างพลังงานที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้หรือไม่ 

คำตอบทางทฤษฎีก็คือ ได้ สบายมาก เพราะในอดีต 

งานหลายๆ อย่างมนุษย์ก็ทำได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ

เกี่ยวข้าว ตำข้าว ซักผ้า หรือในบางงานก็อาจต้องการตัวช่วย 

เช่น เจ้าทุย หรือช้างเข้ามาช่วยบ้าง เพียงแต่ว่า เมื่อมนุษย์

สู่พลัง
จากพลัง “ตน”

“งาน”
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ภาพที่ 1 จักรยานสูบน้ำ 
ภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
http://pineapple-eyes.snru.sc.th 

พลังงานจำนวนมาก 

ขุมพลังงานข้างบ้านฉบับนี้จึงรวบรวมแนวคิดและ  

เครื่องมือที่สามารถแปลงพลังงานจากคนมาเป็นพลังงานที่

สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยจะเน้นการนำภาพถ่ายมา

ชักชวนให้เกิดแนวคิดก่อนเป็นลำดับแรก และหากผู้อ่าน

สนใจ ก็จะมาแจกแจกรายละเอียดในเล่มต่อไป 

หลกัการพืน้ฐานในการแปลงพลงังานคนใหเ้ปน็พลงังาน

ที่ใช้ประโยชน์ได้มีอยู่ 2 ลักษณะ 

ลักษณะแรก แปลงพลังงานกล (หรือพลังงานจากการ

เคลื่อนไหว) ของคนให้เป็นพลังงานกลที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

รูปแบบที่ใช้กันทั่วไปคือ จักรยานสูบน้ำ โดยนำพลังจาก

การปั่นจักรยานมาหมุนเครื่องสูบน้ำแบบสูบชัก แทนการใช้

มอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้สูบน้ำขึ้นไปเก็บในที่สูงได้ (ภาพที่ 1) 

หรือจะใช้ในการรดน้ำต้นไม้โดยตรงเลยก็ได้ เรียกว่า แปลง

พลังให้เป็นงานจริงๆ 

รูปแบบต่อมาที่น่าสนใจก็คือ การพัฒนาจักรยานให้เป็น

จักรยานซักผ้า (ภาพที่ 2) โดยการนำพลังงานจากการปั่น

ไปใช้ในการหมุนถังซักแทนการใช้ไฟฟ้า เพราะฉะนั้นหาก

ปั่นซัก 30 นาทีนอกจากจะผ้าจะสะอาดแล้ว ผู้ซักยังหุ่นดี  

อีกด้วย 

ภาพสดุทา้ยเปน็ตวัอยา่งในตา่งประเทศ ทีพ่ฒันาของเลน่

เด็กให้กลายเป็นเครื่องสูบน้ำ สำหรับประเทศในแอฟริกา 

(ภาพที่ 3) โดยอาศัยพลังงานจากการหมุนไปเป็นพลังงาน

ในการสูบน้ำ แทนการโยกบ่อบาดาลแบบเดิม ซึ่งดูน่าเบื่อ

และไม่สนุก กลายเป็นว่า ยิ่งเล่น ยิ่งได้งาน 
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ภาพที่ 2 จักรยานซักผ้า 
ภาพจาก http://www.nongkoo.ac.th/main/
index.php?option=content&task=view&id=142 

ภาพที่ 3 ของเล่นเครื่องสูบน้ำ 
ภาพจาก http://www.worldchanging.com/archives/
000446.html 
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มายาคติใน
ความคิดเรื่อง

“ชุมชน”
“พลังงานชุมชน”

ขณะที่สภาพการดำรงอยู่ของผู้คนในชุมชนปัจจุบัน 
มีความแตกต่าง หลากหลายมากขึ้น ทั้งในด้านฐานะ อาชีพ 
ความสัมพันธ์กับการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติ และมัก
จะมีความขัดแย้งด้านต่างๆ เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ทั้งในด้านการเมือง
ท้องถิ่น ความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากร ความขัดแย้งในการ
ชิงการนำในชุมชน และมีระบบอุปถัมภ์โอบอุ้มคนจนให้ตกอยู่ใต้
อำนาจของผู้มีฐานะและมีบารมี 

สอง การคิดว่าชุมชนมีภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่แล้วและสามารถ
พึ่งตนเองได้ในทุกเรื่อง 

ทั้งที่เงื่อนไขในการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนต้องพึ่งพารัฐ
และระบบตลาดมากขึ้น ภูมิปัญญาดั้งเดิมบางเรื่องไม่สามารถ
นำมาใช้ได้ หลายเรื่องถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผสมผสานกับความรู้
จากภายนอกชุมชน คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้มักจะออกไปหาโอกาส
ใหม่ๆ นอกชุมชน ปล่อยให้เด็กและผู้สูงอายุเป็นผู้อยู่อาศัยหลัก 
ชมุชนหลายแหง่ตอ้งพึง่พารายไดจ้ากการทำงานนอกชมุชน เพราะ
มีข้อจำกัดในด้านการผลิต 

เมื่อมองไม่เห็นความแตกต่างหลากหลายและความขัดแย้ง
ของผู้คนในชุมชน การพัฒนาที่ลงไปสู่ชุมชน ยิ่งทำให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมในชุมชนมากขึ้น คนบางกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มผู้นำ
ชุมชนและเครือญาติ จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากกว่า
คนอืน่ๆ ขณะทีก่ลุม่ทีม่คีวามขดัแยง้กบัคนกลุม่แรก รวมถงึคนจน
จะถูกกีดกันออกไปจากการพัฒนา เมื่อดำเนินโครงการพัฒนาไป
ได้ระยะหนึ่งจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชน ทำให้โครงการไม่ก่อ

ในชว่งไมก่ีส่บิปทีีผ่า่นมานี ้กระแสความคดิเรือ่ง การมสีว่นรว่ม
ของชมุชนในการพฒันาประเทศ ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง
ในสงัคมไทย ตวัอยา่งเชน่ กรณปีา่ชมุชน วสิาหกจิชมุชน การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน การผลิตสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการเกษตรของชุมชน รวมถึงพลังงาน
ชุมชน เป็นต้น 

ความคิดนี้เป็นผลมากจากทิศทางการพัฒนาประเทศที่ให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น พร้อมกับความคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการพึ่งตนเองของชุมชน 
จนกลายเป็น “กระแสชุมชนนิยม” ที่แผ่ขยายไปทั่วสังคมไทย 

ความคดิเรือ่งชมุชนนยิม กลายเปน็ทัง้ “เครือ่งมอื” “วธิกีาร” 
และ “เปา้หมาย” ของการพฒันาประเทศ ไปโดยปรยิาย กลา่วคอื
เมื่อมีการพัฒนาเรื่องใดๆ ในสังคม มักจะคิดว่า ต้องใช้หรือใช้ 
“ชมุชน” เปน็ผูด้ำเนนิการ โดยมเีปา้หมายเพือ่ให ้“ชมุชนเขม้แขง็”
อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเข้มแข็งในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ความคิดเรื่อง “ชุมชนนิยม” ได้ซ่อนมายาคติ
ที่สำคัญอย่างน้อย 2 ประการ ที่ทำให้ความเข้าใจต่อชุมชน คลาด
เคลื่อนไปจากสภาพการดำรงอยู่ของชุมชนในเงื่อนไขปัจจุบัน
กล่าวคือ 

หนึง่การคดิวา่ชมุชนมคีวามเปน็อนัหนึง่อนัเดยีว สมคัรสมาน
สามคัคแีละเทา่เทยีมกนั ผูค้นในชมุชนมวีถิชีวีติและความตอ้งการ
เหมือนๆ กันและปราศจากความขัดแย้งภายในชุมชน 

และ
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รู้ทัน...พลังงานเรื่อง : นาวิน โสภาภูมิ  email : navinpang@yahoo.com

ไบโอดีเซลจากแคบหมู

กังหันน้ำขนาดเล็กบ้านคีรีวง

เตาประหยัดพลังงาน



   

1 กังหันลมวิดน้ำเข้านาเกลือ 
2 กังหันน้ำจิ๋วฝีมือชาวบ้านคีรีวง 
3 พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
4 ไบโอดีเซลกลางกรุงเทพมหานคร 
5 ไก่ย่างพลังแสงอาทิตย์ 

ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนในชุมชนอย่างถ้วนหน้า 
การมองว่าชุมชนมีภูมิปัญญาดั้งเดิมและสามารถพึ่งตนเองได้

ในทุกเรื่อง ส่งผลให้การทำงานพัฒนาบางเรื่อง มีการผลักภาระ
งานให้กับชุมชนโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆ และไม่มีการ
ลงทนุหรอืสนบัสนนุทรพัยากรดา้นบคุคล งบประมาณและความรู้
ในการจดัการแกช่มุชนอยา่งเพยีงพอ จนทำใหช้มุชนประสบปญัหา
ในการดำเนินงานและล้มเหลวไปในที่สุด 

เมื่อชุมชนดำเนินการพัฒนาจนประสบปัญหา หน่วยงานที่
สนับสนุน ก็มักจะสรุปว่าชุมชนขาดความสามารถและยังไม่มี
ความพร้อมในการทำงาน ยุติการสนับสนุนการดำเนินงานของ
ชุมชนลง แม้ว่าโครงการพัฒนาเหล่านั้นจะดำเนินการมาได้เพียง 
1-2 ปีเท่านั้น แทนที่จะสรุปบทเรียนและปรับเปลี่ยนลักษณะ
การทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและดำเนินการให้ต่อเนื่อง 

สำหรับ ความคิดเรื่อง “พลังงานชุมชน” ที่กระทรวงพลังงาน
กำลังส่งเสริมในขณะนี้ นอกจากจะตกอยู่ในมายาคติ 2 ประการ
นี้แล้ว ยังไปสร้างความคิดเกี่ยวกับชุมชนกับการจัดการพลังงาน 
ที่เน้นการหาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกให้ผู้คนใน
ชุมชนใช้ เช่น เตาซูเปอร์อั้งโล่ การเผาถ่านและขยะด้วยถัง 200 
ลิตร เครื่องอัดถ่าน จักรยานสูบน้ำ กังหันลม และเตาอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น 

แม้ว่าความคิดดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการ
มองชุมชนในฐานะผู้บริโภคพลังงาน ไปสู่การมองชุมชนว่าเป็นทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคพลังงาน แต่ความคิดนี้ก็ซ่อนมายาคติเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการจัดการพลังงาน ที่ถูกจำกัดไว้

ทีร่ะดบัทอ้งถิน่เทา่นัน้ อนัเปน็การกดีกนัชมุชนออกไปจากความคดิ
ในการจัดการพลังงานระดับชาติ 

สำหรับนโยบายการจัดการพลังงานระดับชาติ เช่น แผน
พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 จะ
ไม่มีความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพลังงาน
ปรากฏให้เห็นอยู่เลย ทั้งที่เป็นแผนหลักด้านพลังงานของประเทศ 
และมีการใช้งบประมาณสูงถึง 4.2 ล้านล้านบาท 

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า “ชุมชน” และ “พลังงานชุมชน” 
ในความคิดของกระทรวงพลังงานและรัฐ เป็นเพียง ชุมชนใน
จินตนาการ ที่ดำรงความเป็นชุมชนอยู่อย่างพอเพียง มีภูมิปัญญา
ในการจัดการพลังงานที่พึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการจัดการ
พลังงานได้ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน หรือตำบลเท่านั้น 

ส่วนอำนาจในการจัดการพลังงานของชาติและงบประมาณ
ส่วนใหญ่ต้องขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าราชการและหน่วยงาน
รัฐ 

การจะลบลา้งมายาคตเิหลา่นีใ้หห้มดสิน้ไป และทำใหเ้กดิการ
กระจายอำนาจด้านพลังงานสู่ท้องถิ่น รัฐต้องเปิดให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานของชาติอย่างแท้จริง 

ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีและ
ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบรรจุให้แผนพลังงานชุมชน
เป็นแผนระดับชาติในฐานะแนวทางการจัดการพลังงานทางเลือก
หนึ่งที่จะช่วยแก้ไขวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

“ชุมชน”และ“พลังงานชุมชน”ในความคิดของกระทรวงพลังงานและรัฐเป็นเพียงชุมชนในจินตนาการ 
ที่ดำรงความเป็นชุมชนอยู่อย่างพอเพียงมีภูมิปัญญาในการจัดการพลังงานที่พึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วม
ในการจัดการพลังงานได้ในระดับครัวเรือนหมู่บ้านหรือตำบลเท่านั้น...ส่วนอำนาจในการจัดการพลังงาน

ของชาติและงบประมาณส่วนใหญ่ต้องขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าราชการและหน่วยงานรัฐ
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เพราะผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยมีเพียงไม่
กี่รายเท่านั้น

ในทำนองเดียวกันบทบาทของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานะ
คนใช้บริการโดยจ่ายเงินหรือที่เรียกกันว่า“ผู้บริโภค”ก็มี
ลักษณะกระจัดกระจายไร้พลังการกำหนดทิศทางของ
กิจการด้านนี้จึงอยู่ในมือของคนส่วนน้อยคือผู้ประกอบการ
และผู้มีบทบาทกำกับดูแลซึ่งยังไม่ใช่ตัวแทนของคนส่วนใหญ่
เมื่อมองจากที่มาของคณะกรรมการและรูปแบบการทำหน้าที่

ความเปน็เรือ่งใหญห่รอืความสำคญัของกจิการโทรคมนาคม
ยังอยู่ที่ว่าในยุคนี้ไม่ว่าจะเรียกว่ายุคแห่งการติดต่อสื่อสาร
ยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคหมู่บ้านโลกฯลฯบริการด้าน
โทรคมนาคมนั้นย่อมคือสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นยิ่ง

ไม่เฉพาะโทรศัพท์มือถือแต่รวมถึงโทรศัพท์พื้นฐานทั้ง
โทรศพัทบ์า้นโทรศพัทส์าธารณะตลอดจนบรกิารอนิเตอรเ์นต็

การขาดซึ่งบริการด้านนี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติ
สุขของคนในยุคสมัยนี้อย่างชัดเจน

ดังนั้นประเด็นใหญ่ที่ติดตามมาคือทุกคนควรต้องเข้าถึง
บริการด้านนี้ได้โดยรัฐมีหน้าที่เอื้ออำนวยให้ทุกคนสามารถได้
รับบริการเหล่านี้อย่างมีความเท่าเทียมและทั่วถึง

การทำเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสงเคราะห์หรือ
อุดหนุนประเภทมีบริการให้ใช้ฟรีเท่านั้นเพราะปัจจัยที่จะ
ทำให้เข้าถึงของคนแต่ละกลุ่มนั้นไม่เหมือนกันสำหรับกลุ่มคน
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พลังคน-พลังคลื่น  เรือ่ง:สกุรานต์โรจนไพรวงศ์สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม(สบท.)
email:sukranbor@yahoo.com

เดี๋ยวนี้มือถือกลายเป็นสิ่งของที่ผู้คนพกติดตัวไปด้วยทุกที่
จนคล้ายเป็นอวัยวะส่วนที่งอกเพิ่มอย่างเป็นอิสระของร่างกาย
และคนส่วนใหญ่อยู่กับมันเกือบตลอดเวลา

มือถือของคนส่วนใหญ่เปิดทำการตลอด24ชั่วโมงใน1
วันและครบ7วันใน1สัปดาห์

พูดถึงการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือในวันนี้จึงเป็น
เรื่องของกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ทำกันอย่างเข้มข้นในวิถีชีวิต
ประจำวันแต่อาจเพราะเป็นมิติหนึ่งที่ซึมแทรกอย่างเนียนๆ
ในการดำเนินชีวิตปกติทั่วไปในมุมของแต่ละคนจึงอาจไม่มีแง่
ให้ฉุกคิดมากนัก

แต่ถ้ามองจากมุมที่เป็นภาพกว้างก็จะชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็น
เรื่องใหญ่ทีเดียว

ตามตัวเลขสถิติของกทช.หรือคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติที่มีบทบาทเป็นผู้กำกับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมระดับประเทศบ่งบอกว่าคนไทยผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์มือถือมีถึง65ล้านคนมีเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร
แล้ว80ล้านเลขหมายในแต่ละเดือนคนไทยพูดคุยกันผ่าน
โทรศัพท์มือถือรวมแล้วเกือบ20,000ล้านนาที

ภายใต้ตัวเลขหลักหลายๆล้านเหล่านี้แน่นอนว่าจำนวน
เม็ดเงินที่เกี่ยวเนื่องก็มากมายมหาศาลในระดับเดียวกันโดย
ณจุดที่เงินไหลออกนั้นมีลักษณะกระจัดกระจายจากหลาย
ทิศทางแตกต่างกับจุดปลายทางที่มีลักษณะรวมศูนย์อย่างยิ่ง

“ใครไม่มีมือถือ... ยกมือขึ้น”  
ถามอย่างนี้ไม่ได้กำลังจะมีมือถือมาแจกหรืออยากขอดูรุ่นมือถือเพื่อ

ประกวดประชันความทันสมัยหรอกนะคะ 
เพียงแต่มั่นใจว่า หากลองโยนคำถามนี้เข้าวงไหน คนยกมือตอบจะมี  

ไม่มากนัก อาจยกเว้นก็เพียงแต่วงของคนสูงวัยในชนบท กับวงเด็กเล็กระดับ
ประถมลงไป 

แต่ก็ไม่แน่...กลุ่มหลังนี่บางทีอาจเหลือคน “ยกมือขึ้น” น้อยเต็มที โดย
เฉพาะเด็กๆ ในเมือง 

ทักทาย 
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ที่มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจบริการแบบให้
เปล่าอาจเป็นคำตอบแต่บางทีแค่จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะ
ประจำชุมชนอย่างเพียงพอก็พอเพียง...คือมีบริการที่ราคาถูก
ไม่ถึงกับต้องฟรีซึ่งทุกวันนี้โทรศัพท์สาธารณะทั้งลดบทบาทลง
และถูกหลงลืมละเลยไป

ไม่เชื่อลองตั้งคำถาม“วันนี้มีใครได้ใช้โทรศัพท์สาธารณะ
แล้วบ้าง”...จะพบว่าแทบหาคนยกมือได้น้อยเต็มทีโดยเฉพาะ
ผู้คนในเมือง

ส่วนกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลวิธีทำให้เข้าถึงคือรัฐต้องจัดให้มี
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมกระจายไปให้ถึง
นั่นคือต้องมีมาตรการที่สร้างหลักประกันว่าแม้แต่ผู้อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านเล็กๆริมขอบชายแดนก็สามารถใช้โทรศัพท์ได้และ
ตอบอเีมลได้ไมใ่ชป่ลอ่ยใหก้ารลงทนุเปน็ไปตามกลไกการตลาด
เท่านั้นซึ่งจะทำให้มีการเปิดบริการกระจุกอยู่แต่ในเมืองที่มี
กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และใช้บริการเต็มที่

กรณขีองผูอ้ยูห่า่งไกลนี้เมือ่มบีรกิารเปดิใหแ้ลว้ผูใ้ชบ้รกิาร
กต็อ้งจา่ยเงนิเหมอืนผูบ้รโิภคทัว่ไปไมจ่ำเปน็ทีจ่ะตอ้งจดัใหเ้ปน็
บริการฟรีแต่อย่างใด

แตถ่า้เปน็กลุม่คนพกิารมติกิารเขา้ถงึของกลุม่นีจ้ะเกีย่วพนั
กับอุปกรณ์เทคโนโลยีและการมีระบบบริการพิเศษเช่น
โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการขาย่อมต้องกว้างกว่าและ
จัดวางเครื่องโทรศัพท์ไว้ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตู้มาตรฐานทั่วไป
เพื่อให้รถเข็นเข้าไปได้และคนพิการสามารถยกหูโทรเอง

ถ้าต้องการเอื้ออำนวยต่อคนหูหนวกก็ต้องทำเรื่องราคา

SMSที่แตกต่างเพราะการส่งข้อความคือวิถีทางสื่อสารผ่าน
โทรศัพท์ของคนกลุ่มนี้มิใช่การใช้เสียงเพียงแต่การสื่อสาร
ดว้ยการสง่ขอ้ความแตล่ะครัง้กวา่จะไดเ้รือ่งอาจตอ้งสง่ไปสง่มา
2-3รอบดังนั้นถ้าต้องจ่ายค่าSMSเท่าคนทั่วไปก็นับว่า
ไม่เท่าเทียมแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ยุค3Gที่เป็นระบบการโทร
แบบเหน็หนา้หรอืวดิโีอโฟนรวมทัง้ความสามารถในการรบั-สง่
ข้อมูลความเร็วสูงก็จะเป็นคำตอบได้อีกแบบหนึ่งหรือในบาง
ประเทศจะมีระบบบริการในลักษณะที่เรียกว่าRelayService
มีตัวกลางแปลงข้อมูลโดยคนหูหนวกจะมีเครื่องโทรศัพท์ชนิด
ที่พิมพ์ข้อความได้เมื่อข้อความนั้นถูกส่งออกก็จะถูกส่งไปยัง
ตัวกลางเพื่ออ่านเป็นเสียงให้คู่สายฟังหรือทำในทางกลับกัน
คือแปลงเสียงเป็นข้อความระบบนี้ก็จะเอื้อให้การสื่อสารผ่าน
โทรศัพท์ระหว่างคนหูหนวกกับคนทั่วไปเป็นไปได้สะดวกขึ้น

นี่คือตัวอย่างมิติอันหลากหลายว่าด้วยการเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคมซึ่งจำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐาน

ต่อเมื่อมาถึงขั้นการใช้บริการเรื่องสำคัญก็จะเป็นเรื่องของ
“คุณภาพที่ดี”และ“ความเป็นธรรม”

ภายใต้สองคำนี้คือเรื่องราวมากมายที่คอลัมน์นี้จะได้เล่า
ถึงต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการความเข้าใจจากผู้เป็นผู้บริโภค
หรือผู้ใช้บริการทั้งหลายอันจะเป็นบ่อเกิดของการร่วมกำกับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคมได้อย่างมีพลังและสร้างสรรค์

เพราะว่า...ผู้บริโภคนั้นสามารถมีพลังและมีบทบาทได้สูง
มากเมื่อมีการรวมตัวกัน

จะได้เกิดเป็นพลังคนเพื่อการพัฒนาคลื่นแห่งการสื่อสาร
ยุคใหม่ที่มีทั้งประสิทธิภาพและเป็นธรรมจริงๆ

คนไทยผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือ

ถือมีถึง 65 ล้านคน มีเลขหมาย  

ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว 80 ล้าน

เลขหมาย ในแต่ละเดือนคนไทย  

พูดคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือ  

รวมแล้วเกือบ 20,000 ล้านนาท ี

ภาพจาก:ไดอารี่
ประจำปี2553
และหนงัสอืมอืถอื
ในมอืเดก็สบท.



ขุดคุ้ยความทรงจำเมื่อสองปีก่อน 
ผมล่องใต้สู่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
เพือ่ทำขา่วเรือ่งทีด่นิวะกฟัและผลกระทบ
จากโครงการโรงแยกกา๊ซไทย-มาเลเซยี 
และโรงไฟฟ้าจะนะ 

...600 กว่าวันผ่านไป ยังไม่เห็น
การเยียวยาจากใครทั้งสิ้น… 

ถ้าปากมูนคือกรณีคลาสสิกที่สุด
ของการต่อสู้ภาคประชาชน ตามมา
ด้วยบ่อนอก-บ้านกรูด 

เรื่องราวบนแผ่นดินจะนะก็คงไม่
ห่างชั้นกันเท่าไหร่ กับ 12 ปีของการ
คัดค้านโครงการพลังงานขนาดยักษ์ที่
เขา้มารกุรานชมุชนและฉกฉวยวะกฟั... 
แผ่นดินของพระเจ้า (ที่ดินที่ชาวมุสลิม
ยกให้แก่พระเจ้าเพื่อเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ เป็นบทบัญญัติในอัลกุรอาน 
ซึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ) 

...ทุบทึ้งศรัทธาแบบไม่อ้อมค้อม
และขัดกฎหมาย... 

“เรื่องที่ดินวะกัฟก็กำลังดำเนินการ

อยู่ เพราะเป็นของพระเจ้า เป็นเรื่อง
สำคัญมากสำหรับชาวมุสลิม เป็นการ
ทำลายหลักการศาสนา หาข้อมูลให้
กับคณะกรรมการอิสลามเพื่อยืนยันให้
ได้ว่าตรงนั้นเป็นที่ดินวะกัฟ ถึงเราจะ
ไม่ชนะ แต่สาธารณชนได้รู้ว่าที่ดิน  
ตรงนัน้ ถกูผูน้ำศาสนาในหลายๆ ระดบั
โกงไป” เสียงของ สุไรด๊ะ โต๊ะหลี หรือ 
ยีดะ ชาวบ้านควนหัวช้างติดโรงไฟฟ้า
พูดกับผมผ่านน้ำเสียงแหบแห้งเพราะ
ฤทธิ์ก๊าซในอากาศ 

ครั้งหนึ่งอดีตนายกฯ ผู้ร่อนเร่บอก
กับชาวบ้านจะนะว่า จะมีแค่โรงแยก
ก๊าซเท่านั้น แต่ไม่นานโรงไฟฟ้าก็ตาม
มา และมีทีท่าว่าจะตามเข้ามาอีก
หลายระลอก ทัง้นคิมอตุสาหกรรม ถนน
เชื่อมระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามัน
หรือแลนด์บริดจ์ รถไฟรางคู่ และ
ท่าเรือน้ำลึกที่ต้องถมทะเลอีกหลาย
กิโลเมตร 

เปน็เรือ่งไรเ้ดยีงสาทีโ่ครงการพลงังาน

ขนาดใหญจ่ะตัง้เดยีวดายกลางสวนยาง 
ภาครัฐรู้ดี (แต่ไม่บอก) ว่ามันคือการ
รุกคืบของยักษ์ตัวที่ชื่อว่า...แผนพัฒนา
ชายฝัง่ทะเลภาคใตห้รอืเซาเทริน์ ซบีอรด์ 
ที่จะพลิกโฉมหน้าภาคใต้อย่างใหญ่โต 

ยังไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่จะตามมา แค่
ทุกวันนี้ คนจะนะก็ต้องแบกราคาของ
การพัฒนาจนไหล่ลู่ 

ดลรอหมาน โตะ๊กาหว ีผูช้ว่ยผูใ้หญ ่
บ้านบ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม บ่นถึง
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากกลิ่น
ก๊าซ...แสงสว่างที่สร้างความเสียหาย
แก่ชาวประมงชายฝั่ง เศรษฐกิจก็ไม่ได้
ดีดังคำที่เคยชวนเชื่อ 

“โรงแยกก๊าซไม่ได้ช่วยให้พี่น้องมี
งานทำเลย ตอนก่อสร้าง...คนจะนะ
เป็นได้แค่กรรมกร ตอนนี้คนจะนะที่
ทำงานในโรงแยกก๊าซมีประมาณ 20 
คนได้...ไปเป็นยาม 

…อย่างเรื่องรถไฟรางคู่ เขาก็ลงมา
คุย บอกว่าพี่น้องจะสบายขึ้น จะมี

เรื่อง : กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล  email : sk.kritsada@gmail.com 

เรื่องราวจากแผ่นดิน
ของพระเจ้า...
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โรงแยกก๊าซไม่ได้ช่วยให้พี่น้องมีงานทำเลย 
ตอนก่อสร้าง...คนจะนะเป็นได้แค่กรรมกร 
ตอนนี้คนจะนะที่ทำงานในโรงแยกก๊าซมี

ประมาณ 20 คนได้...ไปเป็นยาม 

ที่ถูกรุกราน



รถไฟวิ่งในบ้านเรา แต่เขาไม่ได้บอกว่า
รถไฟนี่มันขนอะไร บอกแต่ว่ามีรถไฟ 
แต่ที่เรารู้มา รถไฟนี่ไม่ได้ขนคนนั่งเลย 
ขนแต่คอนเทนเนอร์ เขาไม่ได้บอกว่า
รถไฟนี่บรรทุกสินค้า คนไม่มีสิทธินั่ง” 

แต่อะไรจะทำร้ายจิตใจไปกว่า
ความแตกร้าวระหว่างพี่น้องมุสลิม ที่
ความเหน็ตา่งตอ่โครงการทำใหท้ะเลาะ
เบาะแวง้ถงึขนาดผไีมเ่ผาเงาไมเ่หยยีบ...  
มนัรา้ยแรงเกนิทำใจสำหรบัผูท้ีม่พีระเจา้
องค์เดียวกัน 

สำหรบัความเสยีหายดา้นอืน่ๆ ยดีะ
เล่าว่า… 

“โรงไฟฟา้ถมพืน้ทีแ่กม้ลงิธรรมชาต ิ
ทำให้ปีที่ผ่านมา ฝนตกแค่วันเดียว น้ำ
ท่วมบ้านยีดะเกือบ 2 เมตร นอกจาก
น้ำท่วมแล้ว น้ำเสียยังทำให้พี่น้องที่อยู่
ท้ายน้ำลงไปทางนาทับเสียหาย ปลา
กะพงกเ็ลีย้งไมไ่ดแ้ลว้ เนือ่งจากโรงไฟฟา้
ปล่อยน้ำหล่อเย็นที่มีคลอรีนเป็นส่วน
ผสม อากาศก็เสีย กลิ่นก็เหม็น เสียง  
ก็ดัง 

…ที่สำคัญ อากาศเช่นนี้ยังทำให้น้ำ
ยางพาราของชาวบ้านที่มีสวนยางติด
กับโรงไฟฟ้าลดลงอย่างหนักเลย แต่
ก่อนกรีดยางแต่ละเช้าได้เงินพันกว่า
บาท ตอนนี้เหลือ 500 พี่น้องที่ทำยาง
แผน่เคยทำได ้10 แผน่ 15 แผน่ เดีย๋วนี้
ทำได้ 3 แผ่น 5 แผ่น” 

ขณะที่แผนพัฒนากำลังการผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือที่

เรยีกวา่ PDP 2010 ยงัคงมคีวามคลาง
แคลงในแง่ความถูกต้องทางวิชาการ
เรื่องการประเมินความต้องการใช้
ไฟฟ้าในอนาคต แต่รัฐก็ดูจะไม่เคย
หยุดสร้างโรงไฟฟ้าหากมีโอกาส 

ครั้นเมื่อโครงการขนาดใหญ่ลงไป
อย่างแข็งกร้าว ไม่ต่อรอง ไม่ไถ่ถาม... 
กว่าชาวบ้านจะรู้ตัวหลายสิ่งก็ไม่
เหมือนเดิมแล้ว 

มันเป็นเรื่องเล่าซ้ำซากที่ผมได้ยิน
มานาน ถึงความไม่เป็นธรรมเชิง
โครงสร้างที่ดูดดึงทรัพยากรจากชนบท
ไปหลอ่เลีย้งการพฒันาทีก่ำหนดมาจาก
ส่วนกลาง 

แต่หากจะค้นหาแง่งามที่มีอยู่บ้าง 
สิ่งนั้นก็คือการตื่นรู้ในสิทธิที่จะปกป้อง
ทรัพยากรท้องถิ่นจากการรุกราน 

“ทางกลุ่มเยาวชนมีการพูดคุยกัน
บ้างเรื่องท่าเรือน้ำลึก เพราะถ้าสร้าง
ขึ้นมาจะกระทบกับชาวประมงแน่นอน
เลย พวกเราคยุกนัวา่จะชว่ยอะไรไดบ้า้ง 
จะทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยชาวบ้าน 
หรอืการขบัเคลือ่นใหข้อ้มลูกบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ 
ที่จะมีการก่อสร้าง” 

สมาร์ท นิยมเดชา นักข่าวพลเมือง
และคณะกรรมการวิทยุชุมชนคนบ้าน
เรา เอฟเอ็ม 104.30 คืออดีตเยาวชน
ลานหอยเสียบที่ร่วมต่อสู้กับคนจะนะ
ตั้งแต่อายุ 18 จนตอนนี้อายุ 25 เริ่ม
ตั้งแต่ร่วมกิจกรรม ขยับขึ้นเป็นพี่เลี้ยง 
ทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

ใช่...ประสบการณ์ทำให้ชาวบ้าน
หลายคนใส่ใจสิทธิ เรียนรู้กฎหมาย 
กล้าจับไมค์ไฮด์ปาร์ค และพร้อมถูกจับ
ดำเนินคดีอย่างที่ยีดะโดนจับเมื่อครั้ง
ชุมนุมที่หน้าโรงแรมเจบี หาดใหญ่ 

ทกุวนันี ้ชาวบา้นจะนะยงัคงประชมุ 
พูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียม
รับมือกับโครงการอื่นๆ และร่วมเสวนา
กับชาวบ้านต่างพื้นที่เพื่อถกเถียง แลก
เปลี่ยนข้อมูล ทั้งยังเสนอแนะแนวทาง 
ในการจัดทำการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกการมีส่วน
ร่วมที่สำคัญในวันข้างหน้า 

ชีวิตเป็นครูที่ดุ เพราะมันจะให้บท
ทดสอบกอ่น แลว้จงึใหบ้ทเรยีนภายหลงั 
เรื่องราวคนจะนะคงพอยืนยันได้… 

เมื่อสองปีก่อน คุณลุงที่มีบ้านอยู่
ละแวกโรงแยกก๊าซบอกกับผมว่า ถ้า
ขายบ้านได้ก็จะขาย ไม่อยู่ เพราะมอง
ไม่เห็นอนาคต...ฟังดูโหดร้าย แต่วันใด
ทีเ่ซาเทริน์ ซบีอรด์มาถงึ ชาวบา้นบางคน
มั่นใจว่า จะนะจะเป็นมาบตาพุดแห่ง  
ที่สอง 

ผมภาวนาว่าจะไม่เป็นจริง เพราะ
ภาพในความทรงจำ...ทะเลจะนะสวย
จนลำบากใจ 
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ชองเขาขาด 

เดินยอนประวัติโศก 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนผลงานความขัดแยงระหวาง
มนุษยชาติที่สราง ความสูญเสียมากที่สุด มากจนเกิน
บรรยาย แมจะผานไปเกือบ 70 ป แตรองรอยจาก
เหตุการณครั้งนั้นก็ยังไมเลือนลางไปจากสถานที่
หลายแหงทั่วโลก 
 
...หนึ่งในนั้นคือ “ชองเขาขาด” ในอําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

เมื่อยืนอยูในใจกลางของชองไฟนรก นาทึ่ง 
ในความใหญโตของงานตัดภูเขาหินแบบทํามือ 

นาเศราที่แลกมาดวยชีวิตเพื่อนรวมโลก 

ชองเขาขาด 
ณ 
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ชองเขาขาด 

เดินยอนประวัติโศก 

1. 
ภาพจาํแรกของเราเกีย่วกบัสงครามโลกครัง้ที ่2 ประกอบ

ขึน้จากตวัละครอยางโกโบร ิองัศมุาลนิ ทหารญีปุ่น ขบวนการ
เสรไีทย และอืน่ๆ ทีโ่ลดแลนอยูในจอทวีตีัง้แตเมือ่ 20 ปกอน 

ทวานัน่เปนเพยีงมมุเดยีวของการสูรบ และมนักแ็ตกตาง
อยางสิ้นเชิงกับอีกเสี้ยวของประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในผืนปา
ใกลพรมแดนไทย-พมา 

เนื่องจากญี่ปุน (ซึ่งเปนคูสงครามในขณะนั้น) วางแผน
จะทําการรบกับทหารอังกฤษในพมา กอนรุกคืบไปสูอินเดีย 
จงึตองการเสนทางขนสงกาํลงัพลและลาํเลยีงอปุกรณทางการ
ทหารทีป่ลอดภยัจากการถกูโจมตมีากกวาเสนทางเดนิเรอืทะเล 

คําตอบที่เปนไปไดยอมหนีไมพนการกอสรางทางรถไฟ
สายมรณะตัดผานผืนปา หุบเหว และภูเขา ความยาว
ประมาณ 415 กิโลเมตรจากกาญจนบุรีไปยังตันบูซายัตใน
ประเทศพมา โดยใชแรงงานเชลยศกึชาวออสเตรเลยี องักฤษ 
ดัตซ และอเมริกันราว 60,000 ชีวิต บวกรวมกับการจาง 
“โรมูซา” หรือแรงงานชาวเอเชียหลายเชื้อชาติ อาทิ ไทย 
พมา สิงคโปร ชวา เวียตนาม อีกประมาณ 250,000 คน กลับยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นอีกเมื่อตองตัดภูเขาหินเปน ชองให

รถไฟแลนผาน โดยเฉพาะจุดที่เรียกวา “ชองเขาขาด” ซึ่งมี
ระยะทาง 110 เมตร ความสูง 17 เมตร 

ตัวเลขที่มากกวาชองเขาใดๆ ในแนวเสนทางรถไฟทั้ง
สาย ชวยยืนยันความโหดหินระดับสุดยอดของงานตัดภูเขา
หินแบบ “ทํามือ” ไดเปนอยางดี 

งานบุกเบิก ตัดถาง ปรับสภาพพื้นที่ ถมแนวรางรถไฟ 
วางรางเหล็กและไมหมอนที่ชองเขาขาด เริ่มขึ้นเมื่อเดือน
เมษายน 2486 หลังจากที่การกอสรางในสวนของประเทศ
พมาลุลวงไปมากแลว นี่จึงเปนหวงเวลาที่ตองเรงมือเพื่อให
ทางรถไฟทั้งสายสามารถใชงานไดทันกําหนดเสนตายที่
ทหารญี่ปุนวางแผนไว 

ทั้งเชลยศึกและโรมูซาถูกบังคับใหทํางานหามรุงหามค่ำ
ประมาณวันละ 12-18 ชั่วโมง จนแทบไมมีเวลาพักผอนกัน
เลยทีเดียว 

การขุดเจาะ กระเทาะภูเขาหินที่ชองเขาขาดในยาม
ค่ำคืนอาศัยเพียงความสวางจากกองไฟและคบ เพลิง แสงที่
ไหววูบวาบของเปลวไฟ เงาจากเรือนรางผอมโซของคนงาน
กอสรางจําเปนที่ตกกระทบผนังชองเขา ประกอบกับความ
ทารุณโหดรายของผูคุม ทําใหชองเขาขาดมีสภาพไมตางจาก
นรกบนดิน 

กระทั่งไดรับการขนานนามวา “ชองไฟนรก” (Hellfire 
Pass) 

...เปนไฟนรกที่พรอมจะฉกฉวยลมหายใจจากรางกาย
อันออนลาในทุกวินาที 

 

โมเดลจําลองโครงสรางสะพานไมรองรับทางรถไฟ 

ดวยขาดแคลนเครื่องจักรทุนแรง การกอสรางทางรถไฟ
สายนี้จึงอาศัยแรงงานคนและเครื่องมือพื้นๆ เปนสําคัญ 
พวกเขาตองใชพลั่วและชะแลงในการขุดดินหรือกระเทาะหิน 
ใชกระบุงไมไผหรือกระสอบในการแบกยายดินและหิน ใช
ฆอนปอนดและสวานในการตัดหิน เจาะรู รวมทั้งขุดหลุม
เพื่อวางระเบิด 

ลําพังความอัตคัตเรื่องเครื่องมือเครื่องจักรก็สราง
อุปสรรคในการทํางานมากพอแลว แตดีกรีความยากลําบาก

ตัวอยางเครื่องมือ 
ที่เชลยศึกใชใน 
การสรางทางรถไฟ 
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2. 
เจ จี ทอม มอริส ทหารออสเตรเลียอายุ 18 ปในยศ  

สิบโท โดนจับเปนเชลยศึกที่ประเทศสิงคโปรเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2485 จากนั้นถูกสงตัวมารวมกอสรางทางรถไฟ
สายมรณะและปฏิบัติงานในคายพยาบาล แมจะติดเชื้อไข
มาลาเรียและโรคบิด แตเขาก็สามารถประคองชีวิตไวได   
จนสงครามเลิกราและรอดปลอดภัยกลับคืนสูบานเกิด 

ป 2527 ทอมเดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง
เพื่อหาตําแหนงที่ตั้งของชองเขาขาด เขาไมเพียงประสบ
ความสําเร็จดังที่ตั้งใจไว แตยังมีแนวคิดที่จะแสดงความ    
รําลึกถึงเพื่อนรวมชะตากรรมทุกขยาก รวมถึงผูที่เสียชีวิต
ระหวางการกอสรางเสนทางรถไฟดวยการบรูณะพืน้ทีใ่หเปน
แหลงประวัติศาสตร จึงเสนอไอเดียตอรัฐบาลออสเตรเลีย 

หลังผานการรอคอยอันแสนยาวนาน ในที่สุดการ
กอสรางพิพิธภัณฑอนุสรณสถานชองเขาขาด (Hellfire 
Pass Memorial Museum) กับทางเดินเทาสูชองเขาขาดก็
ลุลวงและสามารถเปดใหเขาชมอยางเปนทางการ เมื่อ
เมษายน 2542 

“a life for every sleeper” 
คอืวลทีีร่อตอนรบัสายตาผูคนอยูบนผนงัทางเดนิเขาและ

ออกของโถงจัดแสดงนิทรรศการ ในเบื้องแรกเราเขาใจวา 
sleeper คือผูหลับใหล ซึ่งคงจะตีความถึงผูเสียชีวิตที่ไมมี
โอกาสลืมตาตื่นขึ้นมาอีกแลว 

ภายหลังจึงรูความหมายอีกนัย  sleeper แปลวาหมอน
รองรถไฟไดเชนกัน และเปนความหมายนี้เองที่ทําใหเขาใจ
ขอความดังกลาวไดสมบูรณมากขึ้น 

บรรยากาศและขาวของในหองนิทรรศการคอยๆ จูงเรา
ยอนกลับไปสูภาพอดีตที่นอยคนจะรับรู ไมวาจะเปน... 

ภาพถายเกาๆ และปายขอมูลบอกเลาความเปนมาของ
สถานที่ 

การจัดแสดง ตัวอยางอุปกรณเครื่องมือพื้นฐานที่ใชใน
การกอสรางทางรถไฟ 

โมเดลจําลอง โครงสรางสะพานไมรองรับทางรถไฟ
สัดสวน 1:25 พรอมบรรยายความถึงสะพานไมของจรงิวา
สรางจากไมสกัทีต่ดัจากปาในละแวกนัน้ ประกอบดวยตะปู
หรือตอกหมุดไม ซึ่งพังทลายลงหลายครั้งในระหวาง 
เนื่องจากความเรงรีบของการกอสราง 

จดหมายสมุดบันทึกและภาพสเก็ตลายเสนดินสอของ
เชลยศึกอารมณศิลปนที่ตองซอนใหพนจากสายตา ของ
ทหารญี่ปุน 

สําหรับเราไฮไลตของพิพิธภัณฑแหงนี้อยูที่การฉาย
ภาพยนตรสั้นสะทอนความเปนอยูอยางยากเข็ญของเชลย
ศึก ใบหนาซูบซีดและรางที่ผอมจนมีสภาพไมตางจากหนัง
หุมกระดูก ทั้งจากอาหารการกินที่ขาดแคลนและความเจ็บ
ปวย เครื่องแตงกายซึ่งเหลือเพียงกางเกงในฝายสีขาว บาง
คนตองเดินเทาเปลาเปลือยเพราะรองเทาทหารที่วาทนแสน
ทนก็ยังเอาไมอยูกับงานหนักที่ชองเขาขาด 

...ภาพเคลื่อนไหวบนจอมินิเธียเตอรสงผานอารมณใน
หวงเวลานั้นมายังความรูสึกของผูคนยุคปจจุบัน โดยไมจํา
เปนตองบรรยายอะไรมากมาย 

 

เครื่องโสต ตัวชวยเลาอดีตของ
ชองเขาขาด 

คําสรรเสริญแดแพทยทหารใน
ความทรงจํา 

“พิพิธภัณฑ อนุสรณสถานชองเขาขาด” ตั้งอยูภายในพื้นที่
ของกองการเกษตรและ สหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา บริเวณหลัก กิโลเมตรที่ 64-65 ของ
เสนทางหลวงหมายเลข 323 (กาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) 
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3. 
กอนออกจากพิพิธภัณฑไปยังทางเดินเทาชองเขาขาด 

สิ่งที่ไมควรพลาดพกพาคือเครื่องโสตที่มีใหเลือกฟงทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ไฟลเสียงที่บรรจุอยูในนั้นทําหนาที่
เลาเรื่องถึงแงมุมตางๆ เกี่ยวกับอดีตของชองเขาขาดไดอยาง
ออกรส แถมยังชักชวนกวาดสายตาสังเกตรองรอยนาสนใจที่
ปรากฏตามสองขางทาง แตละกาวซายขวาจึงไมใชเรื่องนา
เบื่อเหมือนการเดิน 

ทางเดินพื้นไมระแนงดานหลังอาคารพิพิธภัณฑคอยๆ 
พาเราลดระดับผานปาไผลงไปยังเสนทางรถไฟที่อยูเบื้อง
ลาง ตนไผที่เคยขึ้นหนาแนนบริเวณนี้คือขุมทรัพยสารพัด
ประโยชน 

พวกเชลยศึกใชมันเปนทั้งภาชนะใสน้ำและอาหาร เปน
แครนอน เปนฝากั้นโรงเรือน เปนเสาแขวนน้ำเกลือ เปน
เปลหามเคลื่อนยายผูปวย เปนเฝอกประคองกระดูก เปนทอ
สําหรับระบบสงน้ำ...เปนแมกระทั่งเชื้อเพลิงสําหรับจุดไฟ
เผาศพเพื่อนที่เสียชีวิต 

ทันทีที่ลงมาถึงแนวทางรถไฟดานลาง พื้นหินขรุขระ
ที่ทางพิพิธภัณฑพยายามคงสภาพไวใหใกลเคียงกับของเดิม
อาจลดทอนความคลองแคลวในการเดินลงบาง รองเทา
ผาใบคูกระชับพอชวยบรรเทาอุปสรรคนี้ได แตเมื่อหวน
นึกถึงภาพที่เห็นในพิพิธภัณฑ ก็นับวาเราสบายกวาเชลยศึก
มากเลยทีเดียว 

เพียงชั่วครูสองขาก็พาเรามาถึงจุดที่เรียกวาชองเขาขาด 
ชองวางตรงหนาลึกเขาไปเปนระยะทางไกลและสูงใหญกวา
รางกายคนมากมายนัก 

แทบไมนาเชื่อ...ภูเขาหินลูกยอมที่ถูกผากลางใหราง
รถไฟทอดตัวผานไปไดนี้สรางขึ้นโดยปราศจากเครือ่งจกัรทุน

แรง มเีพยีงการใชแรงงานอยางหนกัหนวงของเชลยศึกกับ
เครื่องมือขุด-เจาะ-ทุบ-ตอก และระเบิดเทานั้น 

ประเมินกันวา การสรางทางรถไฟสายนี้ทําใหเชลยศึก
เสียชีวิตไปเกือบ 12,400 คน และกลุมโรมูซาอีกประมาณ 
70,000 – 90,000 คน สวนใหญมีสาเหตุจากสภาพ
รางกายที่ออนแอเนื่องจากขาดแคลนอาหารและความเจ็บ
ปวยจากอหิวาหตกโรค บิด มาลาเรีย รวมถึงการทารุณ
กรรมโดยทหารญี่ปุนที่ควบคุมการกอสราง 

กระนั้นเชลยศึกก็ยังนับวาโชคดีกวาแรงงานโรมูชามาก
นัก เพราะอยางนอยก็มีแพทยทหารคอยเยียวยารักษาเทาที่
เวชภัณฑการแพทยจะเอื้ออํานวย และใน ทุกครั้งที่ผูคุม
ญี่ปุนมาขอเชลยศึกเจ็บปวยไปลุยงานกอสราง ก็เปนแพทย
ทหารอีกนั่นแหละที่ชวยประเมินอาการวา คนไหนยังพอจะ
ทํางานไดบาง สําหรับผูที่ออนลาเกินไปหมอทหารจะขอใหผู
คุมงดเวนการใชแรงงาน 

และหนึ่งในแพทยทหารที่ผูรอดชีวิตยังสํานึกในบุญคุณก็
คือ เซอรเอ็ดเวิรด แวรี่ ดันล็อป ดังปรากฏคํายกยองอยูบน
แผนปายโลหะที่ผนังหินของชองเขาขาดนั่นเอง 

สงครามและการสูรบไมวาเกิดขึ้นระหวางกลุมคนใด 
ผลลัพธในตอนสุดทายเหลือไวเพียงความ สูญเสียและ
ความพายแพของทุกฝาย ไมมีชีวิตใดควรสละใหกับ
ความขัดแยงของมนุษยชาติอีกแลว 

...ขอแสดงความอาลัยกับชีวิตที่จากไปเพื่อไมหมอน
รถไฟทุกชิ้นบนเสนทางสายมรณะ 

เปดใหเขาชมฟรีทุกวัน เวลา 9.00-16.00น.   
ทั้งนี้นักทองเที่ยวสามารถบริจาคเงินสบทบทุนการดําเนินงาน
พิพิธภัณฑไดตาม ความสมัครใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทร. 034-531-347 

ฉบับหนา 
พาไปเที่ยวที่ใด 
โปรดติดตาม 

เพื่อรําลึกถึง
เชลยศึกที่
เสียชีวิต 

เพื่อรําลึกถึง
เหตุการณกอสราง

ทางรถไฟสายมรณะ 
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สวัสดีครับ ที่ได้คุยกันมาสามตอนเกี่ยวกับเรื่องความ
ฉลาดของสัตว์นั้น ต้องขอทบทวนกันสักนิดว่า ที่วัดๆ กัน
เชิงพฤติกรรม เช่น ส่องกระจก-รู้จักตนเอง จำเลขในจอ-
ที่ลิงชิมแปนซีทำได้ดีกว่าคนนั้น เป็นความฉลาดที่ใช้
ความทรงจำช่วงสั้น หรือ Short term memory 

ในการที่จะบอกว่าอันใดสิ่งไหนฉลาดนั้น นอกจากจะ
วัดกันที่ความทรงจำช่วงสั้นแล้ว ยังต้องวัดกันจากความ
ทรงจำระยะยาวด้วย ตัวอย่างของความทรงจำระยะยาว
ในสัตว์ ได้แก่ การจำทางกลับบ้าน จำแหล่งอาหาร เป็นต้น 
จำว่าอาหารชนิดไหนกินได้ 

ในการทำงานของความทรงจำระยะยาว มีการทำงาน
ของสัตว์หลายชนิดที่มีความมหัศจรรย์มาก เช่น ในพวก
ผึ้งชนิดที่หาน้ำหวาน 

โดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งให้ช่วยผสมเกสร 
เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผลทางการเกษตรและเก็บน้ำผึ้งนั้น 
เขาใช้ระยะมาตรฐานว่า “รังผึ้ง” ไม่ควรห่างจากแหล่งที่
จะให้ผสมเกสร “สามกิโลเมตร” อันนี้เป็นระยะปลอดภัย
นะครับ เพราะจากการศึกษาพบว่า ผึ้งสามารถไปหากิน
ไกลกว่านั้นได้สองหรือสามเท่า 

ถ้าเราเป็นผึ้งตัวเล็กแค่นั้น ต้องออกหากินในพื้นที่
หากินประมาณสองล้านเท่า เมื่อเทียบกับพื้นที่ขนาดตัว 

(คิดง่ายๆ ว่า ตัวผึ้งมีพื้นที่หนึ่งตารางเซ็นติเมตร เทียบกับ
พื้นที่ของรัศมีทำการสามกิโลเมตร) ผึ้งจะต้องมีระบบ
ความทรงจำที่มีประสิทธิภาพ ไม่มั่ว ไม่งั้นกว่าจะสุ่มไป
หาดอกที่มีน้ำหวาน แล้วกลับมาเที่ยวนึง จำไม่ได้ ต้องไป
สุ่มหาใหม่ เช่นนี้ก็หนื่อยตายก่อน จากการศึกษาวิจัยพบว่า 
ผึ้ง 93% กลับไปยังที่เดิมที่มีอาหารได้ 

ยิ่งไปกว่านั้น ผึ้งรังหนึ่งๆ มีผึ้งเป็นแสนๆ ตัว ไม่สามารถ
คาดหวังความสำเร็จแบบสุ่มเสี่ยงของผึ้งเพียงบางตัว รังผึ้ง
ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าการสุ่มคือ ผึ้งยังสามาถสื่อสาร
กับเพื่อนให้ไปยังแหล่งอาหารได้ด้วย 

ผึ้งสื่อสารด้วยการเดินวนที่คล้ายการเต้นเป็นวงกลม
สองวงรูปเลขแปด (Waggle Dance) และสันเส้นตรงนั้น 
จะเป็นมุมที่ทำกับดวงอาทิตย์ (ดูภาพประกอบ) 

ระยะเวลาที่ใช้เต้นบนเส้นทะแยง ก็มีความหมายถึง
ระยะทางของดอกไม ้การขยบักน้กส็ือ่ความหมายรายละเอยีด
อื่นๆ เช่นความหนาแน่นของดอกไม้ เป็นต้น นักวิจัย
รางวัลโนเบล Karl von Frisch ถอดรหัสการสื่อสารด้วย
การเต้นนี้ออกมาได้สำเร็จในหลายประเด็น 

ตัวที่เป็นผู้ดูก็จะต้องใช้สมองในการเลือก การคิด
ตัดสินใจว่าจะไปทางไหน เพราะจะมีหลายตัวที่กลับมา
และเต้นให้ดู ก็จะเลือกทางใกล้กว่าและปริมาณน้ำหวาน
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ภาพที่ 2 waggle สื่อสาร ทิศทาง ระยะทาง และความหนาแน่นของ
แหล่งอาหาร (ภาพจาก wikipedia.org) 

ภาพที่ 1 ปลาวาฬเพชรฆาต กับอาหารโปรด...แมวน้ำ 
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มากกว่า 
สมองของผึง้แตล่ะตวัเลก็นดิเดยีว ประมาณหนึง่ลกูบาศก์

มิลลิเมตร สามารถจำได้ คิดได้ เรียนรู้ได้ สื่อสารถ่ายทอด
ได้อีกต่างหาก 

ในสังคมโคโลนี (Colony) แบบผึ้ง ปลวก และมดนี่เอง 
ที่นักวิชาการยกว่าเป็นสังคมอุดมคติ ยังถือว่าอุดมคติมาก
กวา่สงัคมแบบพวก ค หยกัๆ สกัแตว่า่เปน็ คน (ทา่นครภูาษา 
สมัยโบราณช่างปะชดประเทียดดีแท้ บัญญัติ ฅ.ฅน มา 
แต่พอใช้จริง เอา ค.ควายมาใช้เรียก คน) 

สัตว์หลายอย่าง มีความฉลาดเฉพาะตัว โดยเฉพาะ
พวกสัตว์ที่อยู่เดี่ยว หากินเดี่ยว เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผิดก็อาจ
อด อาจเจบ็ หรอือาจตาย ถา้รอดมาไดก้เ็กบ็เปน็ประสบการณ ์
เฉพาะตัว 

แต่ในสัตว์ที่มีสมองพัฒนามากขึ้น และอยู่เป็นสังคม 
จะมีการเรียนรู้จากกันและกัน มีบางชนิดตั้งใจสอนกัน
เลยก็มี 

ในสารคดี มีนักท่องเที่ยวถ่ายวิดีโอตอนที่ฝูงปลาวาฬ
เพชรฆาตล่าแมวน้ำ ที่ติดอยู่บนแผ่นน้ำแข็งแตกลอยมา 
ทั้งฝูงทำคลื่นให้แผ่นน้ำแข็งเอียง พอแมวน้ำตกน้ำก็ไม่กิน 
ไล่กลับขึ้นไปบนน้ำแข็ง แล้วก็ทำซ้ำๆ อยู่อย่างนั้น มีการ
กดแผ่นน้ำแข็งให้เอียง มีการส่งเสียงแบ่งกันโอบล้อมปิด
ทางหนี นี่คือการสอนให้ตัวลูกรู้เทคนิคการล่า 

หรือช้างป่าในทวีปอัฟริกา ก็มีเรื่องการสอนกัน ที่ชัดเจน
คือ มีการเตรียมพื้นที่ ย้ายลูกช้างกำพร้า และพลัดหลง 
มาอยู่รวมกัน ช้างวัยรุ่นเหล่านี้ก็มีพฤติกรรม เกกมะเหรก 
เกเร ระรานสัตว์อื่น เหยียบแรดตาย ฆ่าแอนทีโลปเล่น
สนุกๆ ทำลายต้นไม้โดยไม่กิน (ถ้ามีรถเครื่องสำหรับช้าง 

มันคงจะซิ่งกันเป็นเด็กแวนซ์ช้างไปแล้ว) 
นักวิชาการสงสัยว่าขาดการอบรม เลยเอาช้างใหญ่

เข้าไปร่วมโขลง ปรากฎว่า ในกลุ่มมีความสงบเรียบร้อย
ขึ้นผิดหูผิดตา มีการจัดระเบียบโดยช้างใหญ่ที่ย้ายเข้าไป 
อย่างที่คนเราถ้าใครทำอะไรทรามๆ หรือแปลกๆ ก็จะมี
คำเรียกว่า พ่อแม่ไม่สั่งสอน หรือไม่มีครูบาอาจารย์ 

การสอน และการสื่อสารระหว่างสมาชิกในสังคม ถ้า
มองในภาพรวมจะเป็นการสร้างปัญญากลุ่มรวม หรือ 
collective intelligence ลองคิดเปรียบเทียบดูระหว่าง ผึ้ง
ที่มีร้อยตัวต่อรัง กับผึ้งที่มีแสนตัวต่อรัง รังไหนจะมีข้อมูล
ของพืน้ทีห่ากนิ ครอบคลมุพืน้ทีม่ากกวา่ และมปีระสทิธภิาพ
กว่ากัน 

ในสงัคมคนเอง กม็กีารรวบรวมความรูข้ึน้เปน็องคค์วามรู ้
และศึกษา ถ่ายทอดจากองค์ความรู้นั้น และก้าวข้ามจาก
การ “จำได้หมายรู้” (cognition แบบที่ใช้เรียกสติปัญญา 
ระดบัความฉลาดของสตัว)์ มาสูก่ารมปีญัญาญาณ (intelligence) 
ในแบบสัตว์ประเสริฐ 

ถ้าสังคมใดไม่รู้จักสมานฉันท์สร้างปัญญากลุ่มรวม 
อยู่ร่วมกันไม่ได้ ไม่เข้าใจหน้าที่ สังคมนั้นก็จะมีแต่เสื่อม
ลง และน่าอับอายต่อผึ้ง มด ปลวก ที่มีสมองขนาดเล็ก
หนึ่งลูกบาศก์มิลลิเมตร 

แหล่งข้อมูล 
www.wikipedia.org/search “animal cognition”, “honey bee 

forage”, “waggle dance” 



	 และเพราะเพิ่งผ่านสงกรานต์มาไม่นาน	บก.	เลยใจดีเป็นพิเศษ	สั่งเพิ่ม
จำนวนของรางวัลจาก	5	เป็น	10	ชิ้น	เพื่อฉลองวันปีใหม่ไทย	(แม้บรรยากาศ
ของประเทศจะไม่เป็นใจเท่าใดนัก)	ดังนั้น	ผู้โชคดีจากการตอบคำถามประลอง
ยุทธ์ซึ่งจะได้รับสมุดบันทึกลายน่ารักจาก	สบท.	จึงเพิ่มฉับพลัน	เป็น	10	ท่าน	
ดังนี้...	1.	ประเวทย์	สุทธิไชยากุล	ลำพูน	2.	ธรรมสถิตย์	พิศสะอาด	เชียงราย		

3.	ธัญพร	เกิดกูล	ลพบุรี	4.	ณัฐชนน	ธีระรัตนนุกูลชัย	อุดรธานี	5.	ณัฐพล		

สิมสา	นนทบุรี	6.	ลลิตา	ไชยกิจ	นครปฐม	7.	บุญส่ง	แสงอินทร์	นครราชสีมา	
8.	พรพรรณ	กันสิงห์	กรุงเทพฯ	9.	โอฬาร	ประทุมรัตน์	กรุงเทพฯ	


10.	พนิตนาฎ	เชวงกฤตยานนท์	กรุงเทพฯ	

เฉลยคำตอบในฉบับที่แล้ว คือ 

ตลาดโกง้โคง้-พระนครศรอียธุยา,	
นำ้ตกพลิว้-จนัทบรุ,ี	ดอยภคูา-นา่น,		
สามพันโบก-อุบลราชธานี,		
ตลาดน้ำบางคล้า-ฉะเชิงเทรา,	
เขื่อนเชี่ยวหลาน-สุราษฎร์ธานี	

เขาคอ้-เพชรบรูณ,์	เกาะหมาก-ตราด,		
อา่วมาหยา-กระบี,่	ภผูาเทบิ-มกุดาหาร

 

วายร้ายปั่นต้นฉบับพลัง+งานเล่มนี้ท่ามกลางความร้อนระอุ ทั้งจากอากาศในฤดูร้อนแล้ง

ของเมืองไทยและจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง แต่ไม่อยากให้ผู้อ่านต้องร้อนใจ

ตามไปด้วย เลยส่งเกมมาให้เล่น ขอเชิญผู้ร่วมเวทีประลองยุทธ์ทุกท่านเติมคำตอบที่ถูกต้อง  

ลงในช่องว่าง ณ บัดเดี๋ยวนี้... 

ชื่อ-นามสกุล	






ที่อยู่	

กตกิาเดมิ 	ๆคอืจะถา่ยเอกสารหรอื
ตอบลงในไปรษณยีบตัรกไ็ดต้ามสะดวก	
เขยีนชือ่-นามสกลุ	และทีอ่ยูใ่หช้ดัเจน	

สง่ถงึ	นติยสารพลงั+งาน	211/2	
ซ.งามวงศว์าน	31	ต.	บางเขน	อ.เมอืง	
จ.นนทบรุ	ี11000	ภายในวนัที	่9	
กรกฎาคม	2553	สว่นของรางวลัจะ
เปน็อะไรนัน้...ขออบุไวก้อ่น	รบัรองเดด็
ไมแ่พท้ีผ่า่น 	ๆมา


ุ เ

อาการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก	




วัตถุดิบสำคัญในการผลิตกระป๋องน้ำอัดลมและขาเทียม	




สัตว์ตระกูลกบที่ผิวหนังตะปุ่มตะป่ำและมีพิษ	




สถานที่รวบรวมหนังสือจำนวนมากให้ผู้คนเข้าไปนั่งอ่าน	




เป็นคำที่ใช้เรียกระบบจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	




แตกยอดอ่อนออกมาจากต้นไผ่	




ผลไม้ไทยหนามแหลม	หลายคนชื่นชอบ	หลายคนรังเกียจ	




หัวเติบโตอยู่ใต้ดิน	เอาไปผลิตอาหารก็ได้	ไปผลิตแก๊สโซฮอล์ก็ได้	




สัตว์เจ้าถิ่นสนามหลวงโดนจับเข้ากรงย้ายไปที่อื่นเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์	




อาหารหลักของคนไทยที่มีคุณประโยชน์สูง	เพราะขัดสีเอาเปลือกออกเท่านั้น	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

แ ่ ิ ไ

ะ

ู ิ ีเ

า

ุ้

า

่ ไ ้

ี

ั ำ ะ ั

ิ า

้ า ้

48 พฤษภาคม - กรกฎาคม 2553 



สมัครสมาชิก
...รูหรือไมวาหลังบานของทุกคนมีขุมทรัพยพลังงาน...ผลิตไดเองในชุมชนได 
ตราบนานเทานาน...แถมราคาถูกและไมเปนอันตรายตอสุขภาพอีกตางหาก... 
หากสนใจและอยากหาคําตอบ เพียงแคสมัครสมาชิกนิตยสารฉบับกะทัดรัด “พลัง+งาน”  
เพื่อรวมปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชนไปพรอมกัน...ทุกคําถามเรื่องพลังงาน เรามีคําตอบ 

ชื่อ..........................................................................นามสกุล.......................................................................................

พิเศษสุด...สมัครวันนี้รับนิตยสารพลัง+งาน ฟรี 1 ปเต็ม

หนวยงาน....................................................................................................................................................................

ที่อยู.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

เรื่องที่สนใจและอยากใหนิตยสารพลัง+งานนําเสนอ...................................................................................................

โทรศัพท......................................................................อีเมล........................................................................................

หมายเหต ุ : สามารถสงใบสมัครไดทางไปรษณีย ตามที่อยูดังนี้
ชุดโครงการฯ พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ เลขที่ 126/146 
สถาบันบําราศนราดูร (อาคารวิทยาลัยพยาบาล 10 ชั้น) ชั้น 4  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือถายเอกสารแลวสงแฟกซมาที่หมายเลข 02-9511482 หรือทาง email : energy_MD@hotmail.com

ทานรูจักนิตยสารพลัง+งาน จาก................................................................................................................................



ปลายเดอืนมถินุายนปทีีแ่ลว้ พนกังาน
หญิงจำนวน 1,959 คนของบริษัท 
บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง
ผลติชดุชัน้ในและชดุวา่ยนำ้ยีห่อ้ไทรอมัพ ์
ถูกประกาศเลิกจ้างด้วยข้ออ้างเรื่อง  
ออเดอรล์ดและกำไรหดจากพษิเศรษฐกจิ 

ในเมือ่นายจา้งเองกไ็ดร้บัการสง่เสรมิ
การลงทุนจาก BOI แล้ว ทำไมจึง
ลอยแพพวกเธอ ก่อนจะย้ายไปเปิด
โรงงานแห่งใหม่...นี่เป็นการตัดสินใจที่
ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยในสายตา
ของพวกเธอ 

อดีตฉันทนาหลายร้อยชีวิตจึงรวม
ตวักนัปกัหลกัชมุนมุทีก่ระทรวงแรงงาน 
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการ
เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

เมื่อการต่อสู้มีแนวโน้มยืดเยื้อใน
ขณะที่ทุนรอนเริ่มร่อยหลอ พวกเธอจึง

เปลี่ยนสภาพใต้ถุนอาคารที่กระทรวง
แรงงานเป็นโรงงานชั่วคราว แล้วงัด
วทิยายทุธก์ารตดัเยบ็ซึง่สัง่สมมาตลอด 
10-20 ปีจากโรงงานชุดชั้นในและชุด
ว่ายน้ำที่ได้ชื่อว่าผลิตผลงานได้อย่าง
สุดเนี้ยบออกมาใช้ 

...กลายเปน็กางเกงในภายใตแ้บรนด์
ใหม่ “Try Arm” 

ตวัอกัษร “Try Arm” มาพรอ้มโลโก้
มือชูกำปั้น เพื่อสื่อถึงการต่อสู้ด้วยมือ
และแขนของชนชัน้กรรมาชพีผูเ้ปีย่มล้น
ดว้ยความพยายาม โดยเลอืกใชค้ำภาษา
อังกฤษที่ออกเสียงใกล้เคียงกับยี่ห้อ
เดิมที่ตนเองเคยสังกัด 

ผลงานที่ผลิตออกมาแต่ละตัวนั้น
พิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อผ้า 
ออกแบบ ตดัเยบ็ ไมเ่วน้แมก้ารตรวจสอบ
คุณภาพอย่างที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน 

ทุกอย่างดำเนินไปตามประสบการณ์ที่
คุ้นเคย ซึ่งช่วยยืนยันว่า การรวมของ
แรงงานฝีมือเยี่ยมกลุ่มนี้สามารถสร้าง
สินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยา...แว่วว่า 
ผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียว 

กระทัง่ตน้เดอืนมนีาคม 53 จงึยา้ย
ออกจากกระทรวงแรงงานแล้วเช่า
อาคารพาณิชย์ 5 ชั้นในละแวกสุขุมวิท 
115 เป็นแหล่งผลิตแห่งใหม่ 

เรื่องราวการต่อสู้ของพวกเธอยังไม่
จบเพียงเท่านี้ หากสนใจจะติดตาม
ความเคลื่อนไหวหรือช่วยอุดหนุน
กางเกงใน “Try Arm”...ขอเชิญแวะที่ 
tryarm.org ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

โลกออนไลน์  เรื่อง : เต่าทองคะนองเว็บ 
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สาวโรงงานโดนเลกิจา้งกะทนัหนัเปน็พลอ็ตเดมิๆ ทีเ่กดิขึน้บอ่ยครัง้ ทวา่เมือ่ฉากชวีตินี้
กลายเปน็โจทยใ์หมข่องพนกังานผลติชดุชัน้ในแบรนดด์งั พวกเขาเลอืกทีจ่ะตอ่กรกบั

ความไมเ่ปน็ธรรมไดอ้ยา่งนา่สนใจ 

กางเกงในกับการต่อสู้ 
ของสาวโรงงาน 



 ตนกลวยน้ำวาหลังบาน
ตกเครอื ฉนัเฝารอดมูนัเกดิหวี
จนสดุปลายกลวย แลวฉวย
จังหวะนั้นตัดปลีกลวยมากิน  

เมนูที่นึกไวเตลิดไปสารพัด 
ทั้งแกงเลียง ตมยําขาหมูปลี
กลวย แตไปจบเอาที่รูปแบบ
การยํา  

มีหัวปลีแลว ก็ตองปอกหอมแดง
เพิ่มสัก 5- 6 หัว พริกขี้หนูซอยเผ็ด
เทาที่ตองการ หมูสับหรือกุงสับ หรือ
ทั้ง 2 อยาง งาสดหรือคั่วก็ได เอามา
ตําใหแหลก มะขามเปยก และใบ   
สะระแหน 

ขยํามะขามเปยกสัก 2-3 ฝก กับ

จากนั้นเอาหัวปลีที่ลวกและ
สะเด็ดน้ำแลวมาคลุก ใสหอมซอย  
งาตํา และใบสะระแหน  

ยําหัวปลีที่เคยกินยังมีแบบเอาหมู
กับกุงมารวนกับหัวกะทิ ปรุงรสดวย
มะขามเปยกกับน้ำปลา แตยักยายไป
ใสพรกิแหงตาํใหแหลกแทน รวมทัง้ใส
หอมแดงทัง้สดและทอด กบัถัว่ลสิงคัว่  

แตคราวนี้อยากกินแบบดวนๆ  
กนครวัคราวนี ้ไมมทีัง้กะทแิละถัว่ลสิง 
แตผลออกมากอ็รอยสมใจ มไีขเปดตม
วางเรียงเคียงจานก็กินกันพุงบาน     
ทีเดียวเชียวคุณ 

ยํา 

น้ำที่จะใชลวกหัวปลี เติมเกลือ 1 
ชอนชา แลวตั้งไฟใหเดือด  

ระหวางรอน้ำเดือดก็เตรียมปอก
ดอกกลวยกาบแดงขางนอกใหเหลือ
แตกาบดอกสีนวลออนๆ แลวผาตาม
แนวยาวออกเปน 4 สวน จากนั้น
ซอยบางๆ แลวใสลงในน้ำลวกที่
เตรียมไวขณะเดือดจัดๆ คนพอสุกสัก
ครูแลวยกลง เทน้ำทิ้งเอาแตปลีกลวย
ที่ลวกสุกแลวพักใสชามไว 

ขยาํมะขามเปยกกบันำ้และนำ้ปลา
สัก 1 ถวย แลวเทใสลงในกระทะ ตั้ง
ไฟใหเดือดแลวเอาหมูสับ กุงสับลงไป
รวนใหสุก ชิมรสใหเปรี้ยวเค็มดีแลว
ปดเตา  

หัวปลี 
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ไมเชียร “กีฬาสี”...รักสันติ
และใครบาดเจ็บมา ลองสูตร
ยาโบราณนี้ดูนะ 

เพือ่นซึง่รำ่เรยีนมาทาง
แพทยอายรุเวทจากแดนภารตะ
เลาวา ใครก็ตามที่ประสบเหตุ
รายเฉียดตาย ไมวากรณีใดๆ 
การดูแลสุขภาพคนประเภทนี้
จะแตกตางจากวิชาแพทยแผน
ปจจุบัน ที่รักษาเพียงกายภาพ  

แตหมออายุรเวทจะรักษาทั้งกาย 
และใจ ดังเชน ถาประสบอุบัติเหตุ
รถยนตมา แมวารางกายจะไมกระทบ
กระเทือนมากนัก ดูภายนอกสบายดีแต
พอผานไป 3-4 วัน กลับมีอาการ
แปลกๆ ปวดโนนปวดนี่ จิตใจก็ยังวน
เวียนกับเหตุราย 

ในทางภูมิปญญาโบราณอธิบายวา 
เมื่อเกิดเหตุทํานองนี้ ทําใหวาตะกําเริบ 
หมายถึงธาตุลมในรางกายกําเริบ หรือ
เสียสมดุลไป 

ในทางการแพทยแบบอายุรเวท
อธิบายคุณสมบัติของธาตุลมไววา แหง 
เย็น เบา และมีพลัง พอลมกําเริบ 
บุคคลนั้นมักจะมีอาการ หวิวๆ โหวงๆ 

จิตใจลอยๆ นอนไมคอยได รางกาย
ออนเพลียขาดพลัง และมีความรูสึกเจ็บ
ปวดตามรางกาย จิตใจก็ตื่นตระหนก มี
อาการกระวนกระวาย หรืออาจเซื่องซึม 
บางรายมีอาการหนาวสั่น ใจสั่น คิดถึง
แตเรื่องที่ประสบมา 

ดงันัน้หมออายรุเวทจะปรงุยาพืน้ฐาน
ใหกับผูที่เจอกับอุบัติเหตุไมวากรณีใด 
รวมถึงเหตุทางกายหรือทางใจดวย 

ตนสมุนไพรที่วานี้เรียกชื่อใหขลัง 
ฝรั่งเรียก Asiatic pennywort หรือ   
Gotu kola มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา 
Centella asiatica Linn. เรียกแบบไทยๆ 
คือ บัวบก นั่นเอง 

วิธีทํา 
ใชผงบัวบกแหง 2 ชอนชา ใสในน้ำ 

800 ซีซี นําไปตม 5-10 นาที กรอง
เอากากออก แบงดื่มตลอดทั้งวัน อาจ
เติมน้ำผึ้งผสมลงไปเพื่อแตงรสก็ได 
เนื่องจากน้ำผึ้งจะชวยใหตัวยาซึมซาบ
เขาสูเนื้อเยื่อไดดีขึ้น 

ชาบัวบกนี้ ชวยใหเกิดความสมดุล 
และความสงบภายในใจ หมออายุรเวท
จะแนะนําใหดื่มนมอุนๆ รวมดวย ใน
รายที่ดื่มนมไดไมทองเสีย เนื่องจากนม
อุนๆ มีคุณสมบัติชวยใหวาตะสงบได
อยางดี คุณสมบัติอีกประการที่ชวยให 
วาตะสงบ คือของเหลวจําพวกน้ำมัน 

แกตื่นตระหนก 

“ชาบัวบก” 

นำ้มนัทีด่คีอืนำ้มนัอลัมอนดหรอืนำ้มนังา 
ถาใครไมตะขิดตะขวงใจก็เปลื้องผาให
นวด แตควรนวดดวยน้ำมันอุนๆ ก็ยิ่ง
ชวยทําใหวาตะสงบไดดียิ่งขึ้น 

ถาไมชอบนวดก็ดื่มชาบัวบกไป
พลางๆ จะลองปรุงรสน้ำบัวบกแบบ
ไทยๆ ก็ได เอาใบบัวบกสดลางให
สะอาด นํามาจํานวนเทากับอัดใหแนน
ใน 1 แกว แลวเอาไปปนหรือตํา 

มีขอแนะนําวากานใบบัวบกจะ
เหนียวทําใหปนยาก ใชวิธีตําหรือโขลก
จะงายกวา ตําแลวผสมกับน้ำ 1 แกว  
นําไปตั้งไฟพออุนๆ แลวกรองกินแตน้ำ 
แบงกินวันละ 3 เวลา กินตอเนื่องไปสัก 
7 วันใหหยุด สูตรยานี้โบราณแนะนํา 
ใหกนิเวลาเกดิอบุตัเิหต ุหรอืทีเ่ราเรยีกวา
กินบัวบกแกช้ำใน ถาคิดแบบภูมิปญญา
อายุรเวท อาการช้ำในหมายถึงชอกช้ำ
ทั้งกายภายนอกและจิตใจภายในดวย 

สรรพคุณของหมอยาไทยยังแนะนํา
ใหกินบัวบก แกออนเพลีย เมื่อยลา เปน
ยาบํารุงหัวใจและบํารุงกําลัง สอดคลอง
กับอายุรเวทของชาวอินเดียดวย 

แตถาใหดียกกําลังสองตองลิ้มรส 
“ธรรมโอสถ” ชวยใหขวัญมา ใจสงบ
เย็นหรือเกิดสันติในใจ แกขวัญหนี
ดีฝอดวยนั่นเอง.  

ภาพประกอบ www.flickr.com-คนหา บัวบก/ชา

ขวัญเอย ขวัญมา 

52 พฤษภาคม - กรกฎาคม 2553 

สมุนไพรใกลรั้ว เรื่อง : กระรอกบาน 
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